
ljรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
สภาผูแทนราษฎร 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ 

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 

------------------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา    
 
  (นายพิทูร พุมหิรัญ ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม)   
  ประธาน  :  ถากรรมการนโยบายและแผนมาครบองคประชุมแลว ขอเปดการประชุม 
เปนการประชมุ คร้ังที ่๘/๒๕๕๑ ขออนุญาตดําเนนิการตามวาระ 
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงที่ประชุมทราบ ฝายเลขานกุารมีอะไรไหม เชิญครับ  
  (นางศรีเงิน สุขาภิรมย ทาํหนาที่เลขานุการ)  
  เลขานุการ  :  แจงคาํสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารราชการ ที ่๑/๒๕๕๑ 
แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนยทุธศาสตรของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีหนาทีสํ่าคัญของคณะกรรมการชดุนี้ มหีนาที่ในการบูรณาการยุทธศาสตรของ 
สํานักงาน แลวก็กาํหนดแนวทางและจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของสํานักงาน 
เพื่อนาํขอมูลมาใชในการปรับแผนกลยุทธของสํานักงาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองแลวก็เหมาะสม แลวก ็
ดําเนนิการบูรณาการและจดัทําแผนที่กลยุทธกรอบตัวชี้วัดความสาํเร็จ แผนปฏิบัติการโครงการให 
เกิดความชัดเจนและสามารถผลักดันยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไว โดยคณะชุดนีท้านประธานคณะกรรมการก็คือทานรองเลขาธิการสมพล วณิคพันธุ  
  ประธาน  :  ก็แจงที่ประชุมทราบนะครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที ่๒  
  ระเบียบวาระที่ ๒ เปนการรบัรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการ ๒ คร้ัง คร้ังที ่๖  
และครั้ง ๗ กอนหนานี้ คร้ังที ่๖ เมื่อวนัอังคารที่ ๘ กรกฎาคม แลวก็คร้ังที่ ๗ เมื่อวนัพธุที่ ๖ สิงหาคม  
เชิญครับ  
  เลขานุการ  :  บันทกึการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ วันองัคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นะคะ 
มีทั้งหมด ๘ หนา เร่ิมต้ังแตหนาแรกเลย หนาที ่๑ จะเปนรายชื่อของคณะกรรมการ หนาที่ ๒ ก็จะเปนเรื่อง 
ของที่ประธานแจงที่ประชุมทราบมทีั้งหมด ๔ เร่ือง ต้ังแตหนาที ่๑ ถึงหนาที ่๔ แลวก็ระเบียบวาระที่ ๓  
ในหนาที่ ๔ เชนเดียวกันถึงหนาที่ ๘ มทีั้งหมด ๓ เร่ืองก็คือเร่ือง ๓.๑ จะเปนเรื่องของคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิม่เติมในหนาที ่๔ นะคะ แลวก ็๓.๒ ในหนาที่ ๖ เปนรายงาน 
ผลดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวก็ในหนาที่ ๗ จะเปนรายงาน 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                           วนัทนา ๑/๒ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
การดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมขอเสนอที่เปนการริเร่ิมใหมก็คือนวัตกรรมของสํานักงาน แลวก ็
หนาที ่๘ จะเปนเรื่องอืน่ ๆ สวนบนัทกึการประชุม คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
ในครั้งที ่๗/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มทีัง้หมด ๔ หนา ในหนาที่ ๑ จะเปนรายชื่อของ
คณะกรรมการถึงหนาที่ ๒ นะคะ แลวก็ในหนาที่ ๒ ก็จะเปนเรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบก็มี ๑ เร่ือง 
ต้ังแตหนา ๒ ถึงหนา ๓ ก็จะเปนเรื่องของรายงานผลการชี้แจงงบประมาณรายจายป ๒๕๕๒  
ตอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณดานการฝกอบรมและการสัมมนา แลวก็หนาที ่๓ ระเบียบ
วาระที่ ๒  จะเปนเรื่องของขอ ๒.๑ จะเปนเรื่องการเตรียมความพรอมในการชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็จะเปนตั้งแตหนาที่ ๓ ถงึหนาที่ ๔ คะ 
  ประธาน  :  มีทานกรรมการจะแกไขเพิ่มเติมในหนาไหนไหมครับ ทั้ง ๒ คร้ัง คร้ังที่ ๖ และ 
คร้ังที่ ๗ ถาไมมี ก็ถือวาที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที ่๖ วนัองัคารที ่๘ กรกฎาคม และครั้งที ่๗  
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ตามทีฝ่ายเลขานุการเสนอมานะครับ อยางนัน้ตอไปพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓  
  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบม ี๔ เร่ือง เชิญครับ  
  เลขานุการ  :  เร่ืองเพื่อทราบในระเบียบวาระที่ ๓ ขอ ๓.๑ จะเปนรายงานความคืบหนา  
การดําเนินงานของคณะอนกุรรมการแผนงานและงบประมาณ ก็สืบเนือ่งจากคาํสั่งคณะกรรมการนโยบาย 
และแผนการบริหารราชการ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ ลงวนัที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แตงตัง้คณะอนุกรรมการ
แผนงานและงบประมาณขึ้นมาเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดทําและการบริหารงบประมาณรายจาย  
ประจําป ซึง่บดันี้คณะอนุกรรมการไดมีการประชุมแลวหลายครั้ง แลวก็จะขอรายงานผลการดําเนนิงาน 
ตอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อทราบผลการดําเนินงานแลวกก็ารใชจายงบประมาณของ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการนี้ใครขออนุญาตใหฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการไดชี้แจงรายละเอยีดคะ 
  ประธาน  :  เชิญครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการทุกทานนะครับ  
ตามที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณเพื่อทําหนาที่เกีย่วกบัเร่ืองแผนและงบประมาณ
ของสํานกังานนั้น ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเร่ืองหลกั ๆ ที่คณะอนกุรรมการไดไปดําเนินงานดวยกนั ๗ เร่ือง 

เร่ืองแรก เปนเรื่องเกี่ยวกับเร่ืองการจัดทําแผนและงบประมาณ แนวทางในการบริหาร 
งบประมาณ เพราะวาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานจะจดัสรรงบประมาณในหมวดรายจายอื่น เพราะฉะนัน้ 
ในการดําเนนิงานตาง ๆ ตรงนี้ผลสืบเนื่องจากที่ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธของสาํนกังานที่จะพิจารณากนั 
ในวนันี้จะนาํไปใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานในป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชแผนนาํงบประมาณ  
  เร่ืองที่ ๒ ก็คือคณะอนุกรรมการไดไปพิจารณาปรับแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําป ๒๕๕๑ แลวก็นาํเงินเหลือจายมาใชสนับสนุนการปฏบัิติงานของสํานักงาน ในสวนที่ไมไดรับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                           วนัทนา ๑/๓ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
การจัดสรรงบประมาณหรือในสวนที่จาํเปน โดยใชเงนิกนัในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนีก้็คือวา ในหมวดของ 
เงินอุดหนนุนัน้คณะอนกุรรมการไดนําเงนิคาใชจายเกีย่วกับสมาชิกสมัชชาแหงชาติรายการที่ ๑๐  
และรายการที ่๑๑ คือคาใชจายในการประชาสัมพันธออกเสียงประชามติ จาํนวน ๒๐๑ ลานบาท เร่ืองนี ้
คณะอนุกรรมการไดทําเรื่องไปถึงกระทรวงการคลังเพื่อทําความตกลงขอใชจายเงินจํานวน ๒ รายการนี ้
เพื่อเขามาใชสมทบเปนคากอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมซึ่งยงัไมเพยีงพอตามนโยบาย ในสวนของ 
งบเหลือจายจาํนวน ๕๕ ลานบาทนัน้มทีั้งหมด ๓ รายการ คือ คาใชจายเกีย่วกับโครงการ Early  
ของสํานกังานซึ่งที่ผานมานัน้สํานักงานไมไดเขาหลักเกณฑ แตไดทราบวาทางผูรับผิดชอบไดขอกําหนด 
เงื่อนไขยงั ก.ร. ใหมนะครับ ในสวนนี้เองจาํนวนเงนิ ๖ ลานบาท แลวกร็ายการที่ ๔ รายการที่ ๕ คือรายการ 
สงเสริมสนับสนุนคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ แลวกส็มาชิกรางรัฐธรรมนูญรายการที ่๕ ในการใชจาย 
เดินทางไปราชการ ใน ๒ สวนนี้คณะอนกุรรมการไดโอนเปลี่ยนแปลงมาใชเปนคาโบนัสของโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการนะครับ แลวก็อีกสวนหนึง่ซึ่งคากอสรางยังไมพอ ก็มาสมทบเพื่อเปน 
คากอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม  
  เร่ืองที่ ๓ คณะอนุกรรมการไดขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของสํานกัพฒันาบุคลากรเอง จาํนวน ๓ รายการ คือโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 
๒ แสนบาท คาใชจายในการเดินทางเยือนศึกษาดงูานตางประเทศของขาราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร ๔ แสนกวาบาท แลวกค็าใชจายในการสนับสนุนการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรทีั้งใน 
แลวก็ตางประเทศ จาํนวน ๗ แสนกวาบาทไปสมทบในโครงการพฒันาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ใหบรรลุตามตัวชี้วัดขององคกรที่กาํหนดขึ้น  

เร่ืองที่ ๔ คณะอนุกรรมการไดขอขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณของป พ.ศ. ๒๕๔๙  
พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวก็ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมรีายละเอียดดังนีน้ะครับ รายละเอียดขอขยายการเบกิจายวงเงิน 
งบประมาณในป ๒๕๔๙ นัน้ขอขยายเบกิจายไปจํานวน ๑๔ รายการ รวมเปนเงนิทัง้สิ้น ๔๘ ลานกวาบาท  
รายการก็ปรากฏตามรายการ ๑๐ รายการตามแนบในหนา ๓ นะครับ โดยแบงเปน มีหนี้ผูกพนั ๑๐ รายการ 
แลวก็กรณีที่ไมมีหนี้ผูกพัน ๔ รายการ ในกรณีที่มีหนี้ผูกพันจะมีรายการหรือวาจะมขีอสัญญาหรือขอผูกพัน 
ที่ทางสาํนกังานไดทําสัญญาไวกับบริษทัเอกชนตาง ๆ ในกรณีมีหนี้ผูกพันตัวนี ้ในสวนของป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เราไดขอขยายเวลาเบกิจายและขอกันเงนิเปนจํานวน ๑๗ รายการ แบงเปนกรณีมีหนี้ผูกพัน ๑๐ รายการ 
จํานวน ๓๐ กวาลานบาท แลวก็กรณีไมมหีนี้ผูกพนัจํานวน ๗ รายการ รวมเปนเงนิ ๖๘ ลานกวาบาท 
ในสวนของการขยายระยะเวลาและกนัเงนิในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจาํนวนทั้งสิน้ ๔๔ รายการ กรณีที่มหีนี้ผูกพนั 
จํานวน ๒๒ รายการเปนเงนิประมาณ ๑๔ ลานกวาบาท แลวก็กรณีไมมีหนี้ผูกพนัในหนา ๗ จํานวน  
๓๓ รายการ เปนเงนิทั้งสิน้ ๘๖ ลานกวาบาท 
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  เร่ืองที่ ๕ ในสวนของหนา ๑๓ คือคณะอนกุรรมการไดรวมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
รายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวก็แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งจะนําเสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาในวนันี ้กคื็อทั้งหมดนีท้างคณะอนุกรรมการไดยึดกรอบในการใชฐานรายจายจริง 
ของปที่ผานมา ต้ังแตป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ เปนฐานนะครับ แลวก็ใชฐานขอมูลเปรียบเทียบในการกําหนด 
การจัดสรรงบประมาณซึ่งในรายละเอียดทางสํานักคลังจะไดพิจารณาตอไปในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
  เร่ืองที่ ๖ คณะอนุกรรมการไดมีการเสนอโครงการติดตามผลการดําเนนิงานและ 
การตรวจสอบรายการครุภัณฑการดําเนนิงานตามโครงการตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ อันสืบเนือ่งจาก  
เจตนารมณอยางนีว้า ที่ผานมาป พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นโครงการเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจางอะไรตาง ๆ  
ไมเปนไปตามเปาหมาย ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่วางไว เพือ่ปองกัน  
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ําอีก ทางคณะอนุกรรมการมีความคดิวานาจะมีโครงการในการเขาไปตรวจสอบ เขาไป 
ดูแล เขาไปกระตุน เขาไปเรงรัด เพราะถึงแมวาจะมีคณะกรรมการเรงรัดอยู แตสวนในรายละเอียดตาง ๆ  
นั้นควรจะตองมีการกระตุนหรือวาเขาไปกาํกับอยางใกลชดิ รวมทัง้รับทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
เพื่อจะไดแกไขใหทันทวงทนีะครับ  
  เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสุดทายที่สําคญัที่ทางคณะอนุกรรมการพจิารณาก็คือวา ในสวนเรื่องที่ ๗  
พิจารณาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหกับหนวยงานตาง ๆ โดยนาํเงนิเหลือจายมาใช จํานวนรายการทั้งสิน้ 
แยกเปนแตละสํานักที่ขอมาก็จะมีสํานักการคลังและงบประมาณขอมา สํานักงานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรขอมา สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักกรรมาธกิาร ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานกั 
กรรมาธิการ ๓ เพื่อที่จะจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของ ๔ กลุมงาน  
ในคณะกรรมาธิการที่เพิ่มข้ึนนะครับ สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข สํานกัการประชุม สํานัก
สารสนเทศ แลวก็กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร สํานกับริหารงานกลาง สถานีวทิยกุระจายเสียงและวิทย ุ
โทรทัศนรัฐสภา ทั้งหมด ทั้งสํานักประสัมพันธ สํานักวิชาการอะไรเอง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
ทางคณะอนกุรรมการไดพิจารณาจัดซื้อใหเพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑเพียงพอแกการปฏบัิติงาน ขออนญุาต 
นําเรียนภาพรวมผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการใหทราบ แลวสวนที่จะเปนทางการอีกครั้ง 
คณะอนุกรรมการจะจัดสรุปแลวก็นาํเรียนทานคณะกรรมการแตละทานทราบในโอกาสตอไปครับ  
ขออนุญาตนาํเรียนเบื้องตนตรงนี้ครับ  
  ประธาน  :  ขอบคุณครับ มันมี ๒ เร่ือง เร่ืองหนึ่งคือที่ฝากไวมา ๒ ปแลวคือเร่ืองของ 
ไฟลนกนตอนปลายป ซึ่งเมือ่กี้นี้ฝายเลขานุการบอก อยางนอยที่สุดเรื่องครุภัณฑ ครุภัณฑชิ้นชิ้นที่มันเปน 
มาตรฐานอุตสาหกรรมมนัก็ซื้องาย แตโครงการทีห่นวยงานตาง ๆ ต้ังขึ้นมาซึ่งบางทีไมมีรายละเอียด 
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แลวก็ดําเนินการระหวางป ทัง้ปดําเนินการแลวทายที่สุดก็ซื้อไมทนั คือคิดที่จะทาํใหทันปงบประมาณนี่ดี  
แตอยากใหคิดใหมันเกิดผลจริง ๆ ซึง่จริง ๆ แลวตองรวมมือจากทุกฝาย ทั้งฝายตนสังกัดคือสํานกัสังกัดดวย 
แลวก็ทานรองเลขาธิการที่กาํกับดูแลก็คงตองควบดวยเพื่อใหมนัไดอยางนัน้จริง ๆ ผมเขาใจวาอนันี้เปน
ปญหาของทุกสวนราชการเหมือน ๆ กนั เพราะเขามีมติ ครม. วาในการขอตั้งงบประมาณมนัจะไมตอง 
มีรายละเอยีดอะไร เรียบรอยแลวนะครับ แตแนนอนแมจะมีก็ตาม แตเพราะวาเวลามันเปลี่ยนไป  
พอถึงเวลาจะซื้อจริง ๆ ปญหาที่เราประสบคือวาจะซื้อของที่มนัตกรุน หรือมันใชกไ็มสมประโยชนเทาที่ควร 
ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ปรับเปลีย่นเพื่อใหทันสมัยกับของในภาวะทีก่ําลงัจะซื้อนัน้ ตรงนั้นก็เปน
อีกปญหาหนึ่ง แตถาทกุอยางเราเรงในงวด ๑ งวด ๒ ไดมันก็จะไมเปนไฟลนกนในงวดที่ ๓ อันนี้อยากให
สํานักการคลังกับกลุมงานนโยบายและแผนลองดูวาทาํอยางไร ลองหลกีหนีปญหานีน้ิดหนึ่ง เพราะตอน
ปลายปมีอะไรตองทําเยอะเลย จะตองเซน็อนุมัติ ซื้อของ วิง่ไปซื้อ เปดซองอะไรนี้ มันจะเปนอยางนี ้
มาทกุทีเลย แมวาจะทาํไมเคลียรหมดระหวางกลางป ก็ลองดูวาใหมนัเหลือนอยทีสุ่ดเทาที่เปนไปได ลองดู 
ลองพยายามดูหนอยนะครบั เมื่อกี้มกีารพูดถึงเงนิกนัป ๒๕๔๙ ดวยใชไหม เงินขยายเวลาป ๒๕๔๙  
นี่ปสุดทายแลวใชไหม ตอนนี้รายการ ๑๐ รายการ ๑๔ รายการนี่เปนอยางไรความคบืหนา มนัหมดเวลา
แลวใชไหม ณ เวลานี ้แลวทีบ่อกวาระยะเวลาขยายมนั ๑๔ รายการมหีนี้ผูกพนั ๑๐ รายการ แลวก็ไมม ี
หนี้ผูกพนั ๔ รายการ ณ เวลานี้สถานะเปนอยางไรในหนา ๓ หนา ๔  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานประธานและคณะกรรมการนะครับ  
เรียนทานวาเงนิกนัในป ๒๕๔๙ จริง ๆ แลวจะหมดอายุไปเมื่อวนัที ่๓๐ กันยายนที่ผานมานี้แลว เพยีงแตวา 
อยางนี้ครับ เรียนทานวากรณีที่มีหนี้ผูกพนั ๑๐ รายการทางกระทรวงการคลังโดยธรรมเนียมที่ปฏิบัติมา 
ถือวามีหนี้ผูกพันแลว ก็มีสัญญาแลว ดําเนินการไปอยู เขาจะใหดําเนนิการตอใหแลวเสร็จนะครับ 
เพราะฉะนัน้ ๑๐ รายการแรกไมมีปญหา สวน ๔ รายการที่ไมมหีนี้ผูกพนัเปนรายการที่มีปญหา แตทาง  
สํานักการคลังไดขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเปนกรณีพิเศษไปที่กระทรวงคลังแลว  
  ประธาน  :  โดยไมตองอนุมติักระทรวงการคลังใชไหมครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เปนอํานาจของกระทรวงการคลัง เปนอํานาจรัฐมนตรีครับ  
ซึ่งรัฐมนตรีถายอํานาจมาทีอ่ธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึง่ตรงนี้เรารอวาทางกรมบัญชีกลางจะอนมุัติหรือไม  
ขอรายงานความคืบหนาโครงการปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภา ตอนนีเ้ราดําเนนิการหาผูรับจางอยู กําลงั 
พิจารณาราคาอยู ทางทานรองเลขาธิการวิจักขณกําลงัพิจารณาราคาอยูนะครับ ซึง่ถากระทรวงการคลัง 
ใหกันเปนกรณีพิเศษมารายการนี้ก็สามารถดําเนนิการได แตตอนนี้ตองรอกระทรวงการคลังครับ สวนอีก  
๓ รายการนี่ขออนุญาตกลบัไปเช็ก เขาใจวานาจะยงัไมมีความคืบหนาเลย  
  ประธาน  :  แลวเจาของเรื่องใคร  
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  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทั้งหมดเลยเปนของสํานักสารสนเทศครับ 
  ประธาน  :  แลวอยางไร ๕-๖ ลานบาทนีต้ั่งโครงการมาแลวไมบรรลุเปาหมาย มนักระทบ 
ถึงตัวชีว้ัดดวยหรือเปลาวาอยางไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานครบั เงนิในป ๒๕๔๙ ไมอยูในเงื่อนไขครับ 
  ประธาน  :  เฉพาะปตอป  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ครับ 
  ประธาน  :  แลวในงบประมาณปถัด ๆ มามันยงัมีอยูไหม ๓ โครงการที่ตองทําตอเนือ่ง  
จะทาํอยางไรตอไปกับ ๓ โครงการซึ่งเทงเตงอยูไมรูสถานะอยางนี ้ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานนะครับ จริง ๆ แลวถา ๓ โครงการนี ้
ไมดําเนนิการไปเงินมันก็ตกไปแลว มนัถือวาสิ้นสุดแลวครับ  
  ประธาน  :  นั่นสิ เดี๋ยวปหนาก็มาอีกชื่อ ๓ ตัวเดิมกม็าอกีแลว ไมมีปญญาทํา 
ก็อยาเสนอมา พูดกนัอยางนีดี้กวา เอาที่ทาํได ไมรูจะวาอยางไร มาแลวก็มาคาราคาซังไปถวงคนอืน่เขา  
แลวความสิน้สุดมันปรากฏอยางไร มนัถงึเขตวาเลิกรากนัไปหรืออะไรอยางไร  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนาํเรียนชี้แจงตอทีป่ระชุมอยางนีน้ะครับ คือนับต้ังแต 
ปนี้เปนตนไปทางกรมบัญชกีลางจะใชระบบของคอมพวิเตอรมาใชในระบบการขยายแลวก็ขอกนัเงิน  
ในสวนนี้คณะอนุกรรมการกไ็ดพิจารณากนัอยางรอบคอบวา สวนที่ขอกันเงินไปกเ็กรงเหมือนกนั เดิมทแีรก
วาในกรณีที่ไมมีหนี้ผูกพนัหรือวามหีนี้ผูกพนัอะไรก็ตาม วาทางกรมบญัชีกลางจะมขีอทวงตงิมาไดวา 
ขอตั้งแตป ๒๕๔๙ แลว แตทําไมถงึไมไดดําเนนิการนะครับ อยางไรกต็ามเราไดสอบถามไปยงัหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ หนวยงานผูรับผิดชอบก็ยังยืนวาจะดาํเนนิการ ทางเราเองก็ขอขยายและขอกันเงนิไป ในสวน 
ตัวนี้จะยุติทีว่าในสวนของกรมบัญชีกลางจะแจงมาอยูในระบบ จะปดรับระบบ แลวตรงนั้นเองเราจะ 
ทราบวาเงนิทีเ่รากนัไวจะไดรับหรือไมไดรับนะครับ ทัง้หมดนี้ถาเกิดปดลอ็กภายในวนัที ่๑๕ เดือนพฤศจิกายน  
ถาเกิดวาเขาแจงมาวาไมไดรับก็คือสถานภาพก็จะตกไปเลย ทั้งนี้ทัง้นั้นจะอยูในระบบคอมพิวเตอรแลวเขา
จะแจงวาเราจะไดรับกันหรือไมไดรับเงินกนั ขออนุญาตนาํเรียนเพิ่มเตมิตรงนี้ครับ  
  ประธาน  :  คือถาไมมหีนี้ผูกพนัมันก็โอเค ไมใหก็ไมมเีงนิใชเทานัน้กจ็บไป แตมันจะเกิดขึ้น
หรือกรณีที่มหีนี้ผูกพันแลวาเขาไมอนุมัติมนัจะเกิดขึ้นไดดวยหรือ แลวมันจะคางคากันอยางไร  
คิดกระบวนการในการดําเนนิการเรื่องงบประมาณมนัจะเปนอยางไรตอไป สมมุติวาเกิดเหตุอยางนัน้ ซึง่ผม
คิดวา คงไมเกดิหรอก มนัทาํมาครึ่งแลวบอกอีกครึ่งไมใหก็บาเต็มที่แลว แตถาเกิดบาจริง ๆ จะทาํอยางไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานเลขาธิการครับ กรณีนี้ถามันเกิดจริง ๆ อยางทีท่าน
วาเราก็ใชเงนิเหลือจายในปงบประมาณทีเ่รามีอยูก็ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ กเ็อามาผสมกัน 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                           วนัทนา ๑/๗ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  แตมันก็มีแผนการใชงานแลวทั้งนั้นไมใชหรือ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตองหาเงนิเหลือจายครับทาน มนัจะมีเงินเหลือจาย 
ในทุกสวนราชการจะพอมีครับ  
  ประธาน  :  ไมรู ผอ. ก็ลองเหลือบ ๆ ดูกนัเขาเกะไวสวนหนึง่เผื่อใชจายพวกนี ้แตนีพ้อมาด ู
แลวไมมีหนี้ผูกพนัละ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ถาทานเลขาธิการถามกก็ังวลใจรายการที่ ๑ โครงการ
ปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภาเงนิตั้ง ๒๒ ลานบาท จริง ๆ แลวมนัหมดอายุการกันไปเรียบรอยแลว แตเรา 
ดําเนนิการจัดจางตอไป เพราะวาไดหารือกับทานรองเลขาธิการที่รับผิดชอบแลว ทานรองเลขาธิการวิจักขณ
ทานก็จะเอาดาํเนนิการตอไป ทางสาํนกัการคลังและงบประมาณคิดวาเราก็ตองสูถงึที่สุดนะครับ ก็เลย
ดําเนนิการจัดจางไป ตอนนีม้ีผูเสนอราคา 
  ประธาน  :  ไมใช ผมกลัวจะมีผิดกฎหมายเอานะ ณ เวลานี้ตองบอกวาเราไมมีเงนิ จนกวา 
เขาจะอนมุัติมา เห็นคุณประสิทธิ์กลวันกักลัวหนาบอกไมมีเงนิ ไมมกีารอนุมัติ ไมสามารถดาํเนนิการได  
ณ เวลานี้ตองถือวาคุณไมมเีงินอยูในมือ เพราะเขายังไมไดอนุมัติมา แลวคุณไปจางโนนจางนี่ไดอยางไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานครับ ทานพดูถูกผมกก็ลัวอยู แตเรียนทานวา  
ในการดําเนนิการจัดจางเรามีเงนิอยูในป ๒๕๔๙ เราก็ดําเนนิการไป แตในเอกสารการประกวดราคา 
เราบอกวาจะไมมีผลผูกพนัถาไมมีการเซ็นสัญญา 
  ประธาน  :  จะไปหามเขาฟองไดอยางไรคุณ อยูดี ๆ ก็ตอบประกาศบอกเลยไมมีผลผูกพนั 
อยางนี้ไดดวยหรือ หลกัการที่ผมเรียนรูมาคือถาไมมีเงนิอยูในกระเปาเขาไมใหไปทําสัญญากับใคร 
แมกระทัง่ออกประกาศเขากไ็มทําเสยีดวยซ้ํา ณ เวลานี้ถาดําเนินการกอนที่คุณมงีบประมาณกอน  
๓๐ กนัยายนที่คุณมีเงนิกนัมาอยูนี่โอเค แต ณ เวลานี้ผมไมแนใจกระบวนการไปถึงไหนเพราะวามันอยูที่
สโมสร แตถาสํานักงานจะตองเขาไป Due ดวยดูใหแนใจวาไมผิดกฎหมาย คุณไปเซ็นสัญญาตกลง  
พอไป ๆ มา ๆ เขาก็ฟองสํานกังาน ประกาศของสํานักงานหรือเปลา หรืออะไรหรือเปลา มนัจะกลายเปน
ภาระในอนาคตไป ฝาก ผอ. ประสิทธิ์ กลัว ๆ ดี กลัวไวกอน แตอยากลัวจนไมทาํอะไร เชิญครับ  
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตนะคะ โครงการในกรณีที่ไมมีหนี้
ผูกพนัรายการที่ ๒ รายการที ่๓ รายการที่ ๔ อยากใหสํานักการคลังหรือกลุมงานนโยบายและแผน 
ลองทบทวนกบัสํานกัสารสนเทศ เขาใจวาเปนโครงการที่เกีย่วของกับโครงการที่ ๓ ในกรณีมีหนี้ผูกพนั 
เพราะวาจะเปนโครงการที ่ผอ. ศิษฎีเคยนาํเสนอสาํนกังานใหบูรณาการขอมูลตางประเทศ ขอมูลบริหาร
บุคคล ขอมูลวงงานรัฐสภาใหเปนโครงการใหญ คือรายการที่ ๓ กาํลังดาํเนนิการอยู อันนี้สวนรายการที่ ๒  
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และรายการที ่๓  รายการที ่๔ ของกรณีที่ไมมีหนี้ผูกพัน อยากใหทบทวนกบัสํานักสารสนเทศวาเขาจะถอน 
อาจจะตองถอนกระมงัเพราะวามันนาจะเปน 
  ประธาน  :  ไมถอนก็ไมมีเงนิแลว เพียงแตวาอยาเอามาซ้ํา เอามาซ้ําตองมั่นใจวาสามารถ 
ดําเนนิการได ไมอยางนั้นอายเขา 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  เพราะวาตรงจดุนี้คิดวานาจะเปนโครงการ 
ที่ถูกบูรณาการไปแลวนะคะ  
  ประธาน  :  เปลา คือมนัจะไดจบสวยหนอยครับ ถาอยางทีท่านทีป่รึกษา คือโครงการนี้ 
มันมีการดําเนนิการเปนรูปแบบหนึง่ไปแลวมันยังพอเปนเหตุผลที่บอกวาไมใชวาลมเหลวนะ แตมันไปแปลง 
เปนอะไรซึ่งมนัไดผลเหมือนหรือตางกนัออกไปอยางไรกว็ามา ที่ผมถามอยางนี้มนัจะยุติอยางไร 
ใน ๓ โครงการนี้ ตกลงวาเสนอมา ไมมีปญญาทําจบไปเลิกไป แลวพอลืม ๆ ก็เสนอมาใหม ทีพ่ดูคือ 
ไมอยากใหเปนอยางนั้นมนัอายตัวเอง แลวอยากจะฝากกรรมการกลัน่กรองวาถาขอตั้งงบประมาณมา 
ในลักษณะนี้ชวยดูไลเลียงไปหนอยวามันเปนอะไรที่เปนอยางนี้หรือเปลา พอลืม ๆ มาอีกแลว แลวก็ทาํ 
ไมไดอีก อายหนวยตรวจสอบเขา ลองดูวาจะทําอยางทีท่านที่ปรึกษาสุวัฒนาพูดไดไหม ถา ๓ โครงการมนัม ี
ขอเท็จจริงอยางที่วานัน้จริง ๆ ไมใชวา Make มานะ มนัมีขอเท็จจริงอยางนัน้จริง ๆ วาไดมีการแปลงไปแลว 
หรือไปเกิดกลนืกับโครงการใดที่สงผลประโยชนตอราชการในลักษณะเดียวกนัไปแลว ก็จะเปนเหตุเปนผล 
มันอายนอยหนอย เชิญทานกรรมการครับ มีรายการอื่น ๆ ไหม อยางนอยรายงานการขยายป ๒๕๕๐  
ป ๒๕๕๑ ที่ตามมานัน้ ฝากทานรองเลขาธิการและทานผูเกี่ยวของในแตละสวนกรณุาดูวาเงินกนัมันกันได 
๒ ป ขยายได ๒ ป เพราะฉะนั้นอยาใหมันเกิดเหตุ มนัมกีรณีตัวอยางป ๒๕๔๙ ใหเหน็แลวซึง่มันไมนาเกิด 
มันเสียดายของ มีเงนิมีอะไรแลวไมมีทางทาํใหมนัสําเร็จไดมันเสียโอกาสและเสียความคิดที่เราทุมเทใหไป 
เพราะฉะนัน้ถามีการขยายเงินกันป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ อีกตั้งหลายสิบรายการทานเจาของเรื่องกรุณาดูนิด 
เพื่อวาไมใหเกดิเหตุซ้ําซอนประวัติศาสตรอยาซ้ํารอย มนัเสียประโยชนราชการไปโดยเปลาประโยชน 
อันนี้เปนเรื่องแจงเพื่อทราบเฉย ๆ ใชไหมครับ ผมเหน็รายการอนันั้นมันไปซื้อเอาไปใชที่ไหน พจนานุกรม 
แบบพกพา ๔ เครื่อง พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ๓ เครื่อง  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  สํานักภาษาตางประเทศครับ  
  ประธาน  :  นี่ก็ยังไมไดซื้อ ซือ้หรือยังครับ สถานะเปนอยางไรตอนนี ้ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอนนี้รอเงนิที่กรมบัญชีกลางอนุมัติมากอนครับ เราขอ 
กนัเงินไวเขายงัไมแจงมาครับ  
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  ประธาน  :  ทั้งหมดนี้คือรายการที่มีอะไรแลวเสร็จบางไหมจากในหนา ๔ มาจนถงึหนา ๕  
หรือวาตองรอเงิน Lot เดียวกันทั้งหมดเลย แลวกม็าทับกับป ๒๕๕๒ โชคดีวาเราไมมีงบลงทนุใชไหม  
ป ๒๕๕๒ ไมมีเลยใชไหม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ไมมีเลยครับ ยกเวนสภาครับ 
  ประธาน  :  โอเคเพราะฉะนัน้ก็เปนการเกบ็เบี้ยใตถุนรานเก็บงานเดิมใหหมด โอเค 
อยางนัน้ระหวางปนี้ถาขออนุมัติซื้องบเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบลงทุนอะไรก็รอไวกอน ถาเคลยีรอันนี ้
ไมหมดก็ไมตองซื้ออะไรนะครับ ทีนีก้ารทีเ่รงรัดมันมีกระบวนการอะไรที่จําเปนจะตองขอความรวมมือ 
จากสวนราชการตาง ๆ คุณประสิทธิ์มีแนวคดิอยางไร เร่ืองการเรงรัดไมใหเปนไฟลนกนสิ้นป ทัง้ในงบ 
ที่ขยายมาจากป ๒๕๕๐ หรือป ๒๕๕๑ กดี็ หรือส่ิงที่ไดดําเนนิการในป ๒๕๕๒ เราวางแผนไวอยางไรครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานนะครับ ความจรงิแลวกระบวนการอยางที ่
ทานประธานพูดมานี่ถูกตัง้แตแรกเลยวา ถาทางสํานักตาง ๆ ที่ขอตั้งงบประมาณมา ถาตัง้แลวม ี
ความพรอมมนัก็เร่ิมดําเนนิการไดต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม เขาใจวาภายใน ๖ เดือนแรกก็นาจะดาํเนนิการได 
แตอยางทีท่านพูดมาก็มีขอเท็จจริงอนัหนึง่ก็คือวา ๑. เราไมมีความพรอมในการตัง้ อันที ่๒ เปนนโยบาย 
ทางการเมือง อันที ่๓ ถาเปนครุภัณฑก็ตองมากําหนดสเปกใหม อยางที่ทานพูดวาเราตั้งงบประมาณ
ลวงหนาไว ๘ เดือน ๙ เดือน พอถงึจัดหาจริง ๆ แลวตองมาปรับสเปกอกีก็จะเสยีเวลา แลวเรียนทานวา 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาเทาที่ดูมาของสํานักงานเรา ๔-๕ ปนี้จะมปีญหาวาประกวดราคาไปแลวไมม ี
ผูเสนอราคากต็องกลับมาเริม่ตนใหมอยางนี้ รองเลขาธิการทุกทานจะประสบปญหาอยางนี้ทกุทานเลยนะครับ  
เพราะฉะนัน้กระบวนการของเรานี้ติดตลอดเลยครับ ถามันเปนไปตามกระบวนการพัสดุผมเขาใจวาไมม ี
จะไมทนัเลยครับ แตปญหาเราเจออยางนีท้านครับ ผมขอรับทานไปวา 
  ประธาน  :  เอาอยางนี้ไดไหม ลองจําแนกประเภทของสิง่ที่เราจะซื้อมนัไมใชมีปญหา 
ทุกรายการ แตบังเอิญเราไมไดแบงกลุม อะไรซื้อเร็วได ซื้อชาได เหมือนเวลาเราจะทาํงาน เราแบงงานไหน 
เสร็จกอนกเ็ซน็ ๆ ไปเพื่อจะไดไมมีปญหาเวลามานัง่อานกันอะไรอยางนี้ ใหมีเวลา แตอันนี้มนัอาจจะตอง 
ทําตรงขามวาเอามาดวูา Classify แลวอันไหนที่มีปญหา เร่ืองการเปลีย่นสเปกก็ดี หรือคอนขางจะไมมีคน
เขาเสนอ คุณก็ดําเนนิการตั้งแตตนปไปเลย เพราะของมนัซื้อไดชัวร ๆ ซื้อเมื่อไรก็ซื้อไดถูกไหม เพราะฉะนัน้
ถาเรา Classify ของที่เราจะซื้อตลอดทั้งปไดแลว มันเกีย่วกับงวดเงิน การขอเงนิในแตละงวด ๆ เงินมาก  
เงินนอยแตละงวดลองจาํแนกดูไดไหม แลวก็คุยกับงบประมาณเจาของตนสังกัดดวย ดูวาเรื่องนี้จะเอากอน 
ไปจัดลําดับ Priority ของสิ่งที่ไดดําเนนิการแลว ๑๐ รายการนีก้อนเลยงวดแรก ไตรมาสแรก ๑๕ รายการนี้
ไตรมาสที่ ๒ อะไรอยางนี้ แตทั้งนี้ทัง้นัน้กดู็ตามความจาํเปนของเนื้องานที่เขาจะตองใชเพื่อใหทนักับ 
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เหตุการณของเขาอะไรอยางนี้ ลองดูนิด ผมวามนัตองดหูลาย ๆ ทางแลวจะไดชวยกนั ฝากสํานักการคลัง
และงบประมาณไวนิดหนึ่ง กค็งอยางที่เรียนคือตองฝากตนสังกัดดวยของในสํานักทีท่านยงัดูแล 
ที่ตองซื้อตองดูตามนิดหนึง่ นี่ไปใหรายละเอียดเขาหรือยัง ซื้อหรือยงั ติดตามดูเปนระยะ ๆ อยาบอกวา 
ส่ังทีเดียวแลวก็ส่ังแลวอะไรอยางนี้ ก็รบกวนทานรองเลขาธิการทานผูบริหารทัง้หลายชวยตามดูนดิหนึง่ครับ 
กรรมการอื่นมคีวามคิดเหน็อะไรในเรื่องรายการนี้ไหมที่ฝายเลขานุการไดแจงที่ประชมุ ถาไมมี ถือวา 
ที่ประชุมรับทราบนะครับ ตอไป ๓.๒ เชิญครับ  
 
            - ๒/๑ 
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  เลขานุการ  :  วาระที่ ๓.๒ จะเปนเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 
สํานักงาน ประจําป ๒๕๕๑ จะเปนเรื่องสบืเนื่องจากโครงการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ที่กําหนดใหสํานักงานตองจดัทําแผนบรหิารความเสีย่ง และเมื่อดําเนนิการเสร็จแลวในกระบวนการวัด 
ในระดบัคะแนนที ่๕ ที่เปนผลสุดทาย สํานกังานจะตองรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิาร 
ความเสีย่งตอคณะผูบริหารทราบ ซึง่ขณะนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณารายงานผล 
ดําเนนิงานเสรจ็ส้ินแลว โดยคณะกรรมการดังกลาวก็คือทานรองวชัรินทรทานทําหนาที่เปนประธาน 
ในที่ประชมุ  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ขออนุญาตรายงานเบื้องตนครับ ก็อยางที่รายงานวา
กรรมการบริหารความเสีย่งในรอบปนี้ไดดําเนนิการมาเปนไปตามลําดับ ต้ังแตลําดับที่ ๑  ๒  ๓ วนันีก้็มาถึง
ลําดับสุดทาย คือลําดับที่ ๕ แลว ลําดับที่ ๕ ที่ต้ังโจทยเอาไวบอกวาตองบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดไว 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนตวัชี้วดัตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการไดประชุมกนัเมื่อวานนี ้
แลวก็ไดรับรองผลการทํางานแลวปรากฏวาเกนิ ๘๐ เปอรเซ็นต คือถาคราว ๆ ก ็๙๐ กวาเปอรเซน็ต  
ก็รายงานในสวนตรงนี้สุดทายนีน่ะครับ สวนรายละเอียดก็จะอยูในเอกสารขวางที่เราแจกเพิ่มเติมนะครับ  
ก็ถือเปนรายละเอียด การบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารนีเ้ราก็ไดดําเนนิการทั้งดานพนัธกิจ  
และทางดานยทุธศาสตร รายละเอียดตาง ๆ มีกรรมการจะสนใจซักถามในรายการไหนบางไหมครับ  
จะไดตอบชี้แจงเปนราย ๆ ไป จะใหสรุปหลักใหญ ๆ ไหมครับ 
  ประธาน  :  ดีครับ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน และทานคณะกรรมการทกุทานครบั 
สืบเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงไดประกาศใชต้ังแตเดือนกรกฎาคมเปนตนมา จนถงึเดือนกนัยายน 
๒๕๕๑ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดมีการประชุมพิจารณาเพื่อระบุและคนหาความเสีย่ง 
ตามหลกัเกณฑที ่ก.พ.ร. กาํหนด โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ความเสีย่งของสํานักงานนัน้ไดจัดทําในระดับ
องคกรเพียงระดับเดียว ในระดับสํานกัเราไมไดดําเนินการ ทัง้นีท้างเงือ่นไขก็บอกวาความเสีย่งนั้นจะตอง
ผูกพนั หรือวาเชื่อมโยงกับพนัธกิจและยุทธศาสตร เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเองไดไปวิเคราะห 
แลวก็ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแลวกป็รากฏดังนีว้า ความเสี่ยงตอดานพนัธกิจนั้นเราไดกําหนด 
เปนตัวยอย ๆ ปจจยัเสี่ยงมีอยู ๒๙ ปจจัยเสีย่ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับดานยทุธศาสตรนัน้มทีั้งหมด ๕๓ ปจจัยเสี่ยง  
ทั้งนี้ทัง้นั้นสิง่ที่กําหนดมาทีจ่ํานวนความเสี่ยงมากก็คือวา เนื่องจากวามิติแตละยุทธศาสตรแบงเปน
ยุทธศาสตรยอย ๆ ๖ ยทุธศาสตร มีความเสี่ยงแตละยทุธศาสตรซ้ําซอนกนัอยู จงึทําใหดูวาความเสี่ยง 
มีมากนะครับ แตอยางไรก็ตามความเสี่ยงที่กําหนดไวนัน้ทางคณะกรรมการเองก็ไดดูลงไปถึงถวนถี่วา 
จะประกันความผิดพลาด หรือวาจะบรรเทา หรือวาจะลดความเสี่ยงนัน้ไดอยางไร จากการที่ไดประกาศใช
และแจงเวียนใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติทั้งหมดแลวนะครับ แลวเราก็ไดกําหนดให 
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แตละหนวยงานผูรับผิดชอบมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลมายงัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ทุกวนัที่ ๕ ของเดือน ทุกเดือนก็จะมีหนวยงานสงเกี่ยวกบัการดําเนินการตามมาตรการความเสีย่งนั้น 
มาใหกับคณะกรรมการทราบแลวก็ประมวลผล พอสรุปสุดทายแลวครับวา สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ก็จะแบงออกเปนมิติอยู ๒ ดาน การประเมนิมิติดานแรก คือมิติดานการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
ก็คือเราจะประเมินเกี่ยวกับกระบวนการขัน้ตอนตาง ๆ วาเราไดดําเนนิการตามขั้นตอนตามที่ ก.พ.ร. 
กําหนดไวหรือเปลา จากการตรวจเช็คการประเมินตนเองแลวเราก็ไดลงบันทึกขอมูล แลวเราก็ไดประเมินผล
ตัวเองแลวก็ทราบวา ต้ังแตคะแนนระดับที่ ๑ ถงึระดับที่ ๕ นัน้ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
ดําเนนิการโดยครบถวนตัง้แตระดับแรกวามีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ มีการทบทวนแผน  
มีการเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ คะแนนระดับ ๒ มีการจดัทํารายงานวเิคราะหความเสี่ยง 
คณะกรรมการก็ไดรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบแตละสํานัก แตละทมีงาน แตละกลุมงานก็ไดวิเคราะห
ออกมา รวมถงึมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองการจัดทําแผนนี้ดวย  
จากนั้นเองคะแนนระดับ ๓ เราก็ไดจัดทํารางแผนความเสี่ยงเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง แลวก็เสนอทานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ทานพิจารณาใหความเหน็ชอบแลวก็
ประกาศใช คะแนนระดับที่ ๔ ก็คือวาเมื่อเห็นชอบแลวเราก็ไดแจงเวยีนหนวยงานนาํมาตรการที่กาํหนดไว
ในแผนนัน้ไปปฏิบัติแลวก็รายงานผลทุกวนัที ่๕ ของเดือน ทั้งหมดทกุหนวยงานก็รายงานผลมา คะแนน
ระดับสุดทายจากการทีห่นวยงานไดนาํแผนปฏิบัติเราก็ไดวิเคราะหตามมาตรการวา มาตรการที่กาํหนดไว
ในแผนนัน้ไดถูกนาํไปปฏิบัติหรือเปลา ผลก็ทราบออกมาวาทกุหนวยงานมกีารปฏิบัติอยางครบถวนเกี่ยวกับ
การนาํมาตรการที่กาํหนดไวในแผนเลมใหญก็นําไปปฏิบัติหมด มิติที่ ๒ ก็มาดูประเมนิผลสัมฤทธิท์างดาน
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทางดานประสิทธิผลที่บรรลุตามเปาหมายตามตัวชีว้ัดก็ปรากฏทราบ 
ออกมาวาทุกหนวยงานไดมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว สวนประสิทธิภาพนั้นเมื่อการดําเนินงาน
แลวเสร็จเราไดประเมินดูแลววา ความเสี่ยงทัง้หมดที่เรากําหนดไวไมวาจะเปนโอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นเราไดใชความพยายามกาํหนดมาตรการเพือ่ลดมูลเหตุทีจ่ะลดโอกาสใหเหลือนอยลงวา  
จากที่เราเคยกาํหนดไวทัง้ ๓ ทั้ง ๔ โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นนั้นสงู เราก็ไดกําหนดมาตรการอุดรูร่ัวตรงนั้นใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ทั้งหมดทัง้ปวงที่เราไดพจิารณาโดยกรอบเบื้องตนประเมินตวัเองทัง้หมดปจจัยเสีย่งเราก็
สามารถที่จะลดใหอยูในระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได มีอยูความเสี่ยงเดียวคือความเสี่ยงเรื่องการเบิกจาย
งบประมาณตามยทุธศาสตรที่ ๒ ก็คืออยางที่ไดนําเรียนไปแลวเมื่อกีว้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
เร่ืองครุภัณฑก็ดี เร่ืองงบลงทุนก็ดี ในยุทธศาสตรที่ ๒ เกีย่วกับเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศไมบรรลผุล 
ตามที่เรากําหนด ถงึแมวาจะกําหนดมาตรการไวอยางไรก็ตาม ทางหนวยงานเองกย็ังไมสามารถที่จะ
ตอบสนองความเสี่ยงตรงนีใ้หลดลงได โดยมีเงนิเหลือจาย หรือวามีการกันเงนิ มกีารขยายระยะเวลา 
การเบิกจายเงนิในสวนยุทธศาสตรนี้เปนจาํนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการความเสี่ยงเองก็ตองเขาไปดู 
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เพื่อที่จะเพิม่มาตรการใหตอบสนองความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุตรงนี้ลงใหได ในสวนขอเสนอของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงกม็ีคณะกรรมการไดหยบิยกประเด็นทีว่าเกี่ยวกับเร่ืองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดาน
การเมือง และดานสังคมที่มผีลกระทบสงูขึ้นกับสํานักงาน การจัดทําระบบบริหารความเสีย่งตอไปคงจะตอง
มีความเขมขนขึ้นทัง้ในเชงิทฤษฎีและในทางปฏบัิติ ยกตวัอยางเชนเรื่องการรักษาความปลอดภัยอยางที่เรา
ไดรับทราบกันแลววาจะตองมีการกาํหนด หรือวาจะตองมีการกาํหนดมาตรการอะไรก็ตามเพื่อที่จะอุดรูร่ัว
หรือวาเพื่อจะปองกนัอะไรก็ตามใหเขมแขง็ขึ้น รวมถงึจะตองมีแผน มีอะไรฉุกเฉินรองรับกรณีที่เกิด
สภาวการณฉุกเฉิน ซึ่งสรางผลกระทบหรือวาอาจจะตองสรางความสญูเสียใหกับสํานักงานนี้ รวมถึง 
เร่ืองอื่น ๆ ดวยเกี่ยวกับเร่ืองที่วามีผลผูกพนักับดานการเปลี่ยนแปลงดานภายนอก เพราะวาในการบริหาร
จัดการเองถาเกิดเปนระบบดานภายในเองเราสามารถทีจ่ะควบคุมใหอยูในระดับทีย่อมรับได แตในสวนที่
เกิดจากสงัคมภายนอก การเมืองภายนอกคงจะตองมกีารวิเคราะหเพื่อรองรับสถานการณตัวนี้ใหชดัเจน 
ข้ึนกวาเดิม  ประเด็นที ่๒ คือเร่ืองความเสี่ยง ควรจะสงเสริมใหกับคณะผูบริหารใหเหน็ความสําคัญ 
และความสนใจมากขึน้ ตามที่ทราบอยูแลววาคงเปนทกุคณะวาในการประชุมคณะกรรมการระดับจัดทํา
ตัวชี้วัดขององคกรก็เปนหวงวาทานรองเลขาธิการทานกจ็ะประชุมกับขาราชการระดับ ๓  ระดับ ๔  
อะไรก็ตาม นั่งกันอยูนะครับ ซึ่งจริง ๆ แลวอาจจะมีเหตุผลความจําเปนอะไรก็ตามทําใหผูบริหารไมสามารถเขาได  
แตอยางไรก็ตามการบริหารความเสีย่งกถ็อืวาเปนกลไกวา ถาเกิดวาระดับผูบริหารไดมีการระดมสมอง 
ระดมความคดิรวมกันก็จะทําใหการปองกัน หรือการแกไขปญหาอะไรก็ตามมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ซึง่ตรงนี ้
ก็เปนขอเสนอแนะ  ประเด็นที่ ๓ ก็คือควรจะมีการตรวจสอบอยางจรงิจังวาแตละหนวยงานที่ดําเนนิการ
ตามแผนอะไรก็ตามวา แทจริงแลวเอกสารตาง ๆ ความมีอยูจริงอะไรจริงมันตรงหรือเปลา อาจจะรายงานวา 
ดําเนนิการจริง แตส่ิงที่เขาไปตรวจสอบจริง ๆ แลวจะถกูตองถูกตรงตามที่คณะกรรมการกําหนดไวหรือไม  
ก็ตองเขาไปตรวจสอบเพื่อทีจ่ะทาํใหทราบวา จริง ๆ แลวหนวยงานทกุหนวยงานมีความกระตือรือรนตามที่
กําหนดไว ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอไปนี้ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงก็ควรจะใหมีการทบทวนในเชงิ
บูรณาการเชนนี้อีก โดยใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือวาผูบริหารอะไรก็ตามมกีารรวมระดมความคิดเห็นวา 
แทจริงแลวความเสี่ยงจริง ๆ ที่ปรากฏอยูนัน้ หรือวาที่เพิม่ข้ึนใหม หรือที่เหลืออยูที่จะตองกําหนดมาตรการ
เพิ่มเติมนั้นมีอะไรบาง  ขอ ๕ ก็เปนเรื่องการเผยแพรประชาสัมพนัธตาง ๆ เพื่อทีจ่ะใหแผน เพื่อที่จะให
มาตรการความเสี่ยงตาง ๆ นําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง จึงนาํเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบตรงนี้  
ขออนุญาตนาํเรียนตรงนี้ครับ  
  ประธาน  :  เชญิครับ ทานกรรมการมีอะไรซักถามไหมครบั เมื่อกีฟ้งดูขอเสนอแนะขอหนึง่
ที่บอกวา คลาย ๆ วาทานผูบริหารอาจจะไมมีเวลาลงไปคุยกับผูปฏิบัติใชไหมครับ แตทีนี้แนวทางการแกไข
เปนอยางไร  
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน           วันพุธที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑                         กุลนิษฐ ๒/๔ 
 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  แตในทางปฏิบัตินั้นก็ไมถงึขั้นที่จะตองวติกกันขนาดนัน้หรอก 
คือเราก็เขาใจวาโครงสรางการบริหารของสํานักงาน หรือสวนราชการทั้งหลายมีกรรมการหลายคณะมาก 
ถาจะไปประชมุกันทุกคณะก็คงเปนไปไมได เพราะฉะนัน้บรรยากาศในการทํางานกพ็ยายามชวยกับ 
ฝายเลขานุการ เขาก็จะสงเด็กซึ่งในทีน่ี้กคื็อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละสํานกั ซึง่เขาทาํงาน
ของเขาอยูแลวเขาก็มาเปนตัวแทน เสร็จแลวเขาก็ไปรายงานหรือไมรายงานนัน้ก็สุดแทแตโครงสรางของ 
แตละสาํนกั กไ็มเปนไรครับ เพียงแตวาเลาอุปสรรคใหทราบเทานัน้เอง แตวิธีการกพ็อไปได อีกวิธหีนึ่งก็คือวา 
เราใหฝายเลขานุการลงพื้นที่ ก็คือไปเรงรัดติดตามแทนที่จะมานัง่รอใหเขามารายงานในหองประชุมเราก็ไป
ดําเนนิการเรงรัดขึ้นมา เสร็จแลวฝายเลขานุการก็มารายงานใหที่ประชมุทราบ ก็เปนไปดวยดีนะครบั  
ไมไดมีวิกฤติอะไรมากนกั ก็เหมือนกรรมการชุดอื่นเหมือนกนักระมงัครับ คือเปนอยางนี้เหมือนกนั 
   ประธาน  :  ทีถ่ามคือมนัมีความรูสึกขึน้มา ซึ่งเขาใจวาอาจจะมีคนรูสึกเหมือนผม 
คือบอกวาเรามีกรรมการมากจนเกนิไป แลวตัวบุคคลที่เปนกรรมการกคื็อบุคคลเดิมในทกุคณะจะตองไป 
ฉะนัน้แนนอนวาคนจะฉีกรางไปไมได มันจะตองขาดบาง อะไรบาง เพราะฉะนั้นความตอเนื่องก็ไมมี  
นั่นหมายความวาระบบในการตั้งคณะกรรมาธิการอาจจะไม Work หรือไปยุบกรรมการลงมาเปนอยางไร
เพื่อให Work ข้ึน เราอยากไดอะไรที่เปนรูปธรรมจริง ๆ วาเราเจอแลวกรรมการมีปญหา สมมุตินะครับ  
เคสนี้คือกรรมการมีปญหา ซึ่งทกุคนยอมรับวาไมใชความผิดหรอกเพราะผมเขาใจ โอเคเรายอมรบัวา
กรรมการมีปญหา แลวมนัมีแนวทางอื่นที่จะแปลงกรรมการเปนรูปอะไรไหม เพื่อทีจ่ะใหมีประสิทธิผล 
มากขึ้น ก็เปนขอเสนอเปนขอรําพึงขึน้มาเฉย ๆ วาการทีจ่ะนัดพรอมกนัเปนสิง่ลําบาก เพราะฉะนัน้ 
ความรวมมือ ความสอดประสานกันระหวางสาํนักก็ดี หรือการนําปญหาไปสูการแกไขก็ดี ก็ยังไมไดเปนไป
อยางที่ควร นัน่ก็คือส่ิงที่เราคาดหวงัยงัไมเดินไปสูเปา กเ็ลยถามวาวิธกีารที่เดนิไปสูเปานัน้มีไหมวา 
ควรจะเปนอยางไร ถากรรมการไม Work ก็อาจจะลองคดิดูวาควรจะเปนรูปไหน เพราะทาํอะไรกห็วงัผล 
แลวเราก็เหนื่อยไมใชไมเหนือ่ย เดินไปประชุมหองโนนบางทีก็ไมไดนัง่โตะ กลับมาตอนเยน็อีกทีแฟมเต็มเลย 
มันเหนื่อยแลวสมองทั้งวันกห็มดแลว ตอนนี้เซน็แบบชา ๆ แลวก็ไมอยากใหเกิดอยางนี ้ก็เลยคิดวา 
มีกระบวนการอื่นไหม ผมก็ยงัคิดไมออกเหมือนกนัแตมันมีไหม แลวอกีอันหนึ่งอนุกรรมการตาง ๆ มนัอยูที่
ความสนใจเหมือนกนั บางคณะอยูในความสนใจก็เอาผูใหญมาดําเนนิเรื่อง โอเคกอ็าจจะเปนมรรคเปนผล
มากกวาเด็ก ๆ มา แตผูใหญก็หาเวลายาก เพราะฉะนัน้บางคณะก็จะเหน็แตเด็ก ๆ มาซึง่ผมก็ไมรูหรอกวา
ไปทําอะไรไดมากนอยแคไหน เพราะบางทีไปประชุมแลวก็กลับไป ระบบการรายงานของเราก็ยังไมเปะนกั 
อยางผมเองบางเรื่องควรจะไดรับรายงานก็ไมไดรับ อยางนี้เปนตน เพราะฉะนัน้ยิง่ลงลึกไปอีกคือภาพ 
เพื่อหวังผลไมไดในการรายงาน อยางนีเ้ปนตน เพราะฉะนัน้ในการบอกวาประชุมกนัแลวจะตองรวมกนัแก
อยางนัน้อยางนี้บางทีไมถึงหรอก อันนั้นคือชองวางที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนัน้แทนที่จะรับ
ความรูใหม ๆ ถายทอดไป ผูที่ไดรับการถายทอดไปก็ไปส่ังการวาคุณทําอนันัน้อันนีก้็ Work ไป แมทําได 
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อยางนี้มนักย็งัไม Work รอยเปอรเซ็นต เพราะมนักพ็รองบาง ฟงมาครึ่งหูบาง ฟงมาเต็มหูบาง  
ไปจินตนาการเกินกวาที่จะเปนบาง เพราะฉะนัน้ความสอดคลองไมมีหรอก แลวรอยเปอรเซ็นตกค็งหวงั
ไมได เพียงแตวาจะพรองลงไปเรื่อย ๆ ยิ่งระบบในการสื่อสารระหวางกรรมการไปสูเด็ก เด็กไปสูตนสังกัด 
กวาตนสังกัดจะสั่งการมันหลายทอด มันพรองหายไประหวางทางหมดเลย เพราะฉะนัน้มันก็ไมเดนิอยางที่
ควรจะเปน อันนี้คือสภาพปญหาที่เกิดอยู ก็เลยตองคิดวาครั้งนี้มนัจะแกอยางไร อันนั้นประการหนึ่ง 
ประการตอไป คือที่ทานคิดมาทัง้หมดคือกระบวนการในการแกไขปญหาขอเสนอแนะทัง้หลายก็เปนจุดหนึง่ 
ทีนีถ้ามวาเสนอมาแลวม ีReflect ไปยังหนวยรับไหม แลวหนวยตามไปดูวาแกหรือไมแกอยางไร  
เหมือนตอนปลายปเราตองมาต้ังกรรมการอีกชุดหนึง่บอกวากระบวนขอสังเกต ขอเสนอแนะจาก 
Questionnaire จากอะไรทัง้หลายแหลที่รับเขามาแลวมาดูวาปญหาทีเ่ขาเรียกรองคอือะไร เราจะแกไข
อยางไร มีลักษณะเดียวกัน แตอันนั้นเราทาํรวมปลายป แตถาทุกอยางซึ่งไปสูเปาหมายเดียวกนัเราไดแกไป
ในแตละจุด เร่ืองความเสี่ยง เร่ืองพลงังาน เร่ืองอะไรก็ไดใหไปดวยกนั มันก็คือ On the job training   
On the job action ไปเร่ือย ๆ ทายที่สุดมนัก็แกนอยหนอย แตวาเราจะเลือกทาํกอนหรือวาไปรวมทําทีเดียว
ปลายป มันกม็ีกระบวนการอยางนัน้แลวแตวาเราจะจัดรูปแบบขององคกรอยางไร อันนีก้็อยากจะให 
ชวยกนัคิดวาอันนี้เรารูขอบกพรองแลว มนัก็ตองแกที่เหตุของความบกพรองวาเราจะแกอยางไรในปญหา 
ที่กรรมการเสนอมา ทัง้เรื่องตดิตาม Monitor วาควรจะเปนอยางไร อะไรอยางนี้เปนตน คือทาํแลวเหนือ่ยแลว 
ก็อยากจะใหเปนมรรคเปนผลขึ้นมา  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ก็เหน็ตรงกนัครับ เรากเ็ขาใจธรรมชาตขิองมนุษยวามันก็
เหนื่อยลา ผมก็เลยใชวธิีอยางนี้วาใหฝายเลขานุการที่เปนฝายโครงสรางงานประจาํ เชน นโยบายและแผน 
ลงไป Monitor ลงพื้นที่เลยในสวนหนึ่ง อันนี้ก็จะไดผลเยอะนะครับ เพราะถือวาเราไดจัดทํากิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ควรจะเปน มีอีกคณะหนึง่ เชน คณะความพึงพอใจ อันนั้นก็เหมอืนกนั ก็เปนอยางนี้ครับ 
เปนลักษณะเดยีวกนัผมก็ตองใหฝายเลขานกุารลงไปแลวกท็ําเปนไปตรวจอันนัน้อันนี้ดู ไมไดทุกสํานักนะครับ  
แลวก็ไมพรอมกันในเวลานัน้ แลวก็คงไปพบทาน ผอ. สํานัก ไมไดทกุสาํนัก ก็ไปพบฝายบริหารทัว่ไปบาง 
ฝายเจาหนาทีบ่าง ก็เหมือนกับไปเปนมิตรกันโดยใหกาํลงัใจแลวก็มาทาํคลาย ๆ เปนภารกิจขององคกร  
ก็รวมกนักพ็อแกไปได สรุปก็คือผมเคยบอกวาฝายเลขานุการชวยผมมาก ๆ เพราะถือวาเปนราชการประจํา
ของทานครึ่งหนึ่ง คือฝายราชการประจําของผมก็ดูงานของผมเยอะเหมือนกนัในสาํนักกรรมาธิการ 
เพราะฉะนัน้ในรายละเอียดฝายเลขานุการชวยหนอย สรุปก็คือยอมจาํนนเรื่องโครงสรางของกรรมการวา 
มีมากกันจนองคประชุมอะไรพรอมกันไมได เพราะฉะนัน้ก็ตองหันไปพึ่งฝายเลขานกุารที่เปนเจาของเรื่อง
ชวยลงพืน้ที่ดวย 
  ประธาน  :  มคีนอยูกี่คน นีว่ิกฤตเปนโอกาสคุณไมคิดขยายสาํนกัคุณขึ้นมาเปนสํานักหรือ 
ถาคณุรูเนื้องานแลวดูเร่ืองความเสีย่ง ดูเร่ืองการคลัง เพราะคุณทําทุกอยาง คลังก็ตองไปประสานกับเขา  
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แลวคุณไปจําแนกในภารกจิงานคุณเปน Function งานขึ้นมาใหมนี้ผมวายิง่กวาสาํนกัอีกนะครับ  
นี่คุณก็มีเทานีแ้ลวก็ทาํเทาทีขี่ดความสามารถ ไมไดคิดที่จะพัฒนาไปตรงไหนอยางไร ถาคุณมาจดัองคกร
ใหมของคุณใหรับผิดชอบดานนี้ ๆ คุณมีอยูแลววาตองทาํอะไรบาง คุณมา List ดูแลวไป Grouping ใหม 
เหมือนคลังบอกวาเรื่องการจัดซื้อจัดจางมีปญหา แลวเห็นทุกปมาก็ไมเหน็เคยขอเจาหนาทีพ่ัสดุ 
ในการจัดซื้อจดัหาเพิม่เติมมา อยูอยางไรกอ็ยูอยางนัน้มนักเ็ดนิซื้อชา ถามทีไรกบ็อกวาคนไมม ีสตางคไมพอ 
แตก็ไมไดคิดจะขยายขึน้มาอยางไรเพื่อใหเพยีงพอกบัเนือ้งานที่เพิ่มข้ึน อันนี้ไมใชแกวาทํางานไมไหว 
แลวเพิ่มคน ไมใชอยางนัน้นะครับ อันนี้ดูตามเนื้องานจรงิ ๆ แลวเหน็ใจวาคนมีอยูนดิเดียว ไหนจะตองไป
ประสานเรื่องคลัง ทาํชี้แจงงบประมาณ ไหนจะตองเปนฝายเลขานุการของกรรมการตั้งหลายคณะ 
เพราะมนัอยูในแผนรวมของสํานักงาน แลวก็นิง่เฉยอยูไมทําอะไร ไมทนัก็อยูอยางนัน้นะครับ เรากคิ็ดวา
เมื่อไรจะต้ังเปนสํานักขึ้นมาเสียที ก็ไมไดมีการขยายงานขึ้นมาใหเหน็เปนรูปเปนรางวาสํานักนี้ควรจะม ี
งานดานนี ้ๆ ที่ดูแลววาเนื้องานเสริมข้ึน ดูตรงนี้ใครก็ยอมรับวางานมากมายจริง ๆ เร่ืองนีท้านกรรมการ 
จะซักถามอะไรไหม เฉพาะเรื่องทราบนี่เยอะมากยังไมไดเขาเรื่องพิจารณาเลย เชิญครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  คณะกรรมการก็คงจะรายงานครั้งสุดทายแลวก็จบหนาที ่
แลวปหนาก็คงเปนกรรมการใหมอะไรมา ทีนี้ฝากเรื่องหนึ่งคือ เร่ือง ๑.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติ 
เนื้อหาสาระในรางพระราชบัญญัติ ในตัวชี้วัดเริ่มตนคณะทํางานไประดมสมองแลวมีความเห็นวาตองตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะทาํงานมากลั่นกรองรางพระราชบัญญัติกอนทีจ่ะนาํขึ้นประกาศใชเปนกฎหมาย 
นําขึ้นทูลเกลาฯ ทนีี้ในรายงานของคณะกรรมการดวยความที่จะตองการผลสําเร็จในแตละป ปรากฏวา 
ในปนี้รางพระราชบัญญัติเขาสภานอย แลวในทางปฏิบัติของสํานักกรรมาธิการเขากม็ีความปรับปรุง 
ในการจัดเจาหนาที่ในการตรวจทานรางพระราชบัญญัติ เชน มีผูชวยเลขานุการรับผิดชอบ มีคณะทํางาน 
ในสํานัก ตรวจทานกนั ๓ คร้ัง ๓ หน มีผูอํานวยการ รวมทั้งในหองประชุมกรรมาธกิารเขาก็ใชระบบ IT  
มาชวยในการยกรางกฎหมาย เพราะฉะนัน้ในสวนประจาํเขามัน่ใจวาจะไมมีการผิดพลาด ทนีี้ผมก็เลย 
ต้ังเปนขอสังเกตวา ในเวทีตาง ๆ หรือในคณะกรรมการตาง ๆ เวลาเกดิเหตุข้ึนมาเขาก็จะแนะนําให
สํานักงานเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเปนกนัชนกอน ทีนี้เกรงวาตรงนี้เราไมไดทําก็เลยอยากจะ
ฝากเปนชุดตอไป หรือวาอยากจะขอนโยบายในที่ประชมุที่นี้ดวยวายงัจะเห็นความสําคัญไหมวา 
จําเปนจะตองตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรางกฎหมายใหถูกตองไหม ก็ขออนุญาตนําเสนออยางนี้ครับ 
  ประธาน  :  ทานเสนอมาผมก็เชื่อเพราะวามีการกลัน่กรองมาแลว บังเอญิปญหาเราก็
เผชิญอยู คือคิดมาแลวทาํไดก็ทําผมวาไมเสียหายอะไรหรอก ก็ตองเอารายละเอียดมาวารูปแบบเปนอะไร 
อยางไร คือที่ออกมาเปนรายงานแลวก็คือคิดมาดีแลว แมวาจะมีกระบวนการในการกลั่นกรองอะไรมา 
แลวก็ตาม มันอาจจะแปลงรปูวารูปแบบทีท่ําอยูเปนแตละสํานกัเขาทาํมา ถาคิดวาทําโดยสํานักงาน 
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นาจะดีกวาก็แปลงตรงนัน้ขึน้มาเปนระดับสํานักงานขึ้นมาเสีย คือผมเชื่อวาไดกลั่นกรองมาแลว กแ็ลวแตวา 
Priority ของลําดับความสาํคัญเรงดวนมากนอยแคไหน อยางไร 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  คืออยากจะใหชุดตอไปไปตอยอด แตในลําดับนี้มัน่ใจวา 
ไมนาจะมีอะไรผิดพลาด เพยีงแตวาในเวทีระดับใหญข้ึนไปเขาจะตัง้ขอสังเกตกับสํานักงานวาทําไมไมมี
คณะกรรมาธกิารชุดนี้ข้ึนมาสักท ีผมก็เปนหวงเทานัน้เอง  
  ประธาน  :  ทานกรรมการเห็นอยางไรครับ คือมันนาจะเปนเรื่องของการตอยอด ก็ถกใหมนั
แตกเลยดีกวา เพราะวาทาํแลวไมเสร็จพอไปอีกทีก็ตองนับ ๑ ใหมอีก อันนีก้็ตองดูวตัถุประสงควาเราทํา 
เพื่ออะไร พูดจากอุบัติเหตทุี่เกิดขึ้นวามีความผิดพลาดและคนทกัทวงใชไหม ทีนีถ้ากระบวนการทีเ่กิดขึ้น 
ไดมีกระบวนการเพื่อจะปองกันความผิดพลาดแลว ไมวาจะเปนระดับไหนมนัเพยีงพอแลวหรือยัง ถาคิดวา
ตรงนั้นยังไมเพียงพอ จะตองโตเปนสาํนักงานก็โอเค ก็โตเปนสํานักงาน มนัอยูที่การวิเคราะหตรงนั้นวา 
แคนี้พอไหม ถาพอแลวดูคนที่เกีย่วของเขามาดูแลว แลวมันมีกระบวนการในการทาํตรงนี้อยางเครงครัด
แลวก็ไมนาจะหลุดไประดับอ่ืนถูกไหมครับ เพราะวาจริง ๆ คือเจาของเรื่อง แลวก็เชีย่วชาญกวาระดับ
สํานักงานซึง่มาจากสาํนักไหนก็ไมรู แตคิดในแงหนึง่วามมุมองคนไมเหมือนกนั ทําตรงนี้ใหชินชาทุกวัน
อาจจะเกดิความเฉื่อยขึน้ก็จะเอาคนอืน่เขามาดู มันก็เปนอีกมุมมองหนึ่ง ถาเหน็อยางนั้นก็ยกระดบั 
เปนสํานักงานตั้งเขามา มนัอยูที่วาเราจะมองอยางไร ทกุอยางมีประโยชนทั้งนั้น ทีท่านคิดมาผมก็เชื่อ
ความคิดทาน ฉะนัน้ถาคิดวาตรงนี้คิดมาดีแลวใครก็ตามที่ไดรับตอก็ประสานใหเกดิความสําเร็จข้ึนไป 
เพราะเปนรายงานของกรรมการออกมาแลวถูกไหมครับ คือกรรมการนีค้งไมไดเห็นเปนอื่นเพียงแตอยากจะ
เติมใหเต็มเทานั้นเอง หรือทานกรรมการทานอืน่มีความเห็นอยางไรครับ ในประเดน็ที่ทานรองวัชรินทร 
ยกปญหาขึ้นมา เชิญครับ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คือกรรมการทีท่านรองวัชรินทรวาหมายถึงกรรมการในสาํนกั
กรรมาธิการใชไหมครับ 
  ประธาน  :  อยากตัง้เปนของสํานักงานเลย 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ทนีี้วาปจจุบันคือกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการแตละสํานัก 
เขาก็มทีีมงานสําหรับตรวจสอบรางหลงัจากผานคณะกรรมาธิการ แตทีนี้รางมนัผานสํานักประชมุดวย  
ทีนี้มบีางฉบับที่มาแกในสภาในวาระ ๒ มาแกในสภา วาถาเกิดกาํหนดเปนแนวทางวาใหผูที่มีสวนเกีย่วของ
อาจจะเปนตัวแทนสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก ตัวแทนสํานักประชุม แลวก็อาจจะมีสํานักกฎหมายดวย  
ก็ต้ังเปนมาตรฐาน อาจจะตั้งกรรมการถาวรสัก ๓ คณะ ตามกฎหมายแตละดานทีเ่ขามีความชํานาญ  
เพื่อทีว่ากอนทีจ่ะสงกฎหมายไปสํานกัเลขาธิการ ครม. ก็ใหเขาชวยตรวจสอบกอน ผมวาก็เปนการปองกัน
ไดนะครับ แลวก็คงมกีฎหมายไมเยอะเทาไร แลวก็คงไมไดเพิ่มภาระใหเจาหนาที่ทีม่าเปนกรรมการเทาไร  
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ผมไมหวงรางในกรรมาธกิาร ผมหวงรางทีสํ่านักประชุม เพราะวาเวลาแกในสภาบางทีขนาดของวปิเอง 
กับของเรายงัไมตรงกันเลย  
 
                      - ๓/๑ 
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  ประธาน  :  ก็หมายความวาขอเสนอของคณะกรรมการชุดนี้เหน็ชอบก็อยูทีก่ระบวนการ 
ข้ันตอนตอไปวาหลังจากนี้แลวฝายเลขานกุารดูวาถาออกเปนรายงานแลวหนวยงานที่เกีย่วของจะตองรับไป 
ดําเนนิการอะไรอยางไรรูปแบบหนาตา สมมุติวาเคสนี้รูปแบบของหนาตากรรมการชุดนี้ควรจะเปนสวนผสม 
จากอะไร ๆ บาง หรือจะกําหนดเปนขั้นตอนเปนกรรมการยอยแตละขั้นตอน ในขั้นกรรมาธิการสวนหนึ่ง 
แลวกําหนดหนาที่วากรรมาธิการจะตองตามไปถึงไหน แลวจะสงลกูใหสํานักการประชุมอยางไรกอนที ่
นําขึ้นทูลเกลาฯ อะไรอยางนี ้หรือจําเปนตองสุดทาย เสร็จแลวทุกคนทีเ่กี่ยวของตัง้แตตนสาย 
ถึงปลายสายมานัง่คุยกนัอกีทหีนึง่ เอง็วาอยางไรมาวาระหนึ่งนี้ ผูแทนราษฎรแกเปนอยางไร ทางวฒุิสภา 
แกเปนอยางไร ไลเลียงกนัทบทวนกระบวนการทั้งหมดก็สุดแทแตหนาตาทีจ่ะกาํหนดกันเมื่อนาํไปสู 
การปฏิบัติ ก็โอเควาหลกัการเราเหน็ชอบดวยในเคสที่ยกขึ้นมา รวมทัง้เคสอื่น ๆ ดวยถามกีรรมการเห็น 
เปนอยางอืน่นะครับ หมายถงึวารับทราบรายงานแลวก็เขาสูกระบวนการในการใหมนัเกิดเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป เร่ืองทราบเรื่องที่ ๓ เชิญครับ เอาสัน้ ๆ จะไดเขาเรื่องพิจารณา  
  เลขานุการ  :  เร่ืองเพื่อทราบนะคะ ขอ ๓.๓ จะเปนเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเกีย่วกบัเร่ืองของรายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการนะคะ ของตวัชี้วัด 
ที่ ๑๕ ก็คือระดับความสําเร็จของนวัตกรรมที่สํานักงานจัดทําขึ้นมาเปนตัววัดในป ๒๕๕๑ คะ โดยคณะชุดนี้  
จะมีทานรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นายคมัภีร ดิษฐากรณ เปนประธาน แลวก็จะไดรายงานให 
ที่ประชุมรับทราบผลดําเนินงานดานนวัตกรรมซึ่งมี ๒ เร่ืองนะคะ  
  ประธาน  :  เชิญครับ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  กราบเรียนทานประธานครับ สําหรับในเรื่องของระดับ 
ความสาํเร็จของการพัฒนาโครงการก็คือในเรื่องของการริเร่ิมใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งก็ตองเรียนวาโดยเฉพาะ 
คําวา นวัตกรรม ความเขาใจในความหมายของคําวา นวัตกรรม ของแตละสวนราชการคอนขางทีจ่ะม ี
ความเขาใจทีย่งัไมคอยเขาใจในตัวความหมายของคาํวา นวัตกรรม เพยีงพอนะครับ ประกอบกับป ๒๕๕๑ 
เปนปแรกทีเ่ราจะตองจัดนวตักรรมในระดับขององคกรกคื็อสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรนั้น  
ตัวนวัตกรรมทีจ่ะนาํมาเปนตวัวัดนัน้มนัจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนกบัองคกร แลวก็สํานกั 
ตาง ๆ อยางมาก เปนโครงการที่จะตองสนบัสนุนการปฏบัิติงานของหลายสวนงาน แลวก็มผีลกระทบสูง 
ชวยในการปฏบัิติการอยางมากดวย เพราะฉะนัน้สิ่งเหลานี้คือเงื่อนไข คณะกรรมการก็เลยมาพิจารณาวา
ส่ิงที่เราพูดกนัมาในอดีตนัน้คือวาเราอยากจะเปน e-Parliament  แลวก็ e-Parliament มันคืออะไร เราก็เลย  
ไดทบทวนสิ่งตาง ๆ ที่ไดทาํมาแลว ก็จึงไดคิดวาเราอยากจะไปขางหนาใหมันเปน e-Parliament ใหได  
เพราะวาก็มีหลายสวนที่ยังคิดวาจะทําในสวนของ e-Parliament ก็จึงเห็นวามโีครงการพัฒนาระบบขอมูล 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับโครงการศูนยกลางขอมูลสภารางรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
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นั้นจะเปนตวัหนึง่ทีจ่ะทาํใหขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก รวมถงึสมาชกิสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งสําเร็จไปแลว  
แลวสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย ก็จะเปนขอมูลที่เสร็จไปอยูในดานหนึ่งนะครับ จงึไดนําเอาโครงการ  
ทั้ง๒ โครงการ แลวก็เคยไดนาํเสนอตอคณะกรรมการวางแผนเปนทีเ่รียบรอยแลววาใหนาํ ๒ โครงการนี ้
เปนโครงการทีอ่ยูในการดําเนินการ เปนการริเร่ิมใหมกคื็อนวัตกรรมนั่นเองนะครับ จากการดําเนนิงานก็
ไดรับความรวมมือจากสาํนกับริหารงานกลาง สํานักสารสนเทศ และสํานักภาษาตางประเทศในโครงการ 
พัฒนาระบบขอมูลสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึงวาทั้ง ๓ หนวยงานนั้นเปนเจาภาพหลกั แลวก็ขอมูล 
ที่ไดนั้นกจ็ะสามารถใชในหลายหนวยงาน ซึง่ก็จะไปสอดรับกับความหมายของคาํวา นวัตกรรมใหม  

โครงการที่ ๒ ก็คือ โครงการศูนยขอมูลสภารางรัฐธรรมนญูแลวก็สภานติิบัญญัติแหงชาติ 
จะมีเจาภาพหลักก็คือสํานักวิชาการ สํานกักรรมาธกิาร ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานกักรรมาธกิาร ๓  
และสํานกัสารสนเทศ โดยมสํีานักการประชุมเปนเจาภาพรองนะครับ การดําเนนิงานแมวาจะใช 
ระยะเวลาสั้น แตเนื่องจากวามันมีฐานในการทาํงานของหนวยงานที่เกี่ยวของอยูแลว ถงึทาํใหในรอบ  
๑๒ เดือนนัน้ทั้ง ๒ โครงการก็บรรลุตามทีบ่ริษัทประเมนิผลก็คือ ก.พ.ร. จะเปนผูที่ประเมินผล แลวก็ให 
ระดับคาของคะแนนของนวตักรรมทั้ง ๒ นั้นคิดเปนรอยละรอยก็อยูที่ระดับคะแนนไวก็คือระดับ ๕ นะครับ 
ซึ่งขณะนีก้็ไดแนบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในนวตักรรมมาพรอมนี้แลวครับ 
  ประธาน  :  ขอบคุณครับ มีทานกรรมการจะซักถามอะไรไหมครับ ไมมี ก็ถือวาที่ประชุม 
รับทราบตามรายงาน ผมฝากทานรองเลขาธิการนิดหนึง่ครับ เมื่อวานนี้มีประชุมลับ ทีนีพ้อประชุมลับปบ 
Multimedia  
มันใชไมไดเลยในหองประชมุ เพราะเปนประชุมลับ มนักข้ึ็นจอแหง ๆ ประชุมลับ ซึง่เขาใจวาเปนจอเดียวกับ 
ที่มาเผยแพรขางนอกในระบบ CCTV อันนีม้ันจะแยกสวนอยางไรได ผมฝากเปนการบานทานรองเลขาธิการ
นิดหนึ่ง  
คือไมวาจะอยางไรก็แลวแตในหองประชุม Multimedia อะไรมันควรจะไดใชไดตลอดเวลา แลวเวลาที ่
ประชุมลับก็อาจจะสับ Switch แลวก็ระบวุากี่ตัวในหองประชุมยัง Work ปกติ การใชจอ ใชอะไรทีจ่ะเก็บ 
คนพูดหรือแสดงสรรพเอกสารทั้งหลายผานเครื่องสามารถทําไดอยูโดยที่ไมหลุดออกไปขางนอก  
แตตองมีความมั่นใจวาจับพลัดจับพลูไมหลุดผั๊วะออกไปอะไรอยางนีล้องดู ๆ อยางนั้นมนัเสยีเปลา  
เขาแสดงเอกสาร แสดงอะไร ก็ทําอะไรไมไดเลย กพ็ูดกันแหง ๆ ไปอยางนัน้เอง  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ตองมีเจาหนาที่  

ประธาน  :  เจาหนาที่ไมเปนอะไร ก็ถือวาเปนคนภายใน 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ก็ตอง ๒-๓ คน เพราะวาจะตองคุมในเรื่องของกลองแตละตัว  
แลวมันจะบังคับดวย  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                     วนัทนา ๓/๓ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  เร่ืองเจาหนาที่เราถือเปนคนภายใน เพยีงแตวาใหมันเวิรค ไมใชพอประชมุลับ 
แลวแหงเลย ไมมีอะไรดูเลย ตางคนตางยกแผนที่ข้ึนมาแลวก็ชะโงกมองเล็งแลวเล็งอกีก็มองไมเหน็อะไร
อยางนี้ เรามีเครื่องแพง ๆ แตมันใชประโยชนไมไดนาเสยีดาย แลวอีกอันหนึ่งพอขึ้นประชุมลับเปน 
ขอสังเกตวา ภาพขางนอกคอืประชุมลับ แตถาพูดถงึภาวะการเมือง ณ ปจจุบันใหใสดวยวา 
พิจารณาเรื่องอะไร เพราะคนเขาไมวางใจ บอกกาํลังพิจารณารางรัฐธรรมนูญของหมอเหวงอยูหรือเปลา  
ถาประชุมลับมันเผยแพรภายนอกไดใชไหม CCTV โดยรอบ บอกประชุมลับพิจารณาขอกรอบเจรจาไทย
เขมรอุนใจหนอย ไมใชปดประตูตีแมวออกมาเห็นชอบรางหมอเหวงแลวอะไรอยางนี้ เพื่อดูปองกนั
สถานการณทีม่ันอาจเกิดขึ้นได ลองเติมดูนิดหนึ่ง ๒ อันนี้ฝากไว เชิญครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เมื่อวานเปดดูไทยทีวีประชมุลับ มันไมใชประชุมลับ เอาขาวมา
สรุปไดวา 
  ประธาน  :  สรุปโอเค สมาชกินัน่เองแถลงการณร่ัวออกไป แลวเขากม็าถามในหองประชุม 
เผอิญวามนัไมใชเปนขาวสด เปนภาพเกาแลวก็เปนคําบรรยายแทน ไมใชวาพูดสด ๆ อะไรอยางนี้ เพียงแต
วามนัพูดถึงคณุรสนา เอารสนาวันกอนมาออก  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ประชาธิปตยเขารูประเด็นหมดเลยวาไทยทีว ี
  ประธาน  :  อันนัน้เขาใหสัมภาษณ สมาชิกผูพูดไปใหสัมภาษณเอง ฝากทาน 
รองเลขาธิการวิจักขณดวยเมื่อวานนี้ตอนประชุมลับมันอานไมไดทาํกนับอย พอประชุมลับ รปภ. ไมไดเขา
มามีสวนเลย ซึ่งเหน็วางตัวไว วาใครอยางไร แตถึงเวลาเอาเขาจริง ๆ ไมมีเขามาสักคนทัง้ในหองสื่อ ทัง้ใน
หองอะไรมนัไมพรอม มนัตองพรึบพรับไปเลยวาปุบเขามานัง่ตรวจปบ ๆ เลยเรียบรอยครับเดินออกไป 
เรียบรอยครับ เช็กเปนรายหองเลย๓ หองนี่แลวออกไป มันตองกระวีกระวาดมากกวานี ้อันนี้ไมมีเลย ตองให
โตงขึ้นไปดูสิ รปภ. หลงัหองประชุมผมจะเรียกก็ยงัไมเจอเลยหลงับัลลังกลองดูนิดหนึ่ง 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ไมไดวางคนเอาไวตรงนัน้หรือ 
  ประธาน  :  ไมมี กว็างไวแตคน มนัไมมา ลองดูนิดหนึง่ ถาไมมทีี่ผมกไ็มตองมาพูดอยางนี้  
ถาวางไปแลวผมก็ไมตองพดูฝากไวดวย ไปเร่ืองตอไปเร่ืองเพื่อทราบครับ 
  เลขานุการ  :  ตอไปจะเปนเรือ่งเพื่อทราบนะคะ ระเบียบวาระที ่๓ ขอ ๓.๔ จะเปนรายงาน 
ความกาวหนาการดําเนนิงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในรอบ ๑๒ เดือน  
ซึ่งที่จะรายงานในตอไปนีก้คื็อจะเปนผลการประเมนิตนเองที่กลุมงานนโยบายและแผนในฐานะที่เปนคน 
ดูแลในเรื่องระบบของสํานกังาน กจ็ะรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบในเบื้องตนกอน 
  ประธาน  :  นี่คือใบนี้ใชไหมครับ  
  นายนพรัตน ทวี  :  ใชครับ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                     วนัทนา ๓/๔ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  มันก็มีใบที่ยงัไมเขียวไปดู นัน่ของใคร ใครดูแลอยูไมทราบ มีแดงอยูกม็ี แดง ๆ  
เหลือง ๆ อยูกม็ีอะไรนี่ จริง ๆ แลวทายที่สุดเราอยากไดสีเขียวนะครับ ลองดูวามนัติดคางอะไรอยางไร 
ที่ไมใชสีเขียว 
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ มีหลายตัวชีว้ดัที่ยังไมครบกาํหนดการรายงาน  
มีตัววัดที ่๖ รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ แลวรอยละตัวที่ ๘ รอยละความสาํเร็จการจัดทํา 
ตนทนุตอหนวยผลผลิตอันนัน้ยงั เพราะวางบประมาณจะออกตองเคลยีรระบบงบประมาณใหเสร็จไป 
นาจะเปนสิน้เดือนพฤศจกิายน แลวก็ตัวที ่๙.๒.๑  ๙.๒.๒ อันนี้รอรอบบิลคาไฟฟา ซึง่รอบบิลอาจจะ 
ออกมาในเดือนตุลาคมนี้ รอบบิลเดือนสุดทาย แตคะแนนก็อยูประมาณตรงนี้ แลวกอี็กตัวหนึ่งตวัที่ ๑๓.๑  
คือการควบคุมดูแลระบบรายงานผล ซึ่งอนัเรารวบรวมมาวนัที ่๑๖ หลังจากปดรับรายงานวนัที ่๑๕  
และวันที่ ๑๖ ก็เอาคะแนนออกมานะครับ ขณะนี้คะแนนเราอยูที ่๓ จริง ๆ ตัวนี้ประเมินไวที่ระดับ ๕ ครับ 
พอประเมนิทีต่รงนี้ลงระดับ ๕ คะแนนจะขยับข้ึนมานิดหนึง่ ๔.๕๘๖๓ เพราะฉะนัน้ยงัเหลือรออีก ๑ ตัว 
คือตัวความพงึพอใจครับ แลวก็ตนทนุตอหนวยตอนนี้ประเมินไวที่ ๔ เราคาดวานาจะข้ึนถงึระดับ ๕  
เพราะตนทนุตอหนวยเราตองรายงานทีก่รมบัญชีกลาง แลวกรมบัญชกีลางจะประเมินคะแนนมาใหเราครับ  
  ประธาน  :  เขาใจกระบวนการครับ  
  นายนพรัตน ทวี  :  ตัวชี้วัดทีไ่ดคะแนนต่ํา ๆ ก็คงยงัเปนเหมือนเดิมอยูครับ คือการเบิกจาย 
งบลงทุนและงบรายจายอื่นกับภาพรวมของการเบกิจายงบประมาณ ก็เบิกจายได ๘๐ เปอรเซน็ตครับ 
  ประธาน  :  เปลา มนัใจแปวเวลาเสนอรายงานพวกนี้ตอ อ.ก.ร. ปแรกแดงเถือกเลย เราก็รู 
โอเคงานมนัยงัไมออกอะไรอยางนี้มนัปลายป นี่ผมก็ไมรูทําไดแคไหน ผมรูวาทายสดุมันก็ตองเขยีว 
เพราะวางานมันเดินไปแลวผลงานมนัปรากฏ มีผลเหมอืนกนัเหมือนเวลาเราทําสัญญาจางเราแบงงวดงาน 
ไดไหม งวดงานที ่๑ เพื่อใหมันเขียวตลอด แบงงวดงานเปนชวง ๆ เพื่อใหมันมีสัมฤทธิผลออกมาในแตละ
ชวงของไตรมาสในการตรวจสอบ ผมไมรูทําได ไมไดอยางไร แตนึกวาไมอยากเห็นสแีดง เหน็แลวใจแปว 
อันนีก้็ขอฝากไว เดี๋ยวขอประกาศรางวัลผูชนะเลิศหนอย จากใหคะแนนเทาที่เปนตวัเลขหยาบ ๆ มา 
รางวัลที่ ๑ มีสํานักประชาสมัพันธ รวมคะแนน ๑๐.๒๒๘๒ รางวัลที่ ๑ รวม อันนี้แจกหรือเปลา  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  แจกแลวคะ 

ประธาน  :  แจกแลวนะ รางวัลที่ ๑ รวมสาํนักการประชมุ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ขออนุญาตคะ 
  ประธาน  :  วาอยางไร จะเปนที ่๑ รวมหรือ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  เปลาคะ ที่แจกใหในวนันี้เปนเรื่องคาคะแนนที่สํานกั 
ตาง ๆ หรือกลุมภารกิจควบคุมตัวชี้วัดซึ่งจะมีที่มาของการจัดสรรเงินรางวัลในโอกาสตอไป แตทั้งนีท้ั้งนั้น 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                     วนัทนา ๓/๕ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
ก็ผูกติดอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมตัวชี้วัด เพราะฉะนัน้การที่ฝายเลขานกุารกําหนดตัวชีว้ัดของ 
ป ๒๕๕๑ มาแจกใหเพื่อจะไดใหทราบวาผูที่มีคาคะแนนและผูกพันกบัเงินคาตอบแทนจะไปลักษณะตาม  
ลําดับทีท่านประธานกลาวเมื่อตะกี้นี ้
  ประธาน  :  ก็จะกลาวชมเชยอยางไง 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  แตวาตอนนี้ผลยังไมออก 
  ประธาน  :  แลวนี่คืออะไรละ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  นี่คือคาคะแนนที่จะตองเปนไปตามผลการปฏิบัติงาน  
เมื่อผูประเมินเขาประเมินเสร็จเรียบรอยแลว  
  ประธาน  :  มันเหลืออีกกี่เปอรเซ็นตที่ยงัประเมินไมเสร็จเรียบรอย มนัมีผล 
การแปรเปลี่ยนลําดับนี้ไหม มันไมมีแลวใชไหมละ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  แปรเปลี่ยนคะ  
  ประธาน  :  อันนัน้ยงัประกาศไมไดอยางนั้น ก.ร. จะขึน้มาหรือ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  คือ ก.ร. ไมข้ึนอยูแลวคะทานประธาน เพยีงแตวาแบง
ภารกิจใหกลุมภารกิจ อยางเชน สํานกัประชาสัมพนัธเขาควบคุมตัวชี้วดัตามยุทธศาสตร เพราะฉะนั้น 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกลุมภารกิจประชาสัมพันธ ซึง่ ณ เวลานี้มีผูรวมดําเนนิการตามภารกิจ 
นอยมากกเ็ลยไมไดแชรใหใคร คะแนนเลยโดง อันนี้คือภารกิจที่แทจริงตามผลงานที่แทจริง คะแนน 
น้ําหนกัยงัคะ 
  ประธาน  :  อันนี้คือส่ิงที่เขาทําไปมีคะแนนนาํโดงเปนที ่๑ ทาํมากก็ชมไวกอน ลําดบั ๑  
สํานักประชาสมัพันธ ลําดับ ๒ สถานวีิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา ลําดับ ๓ สํานกัการประชุม  
ลําดับ ๔ สํานกักรรมาธกิารเทากนัหมดเลย ลําดับ ๕ กสํ็านักบริหารงานกลาง ลําดบั ๖  ๒ ตําแหนง  
สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ๒. สํานักความสมัพันธระหวางประเทศ ลําดับ ๗ คือสํานักกฎหมาย 
ลําดับ ๘ คือสํานักการพิมพ ลําดับ ๙ สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข ลําดับ ๑๐ สํานักวิชาการ  
ลําดับ ๑๑ สํานักภาษาตางประเทศ ลําดับ ๑๒ สํานักการคลังและงบประมาณ ลําดับ ๑๓ สํานักพัฒนา 
บุคลากร ลําดบั ๑๔ รปภ.  ลําดับ ๑๕ สํานักงานเลขานกุาร ก.ร. มินาทวงตั้ง ๑๕ ลําดับ ๑๖  ๒ ลําดับคือ
กลุมงานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรกับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ลําดับ ๑๗ คือสํานัก
สารสนเทศลําดับ ๑๘ กลุมงานนโยบายและแผน ลําดับ ๑๙ กลุมงานตรวจสอบภายใน  
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ คืออยางนี้ครับทาน คะแนนที่มาโชวคือตัวชี้วัด 
แตละตัวชี้วัดจะมีน้าํหนักคะแนนกคื็อคะแนนเต็ม ในแตละตัวชี้วัดจะมีเจาภาพหลกั เจาภาพรองกระจาย 
กันไปผูรวม ผูสนับสนนุ แลวเราวางตวัชี้วดัวาตัวชีว้ัดที ่๑ ใครเปนเจาภาพหลกัก็ไดคะแนน ๕ พอตอนนี ้



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                     วนัทนา ๓/๖ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
มาเกลีย่คะแนนลงมาก็จะเปนคะแนนตามลําดับตรงนี้ กคื็อคะแนนลําดับที่หมายความวาหนวยงานที่ม ี
คะแนนในการรับผิดชอบตัวชี้วัดทัง้หมดของทัง้องคกร จะกระจายกนัไปแบบนั้นครับทาน แตยงัไมไดเปน 
ผลประเมิน ขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับ 
  ประธาน  :  ๘๐ เปอรเซน็ตมันเปนอยางนี ้คือตามตัวเลขนี้  
  นายนพรัตน ทวี  :  ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง สมมุติวาสาํนกัการคลังและงบประมาณ 
ทําคะแนน สํานักการคลังเปนเจาภาพตัวชีว้ัดเรื่องการเบิกจายงบลงทนุ งบรายจายอื่น คลังจะไดคะแนนแค
ตรง ๑ ถูกไหม คะแนนตรงนัน้จะไปคิดใหมอีกทหีนึง่วาจะไดคะแนนจริง ๆ ที่ตัวเองรบัผิดชอบเปนเจาภาพ
หลักนั้นอยูที่เทาไรนะครับ แตน้ําหนักหมายความวาตรงที่ลําดับนี้คือ 
  ประธาน  : เขาใจ เอาเปนวาถือวาบัญชีนีทุ้กคนถือในมอืไวนะครับ ลําดับ ณ เวลานี้เปน 
อยางนี้อยู ถือวาผานรอบ ก แลว เดี๋ยวยังมรีอบ ข มาแลวประกาศผลสดุทาย จะไดดูความเปลีย่นแปลง 
ของแตละสํานกัที่มีตัวเลขเบือ้งตนในมือทกุทาน เราก็จะจับตามองกลุมงานนโยบายและแผนกับสํานักงาน 
เลขานุการ ก.ร. ที่มกีารทักทวงในที่ประชมุวายงัไมใชผลสุดทายของคะแนน โอเคก็แจงที่ประชมุทราบครับ 
ตอไปเร่ืองพิจารณาเชิญครับ ๔.๑ เร่ืองงบประมาณป ๒๕๕๒ ซึง่ปนีเ้ราไดรับจัดสรร จริง ๆ ผมแอบดีใจ 
เล็ก ๆ วางบลงทนุเราไมได แลวเราก็ไมตองเหนื่อย แลวมีงบป ๒๕๕๐ กับป ๒๕๕๑ ที่เราตองเคลียรอีกตั้ง
เปน ๑๐๐ รายการนะครับ เพราะฉะนัน้ถอืเปนโอกาสทองที่เราตองเคลียรของเกาใหหมด ทาํใหไดนะครับ 
แลวของใหมพอคิดวาสักไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๓ ลองมาดูถามีเงนิเหลือจายเพื่อจะซ้ือของสําหรับเงิน
เหลือจายป ๒๕๕๒ คอยมาวากนั แตเกบ็ของเกาใหหมดกอน ลองไลเก็บดูนิดหนึ่ง ตองพึ่งทานรอง
เลขาธิการทั้งหลายที่คุมสํานักที่ทานดูแลงบลงทุนนะครับ ลองดูวาทาํอยางไร โดยเฉพาะนี่เปนโครงการ 
ซึ่งมีเร่ืองไฮเทค มีเร่ืองของสเปกมีเร่ืองอะไรมา ทานกรุณาดูสิ เปนโอกาสที่จะลางทอเอาป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ 
ใหหมดไป ใจผมนึกวางบประมาณปไหนใชหมดปนัน้มนัไมปวดหัวดี เวนแตจําเปนก็คอยวากันใหมันเหลือ
นอยที่สุด ตอนนี้โยงตัง้แตป ๒๕๔๙ คิดดนูั่งอานก็เวยีนหัว ลองดูนะครับ เชิญครับป ๒๕๕๒ เรารับ
งบประมาณทัง้สิ้นมนัประมาณเทาไร เชญิฝายเลขานกุารครับ 
  เลขานุการ  :  เร่ืองเพื่อพิจารณา ขอ ๔.๑ กคื็อวาเนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมา 
สํานักงานไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๖,๓๖๔ ลานบาทเศษ โดยไดรับจดัสรรเบื้องตนมากอนคือ ๒,๓๕๖ ลานบาทเศษ 
แลวก็ไดรับจัดสรรจากการขอแปรญัตติเพิ่มในรายการคากอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม จาํนวน ๑ รายการ  
จากที่เราขอแปรญัตติไปทั้งหมด เปนจาํนวนเงิน ๔,๐๐๘ ลานบาทเศษทั้งหมด ซึ่งในงบประมาณที่ไดมา 
ทั้งหมดในปนี้เราไมไดรับจัดสรรในเรื่องของงบลงทนุเลย แลวก็งบที่เราขอแปรญัตติเพิ่มไป ยกเวนรายการ 
คากอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมเพียง ๑ รายการ ซึ่งงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปนี้คณะอนกุรรมการ 
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แผนงานและงบประมาณไดพิจารณาจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณแตละรายการทีไ่ดรับจัดสรรให
เพียงพอตอการบริหารราชการสํานกังาน ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารขอเสนอการจัดสรร
งบประมาณ ป ๒๕๕๒ ซึ่งจะอยูในแฟมของเอกสารที่เปนเอกสารแนวขวางทั้งหมด ทั้งนี้การพิจารณาใน
เร่ืองของขอเสนอการจัดสรรงบประมาณคณะอนุกรรมการไดรวมกันพจิารณาแลวโดยยึดหลกั เนื่องจากใน
ปนี้งบประมาณของเรามีบางสวนที่จะไดลดลง แลวกม็ีบางสวนที่เราไมไดรับจากการขอแปรญัตติดวยนะคะ 
ทําใหงบประมาณของเราที่จะใชในการบริหารราชการในสวนที่จะเปนเรื่องของงบการบริหารปกติ แลวก ็
ในสวนของฝายการเมืองเราก็ไมไดรับการจัดสรรดวย ทนีี้เกณฑในการจัดสรรคณะอนุกรรมการใชฐานจาก
การจายจริงของป ๒๕๕๐ กับป ๒๕๕๑ เปนฐานในการจัดทําการจัดสรรตามขอเสนอการจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒  
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ถาอยางนัน้จะขอรายงานใหที่ประชุมรับทราบก็คือวา ในสวนของ 
งบเงนิเดือนคณะทํางานไดมีมติจัดสรรใหตาม พ.ร.บ. ทีไ่ดรับจัดสรรมาของป ๒๕๕๒ จะดูไดจากชองที ่๓  
ชองที ่๔ ชองที่ ๕ ที่เราจะดเูทียบไปเลยในหมวดของงบเงินเดือน สวนในชองถัดไปที่เราจะมีคําวา เพิ่ม ลด 
แลวก็มีของบกลางนี้ก็คือวารายการที่เราไดรับมาไมเพียงพอ ซึ่งตัวนี้กคื็อเปนมติของคณะอนุกรรมการ 
ที่เราจะของบกลางตอไป สวนของงบดําเนินงานเราไดรับจัดสรรกับขอเสนอการจัดสรร เราจะเปนไปตามที่
ไดรับจัดสรรซึ่งมันไมเพียงพอ เราก็คงจะตองมีการของบกลางเพิ่มซึง่รายละเอยีดปรากฏในหนาที ่๒ สวน 
ในงบของงบลงทนุนะคะ งบลงทนุเราไดรายการเดียวอยูในหนาที่ ๙ เปนหมวดใหญ ๆ ในรายการใหจาย 
งบลงทุนก็คือรายไดเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม ก็เปนไปตามที่รับจัดสรรมาตาม 
พ.ร.บ. ก็คือ ๔,๐๐๘ ลานบาทเศษตามเอกสารที่กาํหนด อันนีก้็จะเปนคราว ๆ ที่จะรายงานใหที่ประชุม
ทราบคะ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ขออนุญาตทานประธานนะครบั คือในหนาที ่๑๔ ในสวนของ 
สํานักประชาสมัพันธเปนอยางนี้อีกแลวครบั คือจะวงเลบ็ในชองสุดทายวาจายจริง ๓๙ ลานบาท โอนซื้อ
ครุภัณฑ๑๖ ลานบาท ป ๒๕๕๑ สํานกัประชาสัมพนัธไมไดโอนเงนินะครับ ไมมีเงนิที่จะขอโอนไปซื้อ
ครุภัณฑถึง ๑๖ ลานบาท เพราะฉะนัน้อยากจะใหตรวจสอบนิดหนึ่ง เพราะขอความอยางนี้มนัทาํใหสวน
ราชการเสียหายซึง่ในป ๒๕๕๐ กเ็ปน พอป ๒๕๕๑ กย็งัเปนอยางนี้อีกในเอกสาร ตองไปตรวจสอบวา 
ป ๒๕๕๑ มีดวยหรือที่สํานกัประชาสมัพนัธโอนเงนิตั้ง ๑๖ ลานบาทไปซื้อครุภัณฑ  
  เลขานุการ  :  ทานรองเลขาธิการคะ ตรงสวนนี้เดี๋ยวฝายเลขานุการรับไปแกให เพราะวา 
ในหลักการเราเขาใจแลว แตวานองอาจจะทําขอมูลมาแลวก็เขียนไปทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน  
เดี๋ยวกลุมงานนโยบายและแผนจะแกใหตามขอเท็จจริงนะคะ  
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  คือเรียนอยางนี้นิดหนึง่นะครับ กอนที่จะมาสูคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนผมคิดวาตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหมนัถกูตอง เพราะปที่แลวผมเสียเวลากับใน
เร่ืองของการทีตั่วเลขไมถูกตองมาเยอะนะครับ แลววันนีก้็มีอีกมนัถงึเปนความเสียหาย โดยเฉพาะในฐานะ
ที่ผมกาํกับดูแลอยูวาเอกสารถามีข้ันนี้แลวคือผูบริหารระดับสูงทัง้หมดเลยถาเอกสารไมถูกตองแลว ในสวน
ที่ทานไมไดรับผิดชอบ ทานกน็ึกวาสิ่งที่เสนอนั้นถูกตอง โดยเฉพาะถาเกิดผมไมไดอยูในที่ประชมุ มนัก็จะ
เกิดความเสียหายตอสวนราชการ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เลขานุการไปปรับแกใหถูกตองนะคะ ประเด็นตรงเรื่องที ่๑๘ 
หนา ๑๖ คาใชจายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานดานตางประเทศของขาราชการสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๕๐ ได ๕,๙๗๘,๐๐๐ บาท ป ๒๕๕๑ ได ๓,๓๗๘,๐๐๐ บาท  
พอป ๒๕๕๒ เราไมไดรับจัดสรรเพราะวาเห็นวาไปบูรณาการรวมกับการพัฒนาบุคลากรใน (๗) ใชไหมคะ 
พอเขาตัดเขาก็ตัดรวม แลวก็ทําใหงบการดูงานไปตางประเทศหายไป ที่จริงคือไมควรจะไป บูรณาการ 
ควรจะใหมนัมยีอดคาใชจายไปดูงานตางประเทศใหปรากฏ เพราะเจอ ผอ. วีระพนัธบอกทําไมมาตัด  
เขาบอกวาเพราะสํานักงานไมไดขอไป เพราะฉะนั้นในปหนาเราก็ไมควรจะไปบูรณาการ ควรจะใหปรากฏ 
งบประมาณเรือ่งคาใชจายไปดูงานในตางประเทศ ทีนี้ปนี้มันจะมวีิธีแกไขอยางไรในงบสวนนี้ได  
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเร่ืองของการจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณนี้เลย 
พอดีในปที่ผานมาทางคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณก็เหน็ชอบตามที่ทางกลุมงานนโยบาย 
และแผนเสนอเขาไปในที่ประชุม ทางฝายเลขานุการเสนอเขาไปในที่ประชุมที่จะใหบูรณาการรวมกนั  
ทีนี้ในคําขอตั้งงบประมาณทีเ่ราเสนอไปที่สํานักงบประมาณเราก็ไดใชชี้ไปดวยวาเรามรีายการอะไรบาง  
คราวนี้โดยวิธกีารมันนาจะเปนในเรื่องของวิธกีารที่สํานกังบประมาณโดยวิธกีารตัดเขาจะไมไดดู
รายละเอียดอะไรอยางอืน่เพิ่มข้ึน เขาจะดูไปเฉพาะรายการที่มันมีรายการปรากฏอยู เมื่อดูรายการ 
ปรากฏอยูก็คือยึดจากของปที่ผานมาแลวก็ตัดไปตามนั้น มนัก็เลยทาํใหรายการที่เราเขาไปบูรณาการตรงนี้  
คือเขาไมไดมาดูในรายละเอียดของคําชี้แจง พอเวลานัน้ก็คือมีการปรับไปก็เลยทาํใหสํานักงาน 
เสียประโยชน ซึ่งในตรงนี้นาจะตองเปนระบบของการประสานงาน ในปตอไปเราคงจะตองมีการ
ประสานงานกนัอยางใกลชิดมากยิง่ขึ้นวาเพื่อไมใหรายการงบประมาณของเราที่เราเคยไดรับจัดสรรนั้น 
จะตองถูกตัดทอนไป สวนของในปที่ทานรองเลขาธกิารที่ระบุวามนัไมไดในปนี้ ในรายการที่เราเขียนคําวา 
ของบกลางเนือ่งจากวาในปนี้งบประมาณของเราไมไดรับจัดสรรตามรายการที่เราขอแปรญัตติไป  
โดยคณะกรรมาธิการวิสามญัไมไดใหเราไดรับจัดสรรเลย ยกเวนรายการคากอสรางอาคารรัฐสภา 
อยางเดยีว รายการทั้งหมดทานประธานชยั ชิดชอบ ทานก็มีดําริมาแลววาใหของบกลางทัง้หมด  
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                     วนัทนา ๓/๙ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
ฉะนัน้รายการที่เราเขียนมาวาของบกลางทัง้หมดคือรายการที่เราขอแปรญัตติเพิ่มไปแลวเราไมได เราก็จะ
ดําเนนิการในเรื่องของการของบกลางตอไปนะคะ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เดี๋ยวถามสาํนักการคลังสกันิดหนึง่ สํานกัการคลังครับ  
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกับคณะกรรมาธิการในงบดาํเนนิงานตั้งไว ๔๒ ลานบาท ถามเปนความรูเฉย ๆ 
ครับ งบเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการเราตั้งไว ๔๒ ลานบาท ผมถามประเด็นนิดหนึ่งวา
มันเปนเรื่องเบีย้ประชุมของสาํนักงานทั่วไป ๑ และเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๕ คณะหรือ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญดวย แลวก็คณะอนุกรรมาธิการดวยใชไหม ๔๒ ลานบาทใชไหม นี่อยูในงบ
ดําเนนิงานใน (๒) 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานรองเลขาธกิารครับ เร่ืองตรงนี้ทีเ่ราใสลงไปเปนเรื่อง
ที่เราคุยกันในคณะทํางานวาถาในสวนของคณะกรรมาธิการ ของคณะอนุกรรมาธิการเปนอยางนี้ เราก็คุย
กันบงัเอิญทางนองก็มาใสไวตรงนี ้แตเรียนทานรองเลขาธิการวาตอนนี้ทางประธานคณะกรรมาธกิาร
รวมกัน ๓๕ คณะตั้งคณะทาํงานขึ้นมาให แลวบายวนันีจ้ะประชุม คือเรียนทานรองเลขาธิการอยางนี้ครับวา
ที่เราคิดคํานวณวาปหนึง่ ๔๘ คร้ังผมเขาใจวาไมสอดคลองกับความเปนจริง เพราะ ๑ ปมนัม ี๕๒ สัปดาห
มันนาจะเปน ๕๒ คร้ัง ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๔/๑ 
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แลวเทาที่คุยกนัทางทานประธานกรรมาธกิารรวมกนัมีมติวา แตละกรรมาธิการจะใหต้ังคณะอนุกรรมาธิการ
ได ๒ คณะ ทนีี้ก็จะใหเราจดัสรรเงินวาใน ๑ ป คณะกรรมาธิการ ๑ คณะจะประชุม ๕๒ คร้ังใชเงนิเทาไร 
อนุกรรมาธกิาร ๒ คณะ ประชุม ๒ คร้ัง ๕๒ สัปดาหใชเงินเทาไร แลวจะใหจัดสรรงบประมาณใหแตละ
คณะกรรมาธกิารครับ ตัวเลขตรงนี้อาจจะตองแกไขเปน ๕๒ คร้ัง เงนิจะเพิ่มข้ึนหนอยครับ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เร่ืองของเรื่องคืออยางนีท้ีผ่มถามเพิ่มเตมิก็คือวา ผมไดราง
หนงัสือใหทานประธานชยั ชิดชอบ ลงนามถึงประธานกรรมาธิการตามคําสั่งของทานในวันประชมุ
กรรมาธิการ ๓๕ คณะ แตทีนี้ตองอางในทางที่เปนบวกวาเหตุผลทีว่าตองจํากัด ๒ คณะ ก็เพราะมันเกีย่วกับ
เร่ืองเบี้ยประชมุ ทนีี้เขาก็มีกรรมาธิการที่เขารูดานงบประมาณเขาก็ไปร้ือบอกวาเบีย้ประชุมมันไปอยูกับ
กรรมการตั้งไวต้ัง ๔๒ ลานบาทมนัก็ตองเหลือ ถามวาปทีผ่านมา ๔๒ ลานบาทมันเหลือเยอะใชไหม ทนีี ้
เรามาเขียนหนังสือบอกวาจํากัดเรื่องเบีย้ประชุม ทีนี้กรรมาธิการ ๓ คณะที่ประชุมเมื่อสัปดาหที่แลวก็เปนไป
ตามขอเสนอแนะที่บอกวา สําหรับงบประมาณในป ๒๕๕๓ หากผลักดนัใหต้ังงบการจายเบีย้ประชมุไว 
ในงบดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการแตละคณะไดก็จะยกเลกิมตินี ้ก็หมายความวาเขาจะไปผลักดัน 
ใหไปอยูใน (๘) ของงบดําเนนิงานของคณะกรรมาธกิารใชไหมครับสัปดาหที่แลว ขอซักถามของผมก็คือวา 
ปที่แลวเขาตัง้ไว ๔๒ ลานบาท เหลือใชไหม กลวัเขาจะไปรื้อมา 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห   :  ทานรองครบั ปที่ผาน ๆ มามนัไมเต็มป เราก็ไมสามารถที่จะ
หามาได คืองบเรื่องเบี้ยประชุมมันพรอง ๆ แพรง ๆ มาหลายปแลว แลวเดิมอนกุรรมาธิการก็ไมได 
เบี้ยประชุม เพิง่มาได ๕๐๐ บาท แลวเมื่อปที่ผานมาก็มกีารประชุมแคประมาณ ๖ เดือนเองอยางนี้ 
เพราะฉะนัน้เก็บคาใชจายเต็มปไมได แลวเรียนทานรองอีกเรื่องหนึง่วาผมเขาใจวาตอไปคาเบี้ยประชุม 
เขาจะปรับอีกก็จะมีปญหาเหมือนกัน เรียนทานรองครับ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เอาปที่แลวเปนมาตรฐานไมได ปกอน ๆ มาถาเต็มปนี ่
๔๒ ลานบาทกะพรองกะแพรงใชไหม ไมไดเหลือเฟอใชไหม โอเคก็เปนไปตามหนังสอือันนี ้ผมสบายใจ
ตรงที่วาเราไปอางเรื่องเบี้ยประชุมมาเปนอปุสรรคกับการตั้งอนุกรรมาธกิาร ก็ขอใหตอบตรงกัน 
   ประธาน  :   เปนขอเท็จจริงเพราะเบีย้ประชุมเราก็ถกูทอนลง เราพยายามขอแปรเพิ่มไป 
ใหไดตามเดิม แมกระทัง่เทาปที่ผานมาก็ไมได ตามขอเท็จจริงเปนอยางนั้นใชไหม ในหลายรายการดวย 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ตอนทีท่านเลขาธิการอยูตางประเทศหนงัสือนี้มีใครรายงาน
ใหทานทราบไหม ต้ังอนกุรรมาธิการ ๒ คณะ 
   ประธาน  :   ทีเ่คยพูดคางไวใชไหมครับ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เรียนซกัซอมเพื่อใหตรงกนัคือคุณพีระพันธุ สาลีรัฐวภิาค 
ไมเห็นดวย ทานบอกวาขอบังคับการประชุมสภาใหอํานาจของคณะกรรมาธิการทีจ่ะตั้งอนกุรรมาธิการ 
โดยไมจํากัดจาํนวน เพยีงแตพูดถึงเรื่องโครงสรางเฉย ๆ วาอนุกรรมาธิการจะตองมีกรรมาธิการอยางนอย  
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๑ ใน ๓ เพราะฉะนัน้เขาจะตั้งกี่คณะก็ได จะเอามติ ๓๕ คณะไปขัดขวางการใชอํานาจตามขอบังคับ 
การประชุมเขาไมได ทนีี้พอคุณพีระพันธุออกไปจากหองประชุมกรรมาธิการ ๓๕ คณะ ทานประธานก็ส่ัง
บอกเอาอยางนี้ ๆ ผมก็เลยตองหาเหตุเร่ืองเบ้ียประชุมมาเปนน้าํหนกัในการใหทานประธานลงนาม 
ก็เลยซกัซอมกนัวาตรงกนันะวาเบีย้ประชุมกะพรองกะแพรงจริง ๆ เพราะฉะนัน้เดี๋ยวไปตอบ ๓๕ คณะ 
พรุงนีจ้ะตองตอบอยางนี้ตรงกันนะ เพราะคุณพีระพันธุเขาจะเอาเรื่องจริง ๆ วามนัขดัขอบังคับการประชุม 
แลวอีกอยางหนึ่งตรงนี้เรามาพูดถึงเฉพาะ ๔๒ ลานบาท เรามาพูดถึงกรรมาธิการ ๓๕ คณะ และอนุเฉย ๆ 
เราไมพูดถงึกรรมการหรือคณะวิสามัญอะไรอีก เพราะเดี๋ยวมีใครมาเห็นตรงนี้เขายิง่เขาทางคุณพรีะพันธุวา
ทําไมเบีย้ประชุมแคนี้คุณตั้งไว ๔๒ ลานบาทมนัตองเหลอื อันนี้เขาใจ  
   นางจิระกานต สงวนพวก  :  ขออนุญาตคะทานประธาน จิระกานต สงวนพวก เปนผูแทน 
ที่ทานรองสมพลสงมา คือในสวนของหนา ๑๔ จะเปนเรื่องของคาใชจายกิจการตางประเทศของ 
สภาผูแทนราษฎรที่เปนสวนของดานตางประเทศ จากหนา ๑๓ จะเหน็วามนัมงีบที่จัดสรรใหประมาณ  
๖๐ ลานบาท แบงเปนสาํนกัองคการระหวางประเทศเปนเงนิ ๓๐ ลานบาท สํานกัความสัมพนัธ  
๓๐ ลานบาท ทีนี้จัดสรรใหฝายการเงนิก็มทีานประธาน รองประธานและผูนําฝายคาน ซึ่งมนันาจะรวม 
เปนเงินประมาณ ๑๓ ลานบาท แลวก็เหลือใหเปนสาํนกัความสมัพนัธ ๑๗ ลานบาท คือไมแนใจวา 
ตัวเลขมันสลบักันหรือเปลา อันนี้คือคําถามที่ ๑  และคําถามที่ ๒ ก็คือวา งบประมาณที่แบงให ๒ สํานัก 
สํานักองคการนี่คือสําหรับการจัดการประชุมระหวางประเทศใชหรือเปลา หมายถงึวาสําหรับการประชุม
ระหวางประเทศ แลวก็ของสาํนักความสัมพันธนี่คือในสวนของกลุมมติรภาพหรือเปลาคะ ขอบคณุคะ 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตคะ ในสวนของงบประมาณเมื่อกี้ตามที่นองแยงมาคือ
ถูกตองแลวตวันี้ก็คือเปนตัวเลขที่ผิด เมื่อกีน้ี้คือพอ ๒.๑  ๒.๒  ๒.๓  แลวตรงนี้คือรวมเปนเงิน ๑๓ ลานบาท 
ทีนี้คงเหลือของสํานักความสัมพันธ ๑๗ ลานบาท อันนีต้องแกไขตัวเลข 
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  รองประธานม ี๒ ทานก็คนละ ๔ ลานบาท ก็เปน ๘ ลานบาท 
ตัวเลขถูกแลวคะ ก็เปน ๑๗ ลานบาท ทานรองประธาน ๒ คนก ็๘ ลานบาท 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  แสดงวาขอมูลไมตรง ตรงนี้ผิดพลาด 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตชี้แจงเพิม่เติม ตัวเลขนี้ถูกแลวนะครับ เพราะวา
เนื่องจากรองประธานมี ๒ ทานอยางที่ทานรองวานะครับ แลวในสวนของตัวนี้เองในสวนของตัวงบประมาณ
คาใชจาย ๖๐ ลานบาท แลวก็ ๗ แสนบาทจะเปนของสาํนักวิชาการเกี่ยวกับการจดันิทรรศการอะไรก็ตาม 
ส่ิงตรงนี้เราไดเรียนเชิญทางผูอํานวยการสํานักความสัมพันธ และผูอํานวยการสาํนกัองคการรัฐสภา 
ระหวางประเทศเขามาประชมุชี้แจงรวมกัน เพราะเนื่องจากวาไดรับนโยบายจากคณะกรรมาธกิาร 
ทานไดบอกวาจริง ๆ แลวการเดินทางตางประเทศอะไรก็ตามของประธานกับรองประธานหรือผูนําฝายคาน
นาจะมีปรากฏอยูในเอกสารงบประมาณดวยนะครับ เพื่อใหทานไดมีกรอบการใชจายงบประมาณ 
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โดยชัดเจน จากนัน้เองคณะอนุกรรมการโดยทานรองศภุมาสทานก็มาดูวาความเหมาะสมในการจัดสรร 
ใหระดับทานประธาน และทานรองประธานควรจะอยูทีเ่ทาไร ในขอยติุของคณะอนกุรรมการก็คือวา  
จัดสรรใหทานประธาน ๕ ลานบาท แลวกท็านรองประธานทานละ ๔ ลานบาท เทากับผูนาํฝายคาน 
เพราะฉะนัน้เราไดหารือแลวก็ตกลงกับทางสํานักความสัมพันธรแลวนะครับ เนื่องจากองคการ 
ระหวางประเทศเราไมสามารถที่จะไปแตะตองกับงบประมาณตัวนั้นได เนื่องจากมีแผน มกีําหนดการ 
ในการจัดประชุมระหวางประเทศโดยชัดเจน ในสวนของสํานักความสัมพันธก็คือวาถูกตองแลวครับ 
จะเอามาจากกลุมมิตรภาพ เพราะวาในตัวนี้เองทานรองทานก็บอกวาเพื่อที่จะนาํเงนิในสวนนี้มาจดัสรร 
ใหทานประธาน รองประธาน ผูนําฝายคานก็เจยีดจายจากงบ ๓๐ ลานบาท ซึง่อยูในความรับผิดชอบ 
ของความสัมพันธนี้มากอน แลวก็ใหฝายความสัมพันธระหวางประเทศจัดทําแผนโดยชัดเจนทั้งหมด 
ในรอบปงบประมาณวากลุมมิตรภาพที่จะไปประชุมกี่คร้ังอะไรก็ตาม เพือ่ที่จะเสนอของบกลางมาเพิม่เติม
ใหเพยีงพอตอการดําเนินงาน ขออนุญาตนําเรียนที่มาทีไ่ปในเบื้องตนตรงนี้นะครับ  
   ประธาน  :   ตัวเลข ๕ ๔ ๔ นี้ทานเอามาคิดกันเองใชไหม ทาํไมเราไมเสนอใหทานประธาน
เปนคนชีว้าควรจะเปนเทาไร 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ตรงนี้รูสึกวาอยากใหคลังชวยชีแ้จง เพราะรูสึกวาจะเอา 
ขอมูลเดิมที่เคยจัดสรรไว ไมทราบวาปไหนงบประมาณ ซึง่เราคุยในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการวา 
ในระดับที่อยูใน ๕ ลานบาท ๔ ลานบาทนาจะเหมาะสมตรงนี ้
   ประธาน  :   คืออยางนี้ไดไหมครับ อยากขอขอมูลฝายตางประเทศนิดหนึง่ ลองถอยหลัง 
ไปสัก ๑-๒ ป ดูวาในงบในสวนของคาใชจายของประธาน รองประธานเอาตัวเลขจริง ถอยหลงัไปสัก ๒-๓ ป 
ชวงที่มีประธาน ประธานเทาไร รองประธานเทาไร ผูนาํฝายคานเทาไร เพื่อจะกาํหนดดู แลวรวมถงึกลุม
มิตรภาพถอยหลังไปดูแตละกลุม ๆ เพื่อจะดูตัวเลขวาในเฉลี่ยที่ผานมาใชเทาไร แลวเมื่อสํานกัการคลัง 
ไดขอมูลแลวก็นาจะบันทึกไปเพื่อขอหลักการทานแทนที่เรามาคิดกันเอง คือเร่ืองนี้เงินที่ทานจะใช 
ทานมีแนวคิดสอดคลองกันวาจะกําหนดใหแตละรอง แตละประธานหรือแตละกลุมมีกรอบวงเงนิของตัว 
ทีนี้ตัวเลขมันนาจะอยูทีท่านจะคุยกันเองในระหวางการเมืองดวยกัน คือเราไปกําหนดทานดู เราไมรู 
ความพึงพอใจวาทําไม อธิบายไมไดวาทําไมเปน ๕ ๔ ๓ อะไรอยางที่วา สูวาเอาตวัเลขเดิมมาใหทานด ู
แลวก็สงขึ้นไปบอกปนี้เรามีเงินเทานี้สัดสวนควรจะเปนเทาไร เพื่อวาจะไดแจงผูที่เกีย่วของไดรูกรอบวงเงิน 
ที่ทานจะมีและใช เหมือนอยางที่เราทํากบักรรมาธิการใน ๓๕ คณะนั้นลกัษณะเดยีวกนันาจะดกีวา 
เพราะฉะนัน้ตวัเลขเอามาใหคลังเขา เขาจะไดประมวลขึ้นมาวาควรจะเปนเทาไรนะครับ ตอบปญหา 
กันหมดหรือยงัครบั ผมมีอันหนึง่คือเมื่อกี้อานเหน็ตอนตน ๆ มนัมีบางรายการบอกจะของบกลาง  
คือของบกลางใชไหม ๑,๐๐๙ ลานบาทใชไหม ทีนี้รายการทั้งหลายเราวางแผนวาจะของบกลาง เพราะวา
เราไมมีเงนิตั้งตน ก็อยากจะใหเอาเริ่มตนเลยดีไหม หรือวางบกลางจะตองขอเมื่อมีเงื่อนเวลาอะไรอยางไร 
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วาจะขอไดในไตรมาสที่เทาไร อะไรอยางไรหรือเปลา  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เร่ืองนี้ขออนญุาตเรียนนะครับ คือที่มาของการของบกลาง 
ผมคิดวาจุดสาํคัญมันมาจากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ตอนนัน้ทานเลขาธิการ
นําเรียนที่ประชุมวาเราไดรับจัดสรรงบประมาณเทากับป ๒๕๕๑ เลย ซึ่งในการจดัสรรนั้นสํานักงบประมาณ
จัดสรรใหเพียงป ๒๕๕๑ พอป ๒๕๕๒ จดัสรรใหเรา ๙ เดือนอีก เรากน็ําเรียนไป ทนีี้ทานผูอํานวยการ 
สํานักงบประมาณพูดในทีป่ระชุมเลยวาถาอยางไรก็ใหของบกลางมา เพราะฉะนัน้จุดเริ่มมนัอยูตรงนั้น  
ทีนีถ้ามวาเราขอเมื่อไร ตามที่เคย ๆ มาเราขอเมื่อเราไมมเีงินแลว แตในกรณีนี้ผมไมทราบวาเราจะขอ 
เมื่อไรดี เรียนทานวาคือเราขอสตางคไปนีสํ่านักงบประมาณจะบอกวาสวนราชการมีเงนิแจกจายพอหรือยงั 
หมายถึงวามีเงนิพอที่จะจายนะครับ เพราะฉะนั้นถาถามวาตองขอเมื่อไร ก็ตองขอเมื่อเรารูวาเราจะไมมีเงินแลว 
อยางนี้ครับ 
   ประธาน  :   ทนีี้ถารอเวลานัน้มันอาจจะหมดไปแลวก็ได เพราะเขากนัไวเพื่อนี ่ๆ 
แลวทายที่สุดก็บอกวาไมมีแลว ไมมีเหลือจายแลวเพราะวามีรายจายที่จําเปนที่จัดวางแผนงานไวแลว  
เราก็เลยนึกวาถาเราขอไปเรว็เพื่อใหอยูในแผนงานเขา เขาก็จะตอบมาเหมือนเดิมบอกวาใหใชเงนิ 
ที่คุณมีอยูไปกอนถาไมพอแลวคอยให เราก็เลยไมรูสถานะถงึถามคุณประสิทธิง์บประมาณเกา แลวตกลง 
จะขอไปเมื่อไร 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานครบั ทางรองจุม ทางพีห่น ูกับทางสํานักการคลัง
เขาคุยกนัแลววาปนี้เงนิเราแยมากเลย แลวยังมีทีน่ากลวัอยูอันหนึ่งกคื็อเงินที่เปนคาตอบแทน ๔ ๕ ๖ ๗  
๘ ๙ ๑๐ เราของบไปก็ไมได ขอแปรไปก็ไมได ใชเงินในป ๒๕๕๒  ๑๒๔ ลานบาท แตตอนนี้เรากันเงิน 
เหลือจายป ๒๕๕๑ ไวแลว ซึ่งตอนนี้รอกรมบัญชีกลางตอบมาวาจะใหเราใชหรือไม เพราะฉะนัน้ 
ถาพูดจริง ๆ แลวเงนิเราไมมเีลยปนี ้ไมมีเลย เพราะฉะนัน้คุยกนัแลวทีคุ่ยกับพีห่นูบอกตองรีบของบกลางไป 
ทีนี้เรียนทานวางบกลางที่เราขอไป ๑,๐๐๙ ลานบาท มนัจะม ี๒-๓ ตัวที่เปนตัวใหญ ๆ ทานเปดหนา ๑๗  
จะเปนตวัที่ใหญที่สุดเลยนะครับ เปนคาใชจายสาํหรับโครงการดําเนนิงานตามขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามนโยบายของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตรงนี้คณะอนุกรรมการเห็นวา 
มันเปนนโยบายทางดานการเมือง 
   ประธาน  :  อันนี้คืออะไรครับ ๓๔๙ ลานบาท วทิยุใชไหม 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ครับ ซึ่งตรงนีผ้มกังวลรวมทัง้รายการถัด ๆ มาหลายตวันะครับ  
เชน ในหนา ๑๖ รายการที่เราของบกลางทัง้ ๓๒ ลานบาท ๕ ลานบาท ๔ ลานบาท แลวก็รายการ 
ในงบลงทนุหนา ๑๔ เชน รายการที่ ๕ คาใชจายสาํหรับการดําเนินงานของสถานีวทิยุกระจายเสยีง  
แลวก็จะมีในงบลงทนุหนา ๑๒  รายการที่ ๒ คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาพื้นทีแ่ละบริการหองสมุด
รัฐสภา ๒ ลาน ๙ แสนบาท  รายการที่ ๓ คาใชจายสาํหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพืน้ที ่
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สถานวีทิยุกระจายเสียงรัฐสภา ๑๐ ลาน ๘ แสนบาท แลวก็รายการที ่๔ คาใชจายสาํหรับโครงการปรับปรุง
การสงกระจายเสียงรัฐสภาในสวนภูมิภาค ๔ ลาน ๙ แสนบาท ซึง่ตรงนีท้างทานประธานคือทานรองจุม
ทานพูดในที่ประชุมวาเมื่อเราของบกลางไปนี่สํานักงบประมาณเขาถามวาเรามีความพรอมแคไหน  
สมมุติวาไดงบกลางมาเราจะใชจายไดทนัไหม อันนีจ้ะเปนหอกขางแครถาเราไดเงนิมาเราก็ใชจายไมได  
อันนี้เปนสิง่ทีท่างคณะอนกุรรมการกังวลมากเลยนะครับ ตองเรียนทานวารายการใหญ ๆ จะเปนพวกนี้
นอกนั้นจะเปนรายการทีท่างสํานักงบรับปากเราแลว อยางเชน คาตอบแทนทานผูชวย คาตอบแทน
คณะกรรมาธกิารที่ต้ังใหเราเพียง ๙ เดือน เขารับปากวาจะเอาเงินงบกลางใหเรา เพราะฉะนั้นถาถามผมวา 
เปนความคิดสวนตัวนะครบั วาถาเราของบกลางมนันาจะตองแบงเปน ๒ ระยะหรือไม คร้ังแรกขอเฉพาะ
เทาทีท่างสํานกังบตั้งใหเราขาดเทานัน้หรือไม หรือจะขอใหหมดก็นาํเรียนที่ประชมุครับ 
   ประธาน  :  พีจุ่มเหน็อยางไรครับ มันจําแนกเปนอยางไรไดบางเงนิที่เราขาด คือที่เรา 
คุย ๆ กนัคือเงนิสมาชกิมากอนถูกไหมครับ อยางเงินกรรมาธิการเรากต็องแจงเขาวาปนี้มนัได ๔ บวก ๓ 
ประมาณ ๗ ลานบาทเศษ แตละคณะ ๓๕ คณะ ทนีี้ในแตละรายการทัง้งบดําเนนิงานกับงบรายจายอื่น ๆ 
กับงบดําเนนิการเขาต่ํากวาปที่ผานมาไหม 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานครบัวา สํานกังบประมาณใหเรา ๓๑ คณะ  
ทั้ง ๆ ที่ปนี้เรามี ๓๕ คณะ ซึง่ตรงนีท้างสํานักงบประมาณรับปากเราในที่ประชมุแลว ซึง่ตรงนี้ผมนําเรียนวา
เปนเรื่องที่จําเปนเรงดวนซึง่เขาตั้งใหเราขาด โดยเฉพาะงบ ๑๒๔ ลานบาทที่เปนคาตอบแทนพิเศษของเรา 
ก็เหมือนกนัครับ 
   ประธาน  :  อันนี้ดวนเลย ๑๒๔ ลานบาท ผมวาจาํเปนตองเดินตอเพราะ ก.ร. แลวเรา 
ก็รับมาแลวเงนิคาตอบแทนพิเศษทีทุ่กระดับได อันนี้ผมวาเปนความจาํเปน เพราะวาเงนิมนัจะหมดเมื่อไร 
มันตองเดือนตอเดือนถูกไหมครับ ๑๒๔ ลานบาททั้งป อยางนอยก็ ๒ รายการแลวคิดวาเปนเรื่องของ
สมาชิกที่เขาจะไมขัดขวางอะไร เพราะวางบในคณะกรรมาธิการเขาไดรับนอยกวาปที่ผานมาถูกไหมครับ 
อันนีก้็จะเปนเหตุผลหนึ่ง แลวสาํนักงบประมาณก็รับปากกับเราวาเขาจะชดเชยให อยางนอยก ็๒ ยอดแลว
เทาที่เห็น รายการอื่น ๆ ผมก็ไมมั่นใจหรอก เพราะขอไปสํานักงบประมาณก็จะเปนอยางนี้บอกวาใหใชเงนิ 
ที่มีไปกอนแลวไมพอเราคอยวากัน มนัก็จะคาราคาซงัอยูอยางนัน้ คือขอแลวไมไดพูดงาย ๆ แตอันนี ้
มันจะตองเปนรายการที่มนัจะตองจายอยูแลวแลวมนัไมมีจะจาย ก็ตองไปจําแนกออกมาไดไหม 
อยาง ๑๒๔ ลานบาท ผมวามันก็ตองจายถูกไหมครับ เพราะวามนัออกเปนระเบยีบแลว แลวเขาจายมาแลว
มันก็ตองตอเนือ่งไป ผมยงัคดิวาสําคัญกวางบกรรมาธิการเสียดวยซ้ํา เพราะวากรรมาธิการเขามีเงนิจาย  
ณ เวลานี้เขามีอยูคณะละ ๗ ลานบาทเศษอยูแลว ซึง่อาจจะนอยกวาเดิมแตถาคิดในแงของโอเคเขาให
เทานี้กจ็ะเอาเทานี้ไป มนัมีรายการอื่นที่ลองมาจัด Priority ดูไดไหมวาขาดไมไดที่มันจะตองมี อยางสมมุติ 
คาเชาอาคารอยางนี้มนัตองเปนหนี้คนอืน่เขา คาน้าํ คาไฟ ที่มนัเดี๋ยวถูกพันธมิตรมาตัดอะไรอยางนี้  
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อะไรอยางนี้ลองจัด Priority มากอนไดไหม คุณประสิทธิ์วาอยางไร เชญิครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตเรียนทานคราว ๆ อยางเชน ส่ิงที่เราตองขอเลย 
จริง ๆ ถาเปนขอตกลงอะไรนี่หนา ๒ รายการที ่๔ คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เขาใหเรา ๓๐๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท ซึง่เทากบัปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็คือ ๙ เดือน  เราขาดเงนิอยู 
๑๐๖,๗๔๒,๑๐๐ บาทตองขอแน ๆ ตัวนี้ รายการที่ ๕ ถดัไปหนา ๓ เหมือนกนัครับ  
   ประธาน  :   อยางนี้เราไลมาเลยดีไหม ลองมาดูความสาํคัญเปนอยางไร อยางสมมุติวา
อัตราใหม ๑๘๑ อัตรา นี่จาํเปนไหม  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ไดครับ คือเร่ืองนี้ผมนําเรียนที่ประชมุคณะอนุกรรมการวา
ของบกลางไปสํานักงบประมาณก็ไมให เพราะมนั ๑. ขัดกับนโยบายของฝายบริหาร และการขอตั้งงบ 
กลางปสํานักงบประมาณไมเคยใหใครเลยนะครับที่ต้ังอตัราใหม ยกเวนกรมตั้งใหม แตที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเหน็วาทาง ส.ว. ไดรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๒ ไดรับอัตราใหม ๒๕๕๒ สวนเราไมให
ก็เลยบอกวาถาอยางนัน้เราก็ตองขอ ก็เลยเปนที่มาวาจะตองของบกลางครับ ๑๘๔ อัตรา รายการถัดไป 
เปนคาเบีย้ประชุมกรรมการและกรรมาธิการ หนา ๒ รายการที่ ๓ คาตอบแทน เราไดรับจัดสรร 
๗๘,๔๕๙,๐๐๐ บาท ขอไป ๖๗,๓๕๓,๑๐๐ บาทก็ไมไดนะครับ เราก็ของงบกลางยันไปอีกทีหนึ่ง
เนื่องจากวาในป ๒๕๕๒ เราคาดวาคาเบีย้ประชุมของคณะกรรมาธิการนี้ เบีย้ประชมุทานจะปรับเพิ่ม 
จาก ๑,๐๐๐ บาท อยางนอยที่สุดก็เปน ๑,๒๐๐ บาท แตเทาที่ทราบมาทานจะขอเพิม่เปน ๑,๖๐๐ บาท 
สวนคณะอนุกรรมาธิการจะเพิ่มเปน ๑,๐๐๐ บาท หรืออยางนอยก็ ๘๐๐ บาท จากอัตราเดิมที่เราตัง้ไว 
๑,๐๐๐ บาท กับ ๕๐๐ บาท นี่ไมได ถาเกิดกรณีวามกีารปรับคาเบี้ยประชุมเพิ่มงบที่เราไดอยู 
๗๘,๔๕๙,๐๐๐ บาทก็ไมพอทันทีเลยนะครบั เราเลยขอยนืยนัวาจะของบกลางอยู ๖๗ ลานบาท  
สวนรายการที ่๔ ผมนําเรียนแลวนะครับวา อันนี้จําเปนจริง ๆ ไมอยางนั้นเราไมมีเงนิจายใหผูปฏิบัติงาน 
ใหทานสมาชกิ แลวกจ็ากการที่จะปรับ ๕ คน เปน ๑๐ คนนี่กย็ิ่งไมมเีลยนะครับ รายการถัดไปหนา ๓ 
รายการที่ ๕ คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธิการเราไดรับจัดสรรเทากับปงบประมาณ ๒๕๕๑  
คือ ๔๗,๖๕๐,๗๐๐ บาท ซึง่ยังขาดไป ๓ เดือน แลวยงัขาดไปอีก ๔ คณะ เพราะสํานักงบประมาณตั้งใหเรา
แค ๓๑ คณะ ๙ เดือน แลวกง็บป ๒๕๕๒ ก็ยันมาเทากับป ๒๕๕๑ เพราะฉะนั้นเลยจาํเปนตองของบกลาง
อยู ๒๒,๑๑๕,๕๐๐ บาท สวนรายการที ่๖ คาเบี้ยประกนัสุขภาพนี่ขอตามทีเ่ราคาดวาเบี้ยประกันสมาชิก
ทานอาจจะเพิม่จาก ๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ บาท จะตองมีเงินเพิ่มอยูอีก ๑๔ ลาน ๔ แสนบาท  
   ประธาน  :   ที ่๕๐,๐๐๐ บาทใชไหมครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ๕๐,๐๐๐ บาท แลวกราบเรียนที่ประชุมดวยวาทางสาํนัก 
การคลัง ทานรองจุมที่ปฏิบัติหนาที่แทนทานเลขาธิการไดเซ็นหนังสือขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ไปแลวขอปรับเพิ่มจาก ๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ บาท สงไปแลวครับ ขอทําความตกลงเขาไปแลวครับ 
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ซึ่งเปนไปตามมติของทางการเมือง สวนรายการที่ ๗ เปนคาตอบแทนพเิศษตามโครงการประเมนิผล 
นี่ก็เปนคาโบนสัของเรานะครับ ๑๓ ลาน ๓ แสนบาท ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผนยนืยนัวา
เราจะตองมกีารประเมินผลตอไป เราขอแปรญัตติไมไดเราก็ของบกลางตอไปนะครับ รายการถัดมา 
เปนคาตอบแทนเหมาจาย รายการที่ ๑๑ นะครับ คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจาํตาํแหนง  
๒ คันพรอมพนักงานขับ ๗๖๓,๒๐๐ บาท ซึง่ตรงนีเ้ปนเหตทุี่ตองจายจริง ๆ ของทานรองจุม ๑ คัน  
ของทานรองวชัรินทร ๑ คัน ซึ่งทางกระทรวงการคลังบอกวาเมื่อรถประจําตําแหนงของผูมีหมดอายุไป 
ก็ใหจายเปนเงนิทดแทนไป ซึง่ตรงนี้ขอตั้งงบไปก็ไมได ขอแปรญัตติไปก็ไมได แตเปนเงินที่ตองจายตามสิทธิ
ของทาน ก็ตองขอนะครับ สวนรายการถัดไปเปนรายการที่ ๑๒ คือเงนิตอบแทนพิเศษ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐  
๑๒๔ ลาน ๘ แสนบาท แตตรงนี้เรียนขอมลู ๒ ทางนะครับ ทางสํานักการคลังไดกันเงินเหลือจายป ๒๕๕๐ 
ป ๒๕๕๑ ขอเปลี่ยนแปลงรายการไวแลว ซึ่งตรงนี้ขอกนัเงินไวเบิกจายเหลื่อมป แตอยางที่เรียนทีป่ระชุม
แลววา เรารอวากรมบัญชกีลางจะออกมาวาใหเมื่อไร แลวสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้คือเนื่องจากเราไมมีเงิน 
เราก็ไปเจียดจายเงินจากรายการอื่นมาจายอยูตอนนี ้๙ ลานกวาบาทในเดือนตุลาคม ซึง่ในเดือนพฤศจิกายน 
ถายงัไมมีเงินมาอีกก็ตองไปเจียดจายจากรายการอืน่มาใหอีก  
   ประธาน  :   เงินเหลื่อมนี้มนั Cover ๑๒๔ ลานบาทแลวนะครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  Cover แลวครับ เพียงแตวาทางกรมบญัชีกลางยังไมแจงวา
ใหเรากนัหรือไม 
  ประธาน  :   กใ็หทานรองจุมไปตามกับทานรองมนัส 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานเลขาธกิารตามทกุวนัเลยครับ แลวเราก็ใหเจาหนาที ่
ตามกรมบัญชกีลาง แลวกว็นันี ้พรุงนี้จะตองไปที่กรมบญัชีกลางตามเรื่องเลยครับ แตตามทุกวันเลยครับ  
ก็เปนเรื่องที่เราจําเปนตองจายแลวก็ไมมีจริง ๆ นะครับ สวนประเดน็คาใชสอย รายการที่ ๑ คาเบี้ยเลี้ยง  
คาเชาที่พกัและคาพาหนะ เราไดรับจัดสรรเทากบัป ๒๕๕๑  ๙๐ ลานบาท เพราะวาเราคํานวณดูแลววา 
ในประมาณอกี ๓ เดือนคดิวาอยางนอย ๆ ก็ตองใชอีก ๑๐ ลานบาท แลวก็ขอใชงบกลาง 
   ประธาน  :  ป ๒๕๕๑ เราใชอันไหน ๖๖ หรือ  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ใชครับ แตเรียนทานวาป ๒๕๕๑ มันไมเต็มปครับ  
เพราะจรงิ ๆ แลวมีทาน ส.ส. เร่ิมเดินทางจริง ๆ ตรงนี้มนัไมเต็มป ฉะนัน้จายจริงมนัจะแค ๖๖ ลานบาทครับ 
แลวคําขอของเรา ๑๓๖ ลานบาท รายการตอไปเปนคารับรองในตําแหนงประธานรัฐสภา รายการที่ ๑๐  
เราไดรับจัดสรร ๗ แสนบาท ซึ่งเทากับป ๒๕๕๑ ซึง่เขาใหเราเพียง ๙ เดือน เราก็มาจดัสรรของเราเอง 
ใน Column ถดัไปวาลานหนึ่ง ก็คือใหทานประธานลานหนึ่งเลย สวนทานรองเราคาดวาเราจะตองจดัสรร 
ใหทานละ ๔ แสนบาท เพราะฉะนั้นเราขาดเงนิอยู ๘ แสนบาทเลยตองของบกลางตัวนี้ครับ ซึง่ถาตรงนี ้
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ไมไดเงินงบกลางมาเราก็ตองเจียดจายใหทาน อันนี้เรียนทานเปนขอมูลเพิ่มเติมครับ รายการถดัมาจะเปน
หนา ๕ รายการที่ ๑๔ 
   ประธาน  :  แลวผูนาํฝายคานไมมหีรือ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผูนําฝายคานจะมีจดัสรรใหทานแลวในรายการที่ ๑๑  
ไดรับจัดสรร ๑ ลาน ๕ แสนบาท เนื่องจากเปนขอตกลงวาเราจะใหทานรองประธาน กับทานผูนาํฝายคาน
เทากัน ๔ แสนบาท เราก็จดัสรรเพิ่มใหทานเปน ๔ แสนบาทไปแลว ในขอเสนอจัดสรรนี้ใหทานละ  
๔ แสนบาท แตของทานรองประธานยังไมไดเลยครับ รายการถัดไปเปนรายการหนา ๕ ขอ ๑๔ คาอาหาร
เลี้ยงรับรองสมาชิกในวนัประชุม เราไดรับจัดสรรอยู ๑๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท แตดูจายจริงในป ๒๕๕๑  
ซึ่งมีการประชมุเพียงแค ๙ เดือน เราใชจายไปแลวประมาณ ๑๖ ลานบาท เพราะเราคาดวาอยางนอย ๆ  
ตองใชเงนิประมาณ ๒๐ ลานบาทเศษ ๆ เราเลยตองของบกลางอยู ๗,๒๕๔,๐๐๐ บาท ตอไปรายการที่ ๑๖ 
เปนคาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญ เนื่องจากวาเราไดรับจัดสรรใกล ๆ กับป ๒๕๕๒  
แตเนื่องจากคณะกรรมาธิการเราเพิม่อยู ๔ คณะ คณะหนึง่ใชเงนิ ๔ แสนบาท เพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่ม ๔ คณะ 
เราก็ขอเพิ่มคณะละ ๔ แสนบาท ๔ คูณ ๔ ก็เปน ๑ ลาน ๖ แสนบาท รายการตอไปในรายการที ่๑๘  
เปนคาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการ 
   ประธาน  :   อาหารของกรรมาธิการมันรวมอยูในที่เราแจงกรรมาธิการอยูใน ๗ ลานบาท
ดวยหรือเปลา 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  รวมครับ  
   ประธาน  :   อยูแลวใชไหม 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  อยูแลวครับ  
   ประธาน  :   ยอดที่เขาไดคณะละเทาไร รายการที่ ๑๖ นี ่
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ๓๕๔,๐๐๐ กวาบาทครับ แตจริง ๆ เขาควรจะไดประมาณ  
๔ แสนบาท คณะหนึง่นะครับ รายการถัดไปรายการที่ ๑๘ คาอาหารเลี้ยงรับรองกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางงบประมาณรายจาย เราไดจดัสรร ๔ ลาน ๕ แสนบาท แตจายจริงในป ๒๕๕๑   
๘,๓๘๔,๖๒๐ บาท ซึง่เราไปเช็กคาใชจายมาในชองหมายเหตุเปนคาอาหารของทานคณะกรรมาธกิาร 
เพียง ๔,๓๖๐,๖๒๐ บาท แตคาอาหารผูชี้แจง ๔,๐๒๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากวาการชีแ้จงในปนี้ม ี
การเชิญสวนราชการมาทั้งกระทรวง แลวกม็ีคณะอนุกรรมาธิการมาพิจารณาตลอด มีการเลี้ยงเยอะนะครับ 
 

           - ๕/๑ 
 
    



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๑ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
เพราะฉะนัน้คาใชจาย ๘ ลานกวาบาท และรวมทัง้เมื่อคาครองชีพที่สูงขึ้นเราเลยคิดวาอยางนอย ๆ ตองได 
สัก ๙ ลานบาทเศษ ก็เลยขอกันงบไปอีก ๕ ลานบาท 
  ประธาน  :  ๒ รายการนี้เร่ืองกินเอาไวไมตองขอไดไหม รอไวดีกวา  
  นายประสทิธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ไดครับ  
  ประธาน  :  พอถึงเวลายิง่งบประมาณป ๒๕๕๓ มนัปลายปแลว ตรงโนนเขามีเงนิเหลือ 
เงินอะไรที่เขาตองมา จริง ๆ งบประมาณมาเองเดี๋ยวเขาหาเงินใหเราเอง ไมตองไปขอ เราขอเทาทีจ่ําเปน  
ที่คิดวาเรา Need อยางนัน้นาจะดีกวา  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  รับทานไปนะครับวารายการที่ ๑๖ กบัรายการที่ ๑๘  
นี้ยงัไมขอในตอนนี ้รอไวกอนนะครับ รายการที ่๑๙ อยางที่เรียนแลววาสํานักงบประมาณใหเราแค  
๓๑ คณะ เมื่อเราเพิ่มเปน ๓๕ คณะก็ตองขออีก ๔ ลานบาท ก็เปนความจําเปนนะครับ รวมทัง้รายการ 
ที่ ๒๐ ดวย 
  ประธาน  :  รายการที่ ๒๐ คืออะไร เงินสนบัสนุนมันใชแลวมันไมส่ือ เอาไปทําอะไรนะ 
เงนิสนับสนุนการทาํงานคณะกรรมาธิการ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  อันนี้เราใหเขาไปในกรณีที่เขาไปประชุมสัมมนา  
  ประธาน  :  รายการที่ ๑๙ นีน่ะครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  แลวเงินไมพอ ไปตางจงัหวดัเงินไมพอก็เอาตรงนี้ไปชวยครับ 
  ประธาน  :  ไม วัตถุประสงคหลักของมนัคืออะไร ไมใชเปนเงินชวย แตเงินหลักมนัคอือะไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เดิมเทาที่เชก็มาก็คือวาเขาบอกวาคาใชจายของ
คณะกรรมาธกิารไมเพยีงพอ ก็เลยตัง้ขึ้นมาอีกรายการหนึง่  
  ประธาน  :  ของใหมหรือ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  มีมาหลายปแลวครับ คืออยางทีท่านประธานชัยเคยพูด
เอาไววาตัวนี้เดิมจะไมมีใหมีการเบิกจาย คือหมายความวาใหใชรายการอื่นใหหมดเสียกอน ก็คือ 
ลักษณะเดียวกันนี้ ทานมาดูแลววาตัวนี้ไมใชเพื่อกิจการของคณะกรรมาธิการโดยตรง ทานก็เพื่อสนับสนนุ 
เทานัน้ กห็มายความวาเมื่อทานไปสัมมนา ทานไปศึกษาดูงาน แลวเงนิทีท่านตั้งเอาไวไมเพียงพอทานก ็
มาใชจากรายการนี ้ทานอาจจะไปจัดสัมมนาเพิ่ม 
  ประธาน  :  ก็สูอยางนัน้ถาไมพอในรายการไหนก็ไปโปะในรายการนัน้เลยไมดีกวา  
มันจะไดชัดเจนวาโอเคเพื่อการสัมมนา เพือ่รับรองแขกตางประเทศ หรือเพื่อเดินทางปฏิบัติหนาที ่
ภายในประเทศอะไรอยางนี ้ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๒ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เทาที่ผานสายตาผมมาก็ไมเคยมีขอเพิ่ม ถามี ๗ ลานบาท 
ก็ใชอยูใน ๗ ลานบาทพอดีนัน่แหละ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขอโทษท ีผมจําไดแลวครับ ตัวนี้ตอนที่เราจัดสรรไปมันเปน 
เงินคารับรองของแตละคณะกรรมาธกิาร ต้ังไว ๑ ลานบาท ใชคร้ังหนึ่งไมเกิน ๗๐,๐๐๐ บาทท ผมจําได 
ขอประทานโทษทีครับ เปนเงินคารับรองครับ  
  ประธาน  :  แตการที่เราระบุเปนคารับรองระบุไมไดหรือในนี้ เพราะมนัเกิดการตีความ 
ที่ทาํใหเราลําบากในการตัดสินใจ ถาเขาเกิดบอกรับรองคือรับรองใชนี่ก็เปนอาํนาจของประธาน
คณะกรรมาธกิารหรือใครกแ็ลวแตก็วาไป ผมไมทราบมนัผิดระเบียบหรือเปลาที่จะตองเขียนไปใหเขารับรอง 
ถามดู ก็ตองมปีญหาอยางนี ้หรือสนับสนนุอยางไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขอรับทานไปเพราะวาตรงนี ้ผอ. สุนทร บอกมันยังสับสนกับ 
รายการที่ ๒๓ อยู  
  ประธาน  :  แตคิดตัวเลขคราว ๆ คือคนละ ๑ ลานบาท  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ใชครับ คนละ ๑ ลานบาท ซึ่งตรงนี้แตละคณะกรรมาธกิาร 
ตองทราบแลววาทานจะมีรายการตรงนี้อยูแลว แตขอรับทานไปทําใหมนัเคลียรมากกวานี้ครับ รายการที่ ๒๐ 
เปนเรื่องสัมมนาวาเราไดรับมาแค ๓๑ คณะ เราม ี๓๕ คณะ ก็ตองเพิม่อีก ๔ คณะ รวมทัง้รายการที่ ๒๒ 
ดวยนะครับ คณะหนึง่ได ๑ แสนบาท เมื่อเพิ่ม ๔ คณะกเ็พิ่ม ๔ แสนบาท รายการที ่๒๓ ก็เหมือนกัน 
๓๑ คณะ เมื่อเปน ๓๕ คณะก็เพิ่ม ๔ ลานบาท นี่เปนสวนของคณะกรรมาธิการที่เพิง่เพิม่ใหครบตาม 
คณะกรรมาธกิารที่มีอยู ๓๕ คณะ ตอไปจะเปนหนา ๗ รายการที ่๓๕ เปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนต ซึง่ตรงนี ้
เปนสวนที่เราดูแลรถยนตของสํานักงานแลวก็รวมทั้งคนขับรถดวย เพราะวาถาไมมีเบี้ยประกันเวลาเขา 
ไปชนไปอะไรเขาจะมีปญหาในเรื่องทีจ่ะตองเคลียร จะตองรับผิดชอบนะครับ 
  ประธาน  :  อันไหนครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  หนา ๗ รายการ ๓๕ 
  ประธาน  :  อันนี้เบกิจายไดตามระเบียบไหมครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เทาที่เช็กมาจายไดครับ แลวก็เปนการชวยสํานักงานเราดวย 
จะไดลดภาระเรื่องที่จะตองมขีอพิพาททางกฎหมายในเรื่องรถ ตอไปหนา ๘ รายการที่ ๓๗ คาใชจาย
สําหรับการดําเนินการของพพิิธภัณฑรัฐสภา ซึ่งเปนพิพธิภัณฑตรงผานฟานะครับ เราขอตั้งงบประมาณไป
ไมไดรับจัดสรร ขอแปรญัตติก็ไมได แลวเปนสิ่งที่ตองจายเราก็ตองของบกลางไป รายการที่ ๓๘ คาทําสําเนา 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๓ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
ทรัพยากรสารสนเทศ ๒ ลานบาท อันนีก้็เปนเรื่องที่ทางหองสมุดยนืยนัวาตองดําเนนิการ  
ทางคณะอนกุรรมการก็ไมขัด เราก็ขอแปรญัตติครับ  
  ประธาน  :  ทําอะไรนะครับ ๒ ลานบาทนี ้ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เทาที่เช็กมาเขาจะทาํสําเนา Digital ก็คือเอาไปสแกนเปน 
อิเล็กทรอนกิส รายการตอมาเปนคาวัสดุรายการที่ ๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เราไดรับจัดสรร
งบประมาณเพียง ๒ ลานบาทเองนะครับ เราขอตั้งไว ๗,๗๗๗,๐๐๐ บาท ซึ่งตอนที่เราขอตั้งไปเนื่องจาก 
ราคาน้าํมันในปจจุบันนี้มันแพงมากเลยขึ้นไปถึง ๔๐ กวาบาท เรากเ็ลยขอไว ๗,๗๐๐,๐๐๐ แตเราจดัสรรถึง 
๒ ลานบาท แตคณะอนุกรรมการยนืยนัวาตองของบกลางเพิม่ เพราะเราคาดวาในระยะเวลาที่ผานไปอีก 
สักพักหนึ่งราคาน้ํามันคงขยับตัวเพิม่ข้ึนเลยตองขอแปรญัตติไว เพราะวา ๒ ลานบาทไมพอแน ๆ ครับ  
ซึ่งรายการตรงนี้เรียนที่ประชมุวาอาจจะชะลอไวกอนก็ได รวมทั้งรายการที่ ๗ คาวัสดุคอมพิวเตอรดวยทีเ่รา
จะตองของบกลางอยู ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะวาจายจริงในป ๒๕๕๐ กับป ๒๕๕๑  ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
กับ ๘ ลานบาทมันสงูมากเลยครับ  
  ประธาน  :  นี่พวกหมกึ พวกอะไรนี้ใชไหม ทีว่ัสดุส้ินเปลืองใชไหมหรืออยางไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คาวัสดุคอมพิวเตอรเปนเรื่องหมกึพมิพของเครื่อง Printer  
แลวก็พวกแผนซีดีทัง้หลาย เพราะปจจุบันนี้เราไมไดใชกระดาษกนัมากแลว เราใชแผนกนัเยอะ รวมทัง้  
USB ดวยนะครับ  
  ประธาน  :  USB คืออะไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตัว Flash drive ซึ่งตอนนีเ้ปนวัสดุหมดแลวครับ ราคามันถกู 
ซึ่งผมคาดวาตอไปคงตองใชเปนมาตรฐานทั่วไปแลว  
  ประธาน  :  นี่ถามนิดหนึ่งเมือ่กี้ ๒ ลานบาทของคาสาํเนาทรัพยากรสารสนเทศ อยางไร 
อีกทีสิครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เทาที่เช็กมาเขาจะไปสแกนเอกสารหนังสอืลงไปเปน 
อิเล็กทรอนกิสครับ ซึ่งตอไปหองสมุดเราจะเปนหองสมุดแบบ e-Library คือการสืบคนนี่จะสืบคนดวยระบบ 
Digital แลวกค็นที่อยูบานตอไปอาจจะอานหนังสือหองสมุดไดดวยการเขามา 
  ประธาน  :  เนื้องานเจาภาพคือสํานักวิชาการ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  หองสมุด สํานักวชิาการ เปนการพฒันาหองสมุด  
  ประธาน  :  โอเคครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ซึ่งตรงนีถ้ารอไวก็ไดนะครับ ถาทําสาํเนานี้ครับ ตอไปจะเปน 
รายการงบลงทุนหนาที่ ๑๐ รายการที่ ๑ ของครุภัณฑไฟฟาและวิทยุกคื็อครุภัณฑสําหรับโครงการจัดซื้อ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๔ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
เครื่องสงขนาด ๒ กิโลวัตต ๗ เครื่อง ซึง่ทดแทนของเดิม ๑๙ ลานบาทซึ่งเราขอตั้งไปก็ไมไดรับจัดสรร  
ขอแปรญัตติก็ไมไดรับจัดสรรนะครับ ทางคณะอนุกรรมการเหน็วาเปนความจําเปนเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
เลยของบกลางไว เพยีงแตวาอยางที่เรียนที่ประชุมไวแลววาถาไดรับงบกลางมาจรงิก็ตองมีความพรอมนะครับ  
  ประธาน  :  แต ๒๖ ลานบาทนี่อะไรครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  มันจะรวมจากรายการ (๑) ๑๙ ลานบาท แลวก็ (๒)  
๖ ลานบาท (๓) อีก ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะรวมเปน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตอไปเปนหนา ๑๑ รายการที่ ๒  
ครุภัณฑสําหรบัโครงการจัดซื้อเครื่องสงวทิยุกระจายเสยีงขนาด ๑๐ กิโลวัตต ๖ ลานบาท ซึง่เปน 
เคสเดียวกนัเลยครับ รายการที่ ๓ เปนครุภัณฑโครงการจดัหาเครื่องทดสอบอุปกรณเครื่องสงและอปุกรณ
สตูดิโอ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาทซึง่จะเปนสวนทีส่นับสนนุของสถานวีทิยุครับ ซึ่งคณะอนกุรรมการเรากเ็ห็นควร
สนับสนนุของสถาน ีเลยขอแปรญัตติไว ทํานองนัน้ครับ ตอไปจะเปนหนา ๑๒ เปนคาใชจายสาํหรับ
โครงการพฒันาพืน้ที่และบริเวณหองสมุดรัฐสภา ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ เปนคาใชจายสาํหรับ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานวีทิยุกระจายเสียงรัฐสภาเขาใจวาที ่AM ใชไหม ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท  
ซึ่งสถานีเราสรางเสร็จแลว ออกอากาศแลวครับ เพราะฉะนั้นจาํเปนจะตองมกีารปรับปรุงภูมิทัศน  
รายการที่ ๔ เปนคาใชจายสาํหรับโครงการปรับปรุงการสงกระจายเสยีงวทิยุรัฐสภาในสวนภูมิภาค 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
  ประธาน  :  อันนีท้ําอะไรครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  อันนี้ผมขออนุญาตฝากทานรองเลขาธิการคัมภีรนะครับ 
ตอไปเปนงบรายจายอื่นซึง่สวนนี้จําเปนเลย รายการที่ ๑ คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดงูานและเจรจา
เศรษฐกจิในตางประเทศของคณะกรรมาธิการ สํานกังบประมาณใหเรา ๑๑๗.๘ ลานบาท ซึง่เทากับป ๒๕๕๑  
และเปนฐาน ๙ เดือน คือใหมาคณะละ ๔ ลานบาทนิด ๆ เองครับ เมื่อมี ๓๕ คณะ คณะละ ๕ ลานบาท 
มันจะตองใชเงิน ๑๗๐ ลานบาท เพราะวาไดรับจัดสรรมา ๑๑๗.๘ ลานบาท เพราะฉะนัน้เลยตองขอ 
งบกลางอีก ๕๗.๒ แตละคณะไดคณะละ ๕ ลานบาทครับ ตอไปเปนรายการที่ ๓ คาใชจายในการเปน
เจาภาพจัดการประชุม ซึ่งจากการเชก็กับสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศแลวเขาใจวาเราจะตองใช
เงินอยู ๔๓ ลานบาทเศษ เลยตองของบกลางเพิ่มอีก ๒๘,๒๘๔,๔๐๐ บาท รายการที่ ๔ จะเปนเรือ่ง 
การเผยแพรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ปนี้ไดรับจัดสรรนอยกวาปงบประมาณ ๒๕๕๑  
เพียงรายการเดียวนะครับ ป ๒๕๕๑ รูสึกจะเปนจะเปน ๕๐  กวาลานบาท ปนี้ไดรับ ๔๓ ลานบาท  
ไดประสานกับสํานักประชาสมัพันธกับทานรองเลขาธิการคัมภีรแลวปนี้ไดรับ ๔๕ ลานบาท ปที่แลวได  
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๕๐ กวาลานบาท ๕๕ ลานบาท ปนี้ได ๔๕ ลานบาท เลยจําเปนจะตองของบกลางอีก ๑๐,๗๕๙,๓๐๐ บาท 
และขออนุญาตวาหมายเหตตุรงนั้นเปนความคลาดเคลื่อนของฝายคณะทํางาน ขออนุญาตตัดออกหมดเลย
หมายเหตุตรงนี้ ก็ขอประทานโทษทานรองเลขาธิการคัมภีรดวยนะครบั 
  ประธาน  :  แลวนี่จายจริงเทาไร  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  จายจริง ๔๘ ลานบาทครับ  
  ประธาน  :  เกินอยูแลวใชไหม  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เกินอยูแลวครับทาน 
  ประธาน  :  แลวเอาเงินที่ไหนมาใชครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ป ๒๕๕๑ เราไดรับจัดสรร ๕๕ ลานบาทครับ แตป ๒๕๕๒  
ไดรับเพียง ๔๕ ลานบาท ดูตามจายจริงแลวไมพออยูแลวครับ แตขอมูลตรงหมายเหตุนัน้คลาดเคลื่อน 
ขอตัดออก รายการที่ ๕ คาใชจายสาํหรับการดําเนินงานของสถานวีทิยุไดรับจัดสรรเหมือนกัน ไดรับจัดสรร
นอยกวาป ๒๕๕๑ คือไดรับเพียง ๔๔ ลานบาท แตจริงในป ๒๕๕๑ ก็ ๔๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท แลวทางสถาน ี
กับที่ผานทานรองเลขาธิการคัมภีรมาเขาใจวาอยางนอย ๆ ตองใชเงินเพิ่มอีก ๑๕,๗๖๘,๐๐๐ บาท กเ็ปน 
ตัวเลขที่กนัแลวนะครับ ก็เลยตองขอกรรมการเพิม่ ๑๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาธิการครับวา จริง ๆ แลวเนื่องจากวาปที่แลวที่ได 
๕๗ ลานบาทยอดนี้ไมไดรวมคาน้าํคาไฟ แตวาพอป ๒๕๕๒ เหลือ ๔๔ ลานบาท รวมคาน้ําคาไฟอยูในงบ 
ตรงนี้ดวย เพราะฉะนั้นวันนี้เรามี AM ดวย ถาไมไดเงนิปุบวิทยุกระจายเสียงถาเกิดคาใชจายตรงนีห้มดมนัก ็
ไมสามารถออกอากาศไดทุกระบบนะครับ  
  ประธาน  :  อยาลืมปญหาอนัหนึ่งคือ ใจผมนึกวาที่เปนเรื่องนโยบาย เร่ืองซื้อของเครื่องสง 
ทดแทนก็ดี หรือเครื่องขยายเครือขายก็ดี ตองชัดเจนวาเรามีความพรอมหรือเปลา ถาพรอมก็ขอไป  
อยางเรื่องสเปกทัง้หลายของสิ่งที่เราจะซื้อก็ทําใหพรอมเสีย ก็มเีหตุผลที่จะขอไปเพื่อดําเนนิการเพราะเปน 
เร่ืองนโยบายวาที่เขาทวงอยูทุกวนัถกูไหม นี่อางไดเต็มปาก แตถาไมพรอมขอมาแลวก็กั๊กไวเดีย๋วเขาดา 
เราก็ดูสรางความพรอมอยางไรทานรองเลขาธิการลองดูสิครับ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  กราบเรียนทานประธานครับ สําหรับเครื่องที่เรามทีั้งหมด  
๑๔ เครือขาย ๗ เครือขายนี่ไดดําเนินการแลว แลวก็ลาสดุทางสาํนักการคลังแจงวาของป ๒๕๕๑ กําลัง 
จะเซ็นสัญญาเพราะฉะนัน้เรายังเหลืออีก ๗ เครือขาย ซึง่มันก็จะใชสเปกเดียวกันนะครับ 
  ประธาน  :  ตอครับ 
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  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอไปรายการที่ ๗ คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร 
ไดรับจัดสรร ๑๕,๒๑๗,๖๐๐ บาท คณะทํางานไดประสานกบัทางสาํนักพัฒนาบคุลากรแลวเหน็ควรวา
จะตองมีการของบกลางเพิ่มอีก ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท เพราะวาจะมีภารกิจในการที่พฒันาบุคลากร 
อีกจํานวนมากเลยนะครับ ซึ่งตรงนีเ้รียนทานวา 
  ประธาน  :  มันเปนอะไรที่ตอเนื่องไหมครับ คือถาบอกใหทนุเขา ๒ ป แลวใหไปปหนึ่ง 
ปนี้ตองตอทนุ อยางนีก้็โอเคเปนความจําเปน  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  รายการตรงนี้ไมใชทนุครับ ทนุจะอยูในงบเงินอุดหนนุซึ่งเรา 
ไดรับจัดสรรอยูแลว ๑๐ ลานบาท ไมมีปญหาในเรื่องทนุ ทุนเราไดรับจัดสรรอยู ๑๐ ลานบาท ตรงนี้จะเปน 
การพัฒนาบุคลากรลวน ๆ เลย ซึ่งเทาที่ไดรับทราบขอมลูมาวาจะมกีารพัฒนาตาม Competency แลวก็จะ
มีการพฒันาตามตัวชีว้ัดก็คือวา ๕ วนัตอคนทุกบุคลากรเลย และบุคลากรจํานวนทีเ่ราเพิ่มมากขึน้ก็ตองม ี
คาใชจาย ซึ่งงบ ๑๕ ลานบาททางสาํนกัพฒันาบุคลากรบอกวาไมพอ จะขอเพิ่มอีก ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งเรากพ็ิจารณาอยูหลายรอบ คร้ังแรกขอมา ๑๙ ลานบาท แลวกท็างคณะทาํงานขอใหไปปรับอีกทหีนึง่  
ก็เต็มที่ได ๑๕ ลานบาทนี่ครับ แตเรียนทานวารายการพวกนีถ้าจะใหรอไวก็ได เพียงแตวาผมนาํเรยีน 
เทานัน้เองครบั ตอไปจะเปนรายการที ่๑๐ หนาที ่๑๕ คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามญั ของบกลางไว ๑๐ ลานบาท ซึ่งตรงนี้เราก็ไมทราบวาทางคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะมีการตั้งกี่คณะ แลวจําเปนจะตองไปศึกษาดงูานตางประเทศหรือไม แตทางคณะทํางาน
พิจารณาแลวเห็นวา ถาเราไมต้ังเอาไวก็จะเปนเปาใหทางการเมืองนัน่เราได ถาเราขอไปไมไดก็ยังดี กเ็ลย
ขอไวเพื่อกันสาํนักงานเอาไว แลวถามันไดมาทางคณะกรรมาธิการวิสามัญก็จะมีงบไวใชจายครับ  
  ประธาน  :  ปที่ผานมามีไหมครับ   
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เราขอตั้งไวกไ็มไดรับการจัดสรรทุกปครับ สํานักงบประมาณ 
ไมเคยจัดสรรใหครับ รายการที่ ๑๑ คาใชจายสําหรับโครงการประเมินผล อันนี้จะเปนการจางบริษทัที่ปรึกษา  
เมื่อเรายนืยนัวาเราจะดําเนนิการเรื่องการประเมินผลตอ ก็ตองมงีบไวก็เลยตองของงบกลางครับ ตอไป 
จะเปนหนา ๑๖ นะครับ รายการที ่๑๔ รายที่ ๑๕ รายการที่ ๑๖ รายการที่ ๑๗ เปนการเพิม่ประสทิธิภาพ 
ตามนโยบาย ตามยทุธศาสตร ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม การบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี ซึง่ตรงนีท้างกลุมงานและนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบรวมกบัสํานกัตาง ๆ ใชไหม คุณณฐัสิทธิ ์
ชวยชี้แจงเพิ่มเติม  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนะครับ คือโดยหลกัการทางคณะอนุกรรมการที่ม ี
การของบกลางโดยหลักใชหลักพิจารณาอยู ๒ หลัก หลกัแรกก็คือวาใชพิจารณาของฝายการเมืองคือ 
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กรอบ ๑๒ เดอืน ซึง่ของบกลางที่ขาดไปกคื็อขอเพิ่มใหครบตามจํานวนแลวก็ตามระเบียบที่จาํเปนตองจาย 
จริง ๆ นะครับ ในสวนของโครงการเองโครงการสนับสนนุ ไมวาจะเปนโครงการของหนวยงานใดก็ตาม 
มีหลักอยางนีว้า ที่กาํหนดมานัน้คณะอนกุรรมการจะพิจารณาจากความพรอมของโครงการทัง้หมดวา 
ความพรอมของโครงการถาเกิดมสีามารถชี้แจงไดมีความพรอมโครงการ โครงการใดมีการจัดซื้อครุภัณฑ 
อะไรก็ตามมีสเปกมีอะไรแนบมาหรือความพรอมทัง้หมดเราจะขอแปรญัตติใหนะครับ แตถาเกิดโครงการใด 
ไมมีความพรอมเราจะไมแปรญัตติไปให ทั้งนีท้ั้งนัน้ก็เพื่อที่จะชี้แจงเหตผุลความพรอมอะไรตาง ๆ ซึ่งจะขอ 
งบกลาง รายการที ่๑๔ รายการที่ ๑๕ รายการที่ ๑๖ ทั้งหมดมีโครงการสนับสนุนไวพรอมในการสนับสนนุ 
เพราะฉะนัน้ในสวนตรงนีเ้องผูรับผิดชอบอะไรก็ตามตาง ๆ ตองไปกําหนดรายละเอยีดอีกครั้งหนึ่งกอนที ่
เสนอคณะอนกุรรมการเพื่อที่จะเสนอคําของบกลางตอไป ขออนุญาตนําเรียนสุดแลวแตที่ประชุมวาจะใหขอ 
งบกลางหรือไมงบกลาง ทัง้นี้ทัง้นัน้อยูบนพื้นฐานความพรอมวาถาเกดิพรอมเราจะขอ ถาเกิดไมพรอมก็คง 
ตองตกไปนะครับ  
  ประธาน  :  คือมันอานแลวไมรูวาทําอะไร เผอิญวามนัไมใชงบที่ตอเนือ่งมา ป ๒๕๕๐  
ก็ไมไดต้ัง เพิง่มาตั้งป ๒๕๕๑ นี้ในบางรายการ รายการที่ ๑๔ รายการที่ ๑๕ รายการที่ ๑๖ ป ๒๕๕๑  
ไมไดต้ังหมดเลย ทนีี้มนัทําอะไรที่โอเคอันแรกบอกวาคาใชจายในประชุมสัมมนา คาใชจายในการดําเนนิ 
ตามนโยบายและยุทธศาสตรปฏิรูป จริง ๆ แลวมันคืออะไรพูดใหเขาใจหนอยไดไหมวา รายการที ่๑๕  
คืออะไร รายการที่ ๑๖ คืออะไร รายการที่ ๑๗ คืออะไร  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเตมิอยางนีน้ะครบัวา เกี่ยวกับ 
คาใชจายตรงนี้คือเปนโครงการตามยทุธศาสตรที่เรากาํหนดไวในแผนปฏิบัติการของเรา ซึง่ไดรับ 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนไปแลวนะครับ ในสวนของการดําเนนิงานตาม 
นโนบายยุทธศาสตรปฏิรูปองคกรก็จะเปนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ ไมวาจะเปน 
ความเสีย่งตนทุนอะไรก็ตามอะไรพวกนี้ กจ็ะเอางบประมาณในสวนนีม้าสนับสนนุ แลวก็โครงการเกี่ยวกบั 
การเพิม่ประสทิธิภาพเรื่องราวรองทุกขตามโครงการสนบัสนุนงานของผูนาํฝายคาน โครงการพฒันางาน 
วิชาการและกฎหมาย โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลแนวใหมเปนตนอยางนีน้ะครับ  
ในสวนของการพัฒนาศักยภาพของดานตางประเทศก็จะมีโครงการเกีย่วกับการศึกษารวบรวมประมวลผล 
ศึกษากรณี ศึกษาอะไรตาง ๆ พวกนี้จะมาสนับสนนุ เพราะโครงการพวกนี้ไดรับอนุมติัจากคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนไปเมื่อคราวที่เสนอแผน แลวเราก็ไดเสนอคาํขอตั้งงบประมาณไป แตเราไมไดรับ 
การจัดสรร เพราะวาเปนตวันี้เองนะครับ แลวแปรญัตติก็ไมไดรับการจัดสรร เนื่องจากวางบทัง้หมดของ
สํานักงานไมไดรับการเสนอเกี่ยวกับเร่ืองการแปรญัตติเลย ขออนุญาตนําเรียนตรงนีค้รับ  
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๘ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  ฟงดูเหมือนเปนภาพรวมสัมมนาทั้งหมด แตสัมมนาเพื่อตางกจิกรรมกนั 
อยางนัน้หรือเปลา  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ก็มีการจัดกิจกรรม มีการจัดซื้อ สวนมากจะเปนคาใชสอย 
สวนมากคาใชสอยเรื่องวัสดุ ไมวาจะเปนการจัดสัมมนา การจัดซื้อเกี่ยวกบัการศึกษาดูงานอะไรตาง ๆ  
พวกนี้ใหอยูในนี้เพื่อที่จะปรบัปรุง 
  ประธาน  :  ลองดูรายการที่ ๑๕ รายการที ่๑๗ มันมีตัวเลขที่เคยทาํมาแลวป ๒๕๕๐  
รายการที่ ๑๕ มัน ๙ แสนบาท รายการที ่๑๗  ๑ ลานบาท กิจกรรมของทัง้ ๒ ปที่ผานมาคืออะไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  รายการที่ ๑๕ เปนรายการโครงการจัดทาํแผน โครงการปรับ
แผนกลยทุธของสํานักงาน ๙ แสนกวาบาท อยูในยทุธศาสตรที่ ๑ เปนยุทธศาสตรและปฏิรูปองคกรครับ 
  ประธาน  :  นั่นสิทาํอะไรบาง สัมมนาใชไหม 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  มีการสัมมนาครบั สวนมากเปนการสัมมนาเพื่อจัดทาํแผน 
  ประธาน  :  แลวรายการที ่๑๗ ละ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  รายการที่ ๑๗ เปนการจัดสัมมนาผูชวยผูดําเนนิงาน ส.ส.  
กับสมาชกิที่ไดรับเลือกตั้งใหมครับ  
  ประธาน  :  เมื่อป ๒๕๕๑ เราไมมีแลวเราจดัอยางไร  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ในสวนป ๒๕๕๑ เราใชเงนิที่ขออนุมัติมาจากทานเลขาธกิารวา 
ใชเงินเหลือจายมาดําเนนิการที่ปรับแผนกลยุทธฉบับนี้ ที่จะเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนในงวดนี้  
  ประธาน  :  ทั้งรายการที ่๑๔ รายการที ่๑๕ รายการที ่๑๖ รายการที ่๑๗ คือรายการที่เคย
ทํามาแลวใชไหมครับ แตใชเงินเหลือจายมาทาํในปที่ผานมา คาใชจายจริงของป ๒๕๕๑ ในรายการที่ ๑๔ 
รายการที่ ๑๕ รายการที ่๑๖ รายการที ่๑๗ คือเทาไร  

นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เดี๋ยวตัวนี้คงตองกลับไปเช็กอีกทีครับ โครงการที่ ๑๔ ก็คือ 
ในป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ เราใชเงินเหลือจายมาใชที่เรามอบใหแตละกลุมภารกิจไปจัดสัมมนาที่ตางจังหวัด 
รายการที่ ๑๔ เพราะวาที่ป ๒๕๕๐ ที่แตละกลุมภารกิจไดไปสัมมนาตวัชี้วัดตางจังหวัด ในตัวนี้เดีย๋วฝาย
เลขานุการจะหายอดมานะครับ ในสวนของตัวชี้วัดที่ ๑๕ ตัวนีเ้ราขอมาที ่๒ ลานกวาบาทของรายการที่ ๑๕  
แตรายการที ่๑๗ นี้เราไมไดดําเนนิการตอเนื่องในป ๒๕๕๑ เพียงแตวาเราไดกําหนดไวในป ๒๕๕๐ เทานัน้ 
แตของป ๒๕๕๑ ไมไดดําเนินการครับ แตทางที่ประชมุสํานกัพฒันาบุคลากรไดชีแ้จงอยางนีว้าอยางไร 
ก็ตามก็คือวาอยากจะมีต้ังงบตัวนี้กนัไวเผือ่ถาเกิดมกีารเลือกตั้งหรืออะไรก็ตาม คืออยากจะใหมงีบในสวนนี ้
สนับสนนุไว แตทั้งนี้ทัง้นัน้กแ็ลวแตที่ประชมุวาจะเหน็สมควรหรือเปลา  
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๙ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  มันจะตัดสินใจไดวาควร ไมควร มันตองรูวาเนื้องานมนัจะเกิดขึ้นมันคือ 
อะไรอยางไร มันจะไดมีความชัดเจน แลวอธิบายไดเปนเหตุเปนผลวาเรามีแผนงานแลวมีอะไรทีพ่รอมที่ได
ดําเนนิการแลว เพราะไมอยางนั้นก็พูดลอย ๆ ไมรูวาเงนิไปแลวไมรูเอาไปทําอะไร เทานัน้เองที่ซักถามคือ
อยากรูรายละเอียดพวกนี ้ถาไมมีรายละเอียดเอาไวกอนก็แลวกัน ตอไปครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอไปเปนรายการที่ ๑๘ เปนคาใชจายในการเดนิทาง 
ไปเยือนและศกึษาดงูานดานตางประเทศของขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที ่
ทานรองเลขาธิการอุมาสีวไดนําเรียนที่ประชุมแลววาเราตั้งงบประมาณไวแตเกิน เราไปบูรณาการรวมอยูใน
รายการพัฒนาบุคลากรก็เลยหลุดไป ทีนีท้างคณะอนุกรรมการนี้แลวกก็ลุมงานนโยบายและแผน สํานัก 
การคลังและงบประมาณก็มาพิจารณารวมกันแลวก็เหน็วานาจะขอไป ซึ่งขอแปรญัตติไปดวยนะครับ  
ต้ังเปนรายการขึ้นมารายการหนึง่เหมือนกบัในปที่ผาน ๆ มาเลย ซึง่ทานรองเลขาธิการอุมาสีวทานก็ 
นําเรียนแลววามันควรจะเปนรายการ เพราะฉะนั้นเรากต้ั็งเปนรายการขึ้นมาแลวก็ขอแปรญัตติไป ก็ไมไดรับ
จัดสรรนะครับ เลยตองขอเงนิงบกลางไว ๑๑ ลานบาท และนําเรียนทีป่ระชุมเพิ่มเติมดวยวาทาง สว  
ไดรับจัดสรรเงินยอดนีน้ะครบั รายการนี้เขาไดรับจัดสรร แตเราไมได เพราะวาเปนสิง่ที่สํานกังบประมาณ
ตองรับผิดชอบเราเหมือนกนั  
  ประธาน  :  ไมรับผิดชอบหรอก คุณก็รอดูไปก็แลวกัน  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมเรียนขอมลูเพิ่มเติมนะครับวา ผมเขาใจวาในการทํา 
งบประมาณในปถัดตอ ๆ ไปในป ๒๕๕๓ ผมเขาใจวารายการนี้จะตองเปนรายการ เพราะวาสาํนกั
งบประมาณเวลาพิจารณาในงบดาํเนนิงานกับงบรายจายอื่นเขาจะไมลงไปในรายละเอียด เขาจะดูรายการ 
เทียบรายการ คือถาเปนรายการเดิมสวนใหญก็จะไดรับจัดสรรงบประมาณเทา ๆ เดิม เพราะฉะนัน้มัน 
คืออยางนี้ครับ มันเปนเทคนิคในเรื่องการขอตั้งงบประมาณ กน็ําเรยีนที่ประชุมไวนะครับ สวนรายการ
สุดทายนี่เปนหนา ๑๗ รายการที ่๑๙ คาใชจายสาํหรับโครงการดําเนนิงานตามขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามนโยบายของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตรงนีท้างคณะอนุกรรมการ 
โดยเฉพาะทานรองเลขาธิการศุภมาสเหน็บอกวาอยางไรเราก็ตองขอใหเขา เพื่อใหรูวาทางสํานักงาน
ตอบสนองนโยบายของทางการเมือง แลวก็เปนการตามสาํนักงานดวย ทนีี้มนัมีตัวเลข ๓๔๙,๘๔๕,๖๐๐ บาท  
เมื่อกี้ไดประสานงานกับทานรองเลขาธิการคัมภีรแลว ทานบอกวาตวัเลขอาจจะลดกวานี้ ไมทราบ 
ขออนุญาตทานรองเลขาธิการคัมภีรไดไหมครับ  
  ประธาน  :  มันซ้ําซอนกับรายการซื้อเครื่องทดแทนหรอืรายการยอยที่ภูมิภาคอะไรนั้น 
หรือเปลา มันซ้ําซอนกันหรอืเปลา 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ                วนัทนา ๕/๑๐ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาธิการครับ คือทางสถานีไดมองวาเมื่อไมไดรับ 
จัดสรรงบประมาณแลว ก็เลยมาตั้งตามที่ไดรับนโยบายวาจะใหมี ๒๔ ชั่วโมงทัง้วทิยแุละโทรทัศน ก็เลยใส 
อะไรที่ถูกตัดไวมาหมด ในขณะเดียวกนัทางฝายกลุมงานและแผนแลวก็สํานักการคลังและงบประมาณ 
เห็นวาถูกตัด ก็เลยมาตั้งตัวเลขใหไวสําหรับที่จะขอเงนิงบกลาง เพราะฉะนัน้ตัวเลขมนัจะซ้าํกนัทัง้ ๒ ที ่ 
อยู ๒ ที่ครับ กค็งจะตองมาดแูตละรายการ 
  ประธาน  :  ตอนนัน้เหลือยอดเลขเดียว แตอธิบายไดวายอดเลขนี้อาจจะเปน ๓-๔ ยอด 
เปนยอดรวมกไ็ด แลวตัด ๒ รายการที่ในภมูิภาคหรือซื้อเครื่องทดแทนอะไรนั่นออกเพื่อใหเหลือตัวเลขเดียว 
แตแจงไดวาทาํอะไรบาง งานนโยบายเอาไวกอนครับ อยางนอยก็ตอบไดวาทาํมาแลว ได ไมไดเปนอีกเรื่อง 
 
                            - ๖/๑ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                วนัพุธที ่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑                    กุลนิษฐ ๖/๑ 
                               
 
ทีนี้ในสวนทีซ่กัถามเมื่อกี้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร ลองไปดูรายละเอยีดหนอยนะครับ มันจะไดพดูได 
เต็มปากเต็มคํา ไมอยากไปออมแอม ๆ ขอแลวพูดไมถกู สํานักคลงัดูนิดหนึ่งนะครบั รายการสวนใหญ 
ก็โอเคตามที่เสนอมา เวนบางรายการซึง่คิดวาถารอก็รอไป อยางเรื่องคาอาหาร ในเร่ืองการเดนิทางไป 
ตางประเทศของกรรมาธกิารอยางนี้เปนตน ก็รอไวเมื่อถึงเวลานั้นมนัอาจจะมีเงนิเหลือจายทีม่าดาํเนนิการได 
คืออยากจะใหสกัดเฉพาะที่จาํเปนจริง ๆ อยางเงนิคาตอบแทนผูปฏิบัติงานก็ดี หรือกรรมาธิการก็ดี  
เอาอยางนี้ครับ ที่มนัเห็นเฉพาะหนาตองจายเขา แลวงานนโยบายกท็ํามา เรามาเจาะ Priority อีกท ี
แลวเสนอขึ้นมาเปน Package บอกวาทัง้หมดเรามีอยูเทาไรที่เสนอขอพันกวานี ้แตเราสกัดจากพนักวาแลว
เหลือเทาไร โดยแจงเหตุผลแตละขอ เร่ืองนีจ้ําเปนอยางไร เร่ืองนีเ้ปนนโยบาย เร่ืองนี้เปนคาใชจาย 
ตองจายเขาเดอืนตอเดือนอะไรอยางนี้เปนตน แลวก็เสนอไปเพื่อใหทานประธานเห็นชอบ ใหทาํหนงัสือขอไป 
ขอไปเลยครับ ใหมันติดเรื่องไว จะไดรูความตองการของเราวามีอยู เวลาเขาพจิารณางบกลางเขาจะได 
กันสวนเอาไว ถาเขามจีายเผื่อจะไดกันสวนไว โอเคนี่สํานักงานเคยขอไวแลวก็กนัไว แตนี่พอไปถึงบอกวา
หมดแลว ไมมแีลวก็เลยไมรูจะทาํอยางไรตอ ทานกรรมการมีอะไรจะเพิ่มเติมในสวนนี้ไหมครับ ทีนีง้บ 
มันไดนอยกวาที่ควรจะเปน บางรายการทีเ่ขาล่ําซํามาในสํานักตาง ๆ จะตองปรบัแผนอะไรอยางไรไหมครับ   
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานเลขานะครับ ขอเสนอจัดสรรในป ๒๕๕๒ นี ้
เปนสิ่งที่เราปรบัแลว  
  ประธาน  :  ทกุสํานกัสอดคลองแลวใชไหมครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  พยายามดูอยางที่ ผอ. ศรีเงิน ไดเรียนที่ประชุมในครั้งแรก
กอนแลวครับ วาเราดูจากขอมูลจายจรงิในป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ มาเปนตัวเลขแลวเราก็จัดสรรไป ซึ่งเรียน 
ทานวาถาในงบดําเนนิงานนีย้ังสามารถที่จะได หรือถาไมพอก็ขอเงนิงบกลางหรืออะไรที่เรากาํลังทําอยูนี ้
มาเพิม่เติมได แตคณะอนุกรรมการไดมาดจูากเงื่อนไขจริงแลวกพ็ิจารณากัน ๒ คร้ัง กวาจะหลุดตรงนี้มาได 
  ประธาน  :  ทีถ่ามคือเขารูเงนิของเขาแลวใชไหมวาเขามเีทาไร อะไร อยางไร เพราะวา 
บางยอดที่ได ๗๐ ไดมา ๓๐ ไดมา ๕๐ อะไรอยางนี้เขาไดไปปรับลดเหมือนกรรมาธิการที่จะแจงเขา  
สํานักอืน่กม็ีลักษณะนีเ้หมือนกนั เพราะฉะนัน้ทกุสํานักจะไดไปสํารวจจริง แลวตองไปพบกับสมาชิก 
จะไดแจงใหรูเสียกอน อยางงบสํานักความสัมพนัธที่บอกวายอดเงนิทีจ่ะตองเฉลี่ย ทานประธาน  
รองประธานดวย ๓๐ ตรงนีต้องหาตวัเลขของประธาน รองประธาน ผูนําฝายคานออกไปเสียกอน จะไดไป
แจงเขาไดวาในกลุมมิตรภาพมีอยูเทาไรทีเ่ขาจะใชได ๔๐ คณะเหลือคณะละเทาไร สมมุติอยางนีน้ะครับ 
จะไดกําหนดวาปนี ้๒๐ คณะ จะมเีงนิมากขึ้น จะไดมีขอตกลงในระหวางหนวยเกี่ยวของกับสมาชิก  
ก็จะไดพูดไดเต็มปากครับ 
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  นายคมัภีร ดิษฐานนท  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือเมื่อสักครูนีท้าง ผอ. สํานกัคลัง 
ไดอธิบายวาถารายการของเรานั้นเคยมีเขาก็จะอนุมัติให เพราะฉะนัน้ในกรณีรายจายอืน่ใน (๗) คาใชจาย
สําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร ผมถือวาเลขตรงนี้เปนเลขที่เราจัดกนัภายในเอง เพราะฉะนัน้นาจะปรับ 
ตัวเลขนี้มาใสใน (๑๘) ที่บอกวาคาใชจายในการเดนิทางไปเยือนและศึกษางานของขาราชการ มนัจะได
ปรากฏ เพราะฉะนัน้ในป ๒๕๕๓ มนัจะไดมีโชวรายการนี้ข้ึนมา สํานกังบประมาณเขาจะไดไมกลาปฏิเสธ  
  ประธาน  :  แตถาเขาไมใหเราเลยละ 
  นายคมัภีร ดิษฐานนท  :  เพราะวาตัวเลขพวกนี้เปนตัวเลขที่เราทํากนัภายใน ถาเกิดที่ผานมา
เรามีคาใชจาย 
   ประธาน  :  มนัเปนรายการอยูในเลมงบประมาณแลว มแีลวเขายงัไมใหเลย เชิญทานรอง 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คือเนื่องจากวาสํานักงานไปบูรณาการขอแต (๗) อยางเดียว 
วงเล็บ ๑๘ นี้ไมขอไป เมื่อไมขอไปสํานักงบประมาณเขาบอกวา เนื่องจากสํานักงานไมขอไปเขาก็เลยไมให 
มันก็เลยไมปรากฏ เพราะความทีเ่ราไปบูรณาการ ไปรวมในยอดอบรมเพื่อใหยอดใหญ แตเวลาตัดนี่ 
เขาไปตัด (๗)  (๑๘) คุณวีระบอกวาสาํนกังานไมขอไปเองทัง้ที่เราก็ไดมาทกุป แตเมือ่ไมขอก็เลยไมไดรับ
จัดสรรมาคะ  
  ประธาน  :  ขอเท็จจริงเปนอยางไรครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานครบั คือเนื่องจากในการพิจารณางบประมาณนี ้
มีการบูรณาการอยางทีท่านรองอุมาสีวทานทราบแลวครับ เราบูรณาการรายการที่ ๑๘ มาอยูในรายการ 
ที่ ๗ ก็คือคาใชจายสาํหรับโครงการพัฒนาบุคลากร โดยขอไว ๔๑,๔๗๗,๑๐๐ บาท แตปญหามนัเปน
เทคนิคเรื่องการจัดทํางบประมาณ ซึง่ทางสํานักงบประมาณเวลาดูนี่เขาจะดูเทยีบรายการตอรายการ 
เพราะฉะนัน้เมื่อผูวิเคราะหงบประมาณไมไดไปดูในไสวาในคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร 
มีเร่ืองการศึกษาดูงานตางประเทศไว เขาก็เลยไปขึงใหเทากับป ๒๕๕๑ ก็คือใหมา ๑๕,๒๑๗,๖๐๐ บาท 
เทากับป ๒๕๕๑ เลย เพราะฉะนัน้ยอดตรงศึกษาดงูานตางประเทศเมื่อไมมีรายการมันก็เลยหลุดไป  
  ประธาน  :  แลวที่เราไปบูรณาการนั้นเขาบูรณาการตามกรรมาธิการเขามาประชุมกนั 
ไมใชหรือ หรือวาไปบูรณาการเอง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอนทํางบประมาณนัน้อนกุรรมการแผนและงบประมาณ 
ต้ังคณะทํางานขึ้นมาบูรณาการ  
  ประธาน  :  คุณประสิทธิ์รูแลววาถามีรายการเดิมเขาจะใหแลวไปบูรณาการใหมันหดไป
ทําไมครับ ถารูเทคนิคอยางนั้นแลวไปหดมันทาํไม คือถาเราคิดวาตรงนี้เปนแนวทางที่ถูกก็ตองบอกวา 
ถาเปนอยางนีจ้ะถูกตัดนะ เพราะวาแนวทางการพิจารณาของสํานักงบประมาณเปนอยางนี้ถกูไหมครับ  
มันก็ตองเปนอยางนัน้ มนักเ็ลยเสียทาเขานี่ครับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                วนัพุธที ่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑                    กุลนิษฐ ๖/๓ 
 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เปนปญหาจะไมไดอีกเพราะวาไมปรากฏในป ๒๕๕๒  
  ประธาน  :  พอปหนาบอกวาปนี้ไมได ปหนากจ็ะไมไดอีก  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คืออนุกรรมการของแผนไปบูรณาการมนักห็ายไปในขั้น 
ขอตั้งงบประมาณแลว 
  ประธาน  :  วาอยางไรครับ อนุกรรมการของแผน  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนาํเรียนอยางนี้นะครับ ขอเท็จจริงคือจริง ๆ แลว 
ในการดําเนนิงานไมวาจะเปนการจัดทํากอต้ังงบประมาณถึงแมจะบรูณาการอยางไร คํายืนยนัของ 
คณะอนุก็คือวาถาเกิดรายการมีอยูแลวก็จะใหคงอยูอยางนัน้เหมือนเดิม แตส่ิงทีเ่กิดขึ้นเขาใจวาในชวงที่
จัดทําเอกสารสงสํานักงบประมาณมรีายการที่หลุดไปเทานัน้เอง แตบังเอิญรายการตัวนีท้างผูจัดทําคิดวา
ไปบูรณาการรวมอยูกับโครงการใหญแลวจึงไมปรากฏ เพราะวาทั้งคณะอนุกรรมการเองก็มหีลักการ 
ชัดเจนวา เวลาทาํคําขอตั้งงบประมาณในการอยางที่ทานผูอํานวยการคลังไดพูดแลววา โดยประกาศเอง
ของเดิมที่เราไดกําไรอยูแลวไมมีทางทีจ่ะตดั เพราะมันปรากฏในเอกสารงบประมาณอยูแลว แตก็ยอมรับวา
ในชวงการสงเอกสาร ไมวาอะไรก็ตามสํานกังบประมาณเขาใจวาผูจัดทํา หรือวาจัดสงนี้เขาใจวาไปรวม  
แตจริง ๆ แลวไมไดรวมขอไปนะครับ แตอยางไรก็ตามในตัวนี้ทางประธานคณะอนุกรรมการ ทานรอง
ศุภมาสไดมีทางแกไขอยางนี้วา ในปตอไปก็คงรายการนี้อยู แตสวนงบประมาณที่ขาดไปนี้เรากจ็ะเจียดจาย
งบประมาณในสวนอื่นมาดาํเนนิการใหวา เราจะจัดหาตรงนี้มาจัดสรรเพิ่มเติมใหตอไป ในคราวทีก่าร
บริหารจัดการงบประมาณนะครับ 
  ประธาน  :  มีอะไรอีกไหมครบั ชางเถอะไดก็ได ไมไดก็ไมไปนะครับพัฒนา อยาคิดอะไรมาก  
มีก็ใช ไมมกี็ไมใช 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ความจริงเมือ่วานซืนทางอนุกรรมการก็คุยกันอกีครั้งหนึ่งวา 
ถาสมมุติรายการ (๗) คาใชจายสําหรับโครงการพฒันาบุคลากรเราได ๑๕ ลานบาท ถาเรามาทําแผนใหม 
โดยสวนหนึ่งมีการไปศึกษาดูงานตางประเทศของขาราชการดวยมันก็ไดนะครบั เพียงแตวาเทาที่คุยกับ 
ทางผูแทนของสํานกัพัฒน เขาบอกวาเงิน ๑๕ ลานบาทมนัไมพอ จะเจยีดจายอยางไรมนักจ็ะกระทบไปหมด  
ก็เรียนวาถาพดูถึงวามทีางออกไหมมนัก็มคีรับใน ๑๕ ลานบาท ซึ่งเมือ่สักครูนี้ทานรองคัมภีรก็พดูอยู
เหมือนกนัวามันกท็ําไดนะครับ เพียงแตวาตรงนี้เราจะยอมไหม 
  ประธาน  :  ทาํไดโดยอะไร 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ก็เอามาแบงเคสในรายการที่ ๗  ๑๕,๒๑๗,๖๐๐ บาท  
มาแบงเสยี สมมุติวาเปนการอบรม ๑๓ ลานบาท เหลืออีก ๒ ลานกวาบาท ไปศึกษาดูงานตางประเทศก็ได 
  ประธาน  :  มตัีวชี้วัดของการฝกอบรมเขาเทานั้นเทานีว้ัน ตัวเงนิเขาก็นอยอยูแลว  
พอไปทอนลงมาอีกมนัก็จะไมเขาเปา KPI ก็จะตก Drop ลงไป เพียงแตผมไมแนใจวาในสวนนี้เปาหมาย 
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ของพัฒนามนัหายไป ๑๕ ลานบาท ที่เราจะขอเพิ่มนี้ ตัว KPI ตัวชี้วัดที่เราเซน็สัญญาก็ดี อะไรกดี็  
มันกก็ระทอนกระแทนแลว ก็ยังไมรูวาผลจะเปนอยางไรเพราะยังไมเหน็ตัวเลขที่แทจริง มีขอเสนอแนะ 
อะไรอื่นอีกไหมครับ ข้ันตนนี้กท็ําอยางทีผ่มเรียนนะครบั บางรายการก็ขออนุมัติหลกัการนั้นกอน  
อยางสมมุติงบรับรองเดินทางตางประเทศของฝายการเมือง นอกนั้นก็ขอแปรตามรายการลองจัดลําดับ
ความสาํคัญ แลวก็ขอไปทั้งกอน แตใหมีหลักฐานเอกสารแนบเหตุของความจาํเปนไปดวย ที่ไมชัดเจนแลว
คิดวายังดาํเนนิการไมทันก็อาจจะเปนขอรอบ ๒ ในชวงเวลาที่มีความพรอมมากกวานี ้จบนะครับ วาระนี้ 
ตอไปวาระที ่๔.๒ ยาวไหม  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คือวาระที ่๔.๒ เร่ืองแผนกลยุทธอันใหมนีก้็มผีลมาจากการสัมมนา
ที่รอยัล ริเวอร แลวก็ทีพ่ัทยาตอเนื่องกนั ๓-๔ คร้ัง ก็ไดแผนออกมา ในรายละเอียดสกัครึ่งชั่วโมงเสร็จไหม 
ลองดูกอนนะครับ เชิญทางฝายเลขานุการ  
  ประธาน  :  ที่เสนอนี้คือประกาศใชเลยหรือวาอยางไร 
  นายณฐัสิทธิ ์เวียงทอง  :  เหน็ชอบในกรอบเบื้องตนครับทาน คือจะตองมีการสงแผน 
ฟงคําประชาพจิารณเกี่ยวกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไมวาจะเปน สปก. หรืออะไรก็ตาม ใหเขาม ีComment 
อะไรมาบาง กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการครับ ดังที่ทานประธานของคณะกรรมการ 
บูรณาการไดนําเรียนที่ประชุมไปแลววาเปนผลจากการสัมมนา ๒-๓ คร้ัง ที่ผานมา แลวก็จากนั้น 
ทางคณะกรรมการนโยบายและแผนเองไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการ ซึ่งมทีานรองสมพล 
เปนประธาน ไดไปดูภาพรวมทั้งหมดวาการจัดทําแผนกลยุทธ หรือวาการปรับแผนกลยุทธฉบับนีท้ี่เพิง่จะมี
อายุการดําเนนิงานตัง้แตป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖ นี้มีรูปรางหนาตา มกีารทบทวนในการปรับปรุงอยางไร  
ในที่ประชมุคร้ังลาสุดเกีย่วกบัเร่ืองวิสัยทัศนและพนัธกิจนี้ก็ยงัไมมีการเปลี่ยนแปลง กไ็ดทบทวนในทีป่ระชุมวา 
วิสัยทัศนและพันธกิจกย็ังคงดําเนินตอไปไดก็ยังมีความเหมาะสมอยู แตเราไดไปดูในเรื่องของคํานิยาม  
หรือวาในจุดหมายความเปนเลิศในการใหบริการนัน้ ที่ประชุมสัมมนาจากการรับฟงความคิดเหน็นี้  
ในวิสัยทัศนความเปนเลิศนีเ้ราก็ไดแบงออกเปน ๒ ระดบั คือความเปนเลิศในระดับองคกร ซึ่งที่ประชุม 
ก็บอกวาจริง ๆ แลวความเปนเลิศระดับองคกรของเรากน็าจะเปนเลิศในดานนิติบัญญัติ เกี่ยวกับกระบวนการ
นิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน สวนลงลึกลงไปในระดับตัวบุคคล ความเปนเลิศ 
ที่เรานาจะเปนกรอบในการพัฒนา หรือวาจะตองมุงไปสูนี้มันนาจะมกีรอบ ๔ กรอบ หลักใหญ ๆ ก็คือ 
ความเปนเลิศในดานงานเลขานุการ ไมวาการประชุมสภา กรรมาธิการอะไรก็ตาม ประเด็นที ่๒ คือ 
ความเปนเลิศในการบริหาร คือในความเปนมืออาชพีวาการบริหารของระดับผูบริหารนั้นคงตองม ี
ความเปนมืออาชีพในดานการบริหาร แลวประเด็นที่ ๓ คือความเปนเลิศในดานกฎหมาย เพราะวาของเรา
อยูในนิติบัญญัติดานกฎหมายมีสวนสาํคัญที่เราจะตองมบีทบาททีโ่ดดเดน เปนที่ไววางใจของบคุคลภายนอก 
หรือวาของสมาชิกผูใชบริการ ประเด็นที ่๔ ก็คือความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานวิชาการหลากหลาย 
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แขนงสาขาตาง ๆ ที่นาํมาใชเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในแตละสายงานกจ็ะมีความเปนเลิศ ไมวาจะเปน
ความเปนเลิศดานตางประเทศเอง ความเปนเลิศทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน ดานบริหารงานบุคคล
อะไรก็ตามก็จะเปนในดานวชิาการ ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรที่เรากําหนดประเด็น ที่เราเปนกรอบ
ประเด็นการพฒันาองคกรไปสูวิสัยทัศนนัน้ แตละปที่ผานมาเรายึดดวยกัน ๖ กรอบ ที่เราจะพัฒนาไปสู
วิสัยทัศนไดกคื็อเราจะยึดกรอบบทบาทภารกิจ โครงสราง ระบบงานอัตรากําลัง และระบบการบริหาร
จัดการเปนกรอบ แลวก็มกีรอบที่ ๒ คือขอมูล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกเ็ปนกรอบที่ ๒  
งานดานรัฐสภาตางประเทศเปนกรอบที ่๓ ดานพฒันาบคุลากรเปนกรอบที่ ๔ ดานพฒันาประชาธปิไตย 
และการมีสวนรวมทางการเมืองก็เปนกรอบที่ ๕ และกรอบสุดทายก็คือกรอบเกี่ยวกบัดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ไมวาจะเปนอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ตรงนี้ทางเราเอง ทางคณะกรรมการ
บูรณาการคิดวากรอบทัง้หมดจะนาํไปสูวิสัยทัศนที่กาํหนดไวไดถาเกดิมคีวามชดัเจนนะครับ อยากจะกลาวนํา
ที่มาที่ไปกอนนะครับ วายทุธศาสตรเดิมทีเ่ราวางกาํหนดไวแลวมอียู ๖ ยทุธศาสตร ยุทธศาสตรที ่๑ คือ 
การปฏิรูปองคกรและกระบวนการนิติบัญญัติ  ยทุธศาสตรที่ ๒ ก็คือสงเสริมขอมูลสารสนเทศเพื่อเปน
รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส และศนูยขอมูลนิติบัญญัติ  ยุทธศาสตรที่ ๓ ก็คือเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภา
ตางประเทศตามมาตรฐานสากล  ยทุธศาสตรที่ ๔ ก็คือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานควบคูคุณธรรม  ยุทธศาสตรที่ ๕ ก็คือสงเสรมิองคความรูประชาธิปไตย และผลักดันให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  ยทุธศาสตรที่ ๖ ก็คือเรงจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและกอสราง 
อาคารรัฐสภาแหงใหมใหทันสมัย ตลอดจนพัฒนารักษาความปลอดภยัใหไดมาตรฐานสากล นี่คือกรอบ 
ที่เปนวิสัยทัศนตามแผนเดิมที่เรากําหนดไว จากนัน้ที่ประชุมที่รอยัล ริเวอร ไดมีการประชุมระดับผูบริหาร 
และผูปฏิบัติงานเพื่อสํารวจความคดิเหน็วายุทธศาสตรที่มีอยูนั้นมีความเหมาะสมหรือเปลา หรือวา 
มีความจาํเปนตองแกไขปรับปรุงประการใด ผลจากที่ประชุมและทานอาจารยอรัญไดไปบูรณาการ  
ผลปรากฏออกมาวามกีารเปลี่ยนแปลงไป มียทุธศาสตรเปลี่ยนแปลงไปก็คือวาประเด็นสาระสาํคัญหลัก ๆ 
ก็คือมีเปลี่ยนแปลงไปแค ๒ ยุทธศาสตร คือยุทธศาสตรที่ ๕ จากที่เราเคยกาํหนดใหวาบุคลากร 
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปรับมาเปน พฒันาบุคลากรไปสูความเปนมืออาชีพ แลวก็ยุทธศาสตรที่ ๖ 
เรงรัดการจัดหาสถานที่แหงใหม ทางที่ประชุมไดนําไปยุบรวมกับยทุธศาสตรที่ ๑ เนื่องจากเหน็วา 
จริง ๆ แลวยุทธศาสตรที่ ๖ นี้ทางที่ประชมุบอกวาอยูนอกเหนือการควบคุม และอีกอยางหนึ่งก็คือเปนเรื่อง
การบริหารจัดการเกี่ยวกับทางดานกายภาพดวย เพราะฉะนัน้ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่๑ กม็ีความเหมาะสม 
ที่จะเอาดานอาคารสถานที่เขาไปยุบรวมเพื่อใหการบริหารจัดการทัง้หมดเบ็ดเสร็จในตัวเอง จากนั้นมา 
เราก็ไดขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบูรณาการเอารางกรอบตรงนี้ไปสัมมนาที่จังหวัดชลบรีุ แลวก ็
ไดขอสรุปมาคือขอสรุปสุดทายที่คณะกรรมการบูรณาการเหน็ชอบนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน
ในวนันีก้็คือวา เปนเดน็ที ่๑ คือใชชื่อจาก ปฏิรูป ก็เปลี่ยนเปน ยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนนุ 
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กระบวนการนติิบัญญัติ และการควบคุมตรวจสอบการบรหิารราชการแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี อันนี้เนื่องจากมีอยู ๒ นยั ก็คือวา 
การปรับปรุงยทุธศาสตรตัวนี้ ก็คือ ๑. การยกระดับขีดความสามารถจะสื่อมากกวาการปฏิรูป การปฏิรูปนี้ 
ดูเหมือนกับการปฏิวัติอะไรสักอยางหนึ่ง ก็ดูแลวจะไมเหมาะสมมากนักกเ็ลยใชถอยคําวา ยกระดับ 
ขีดความสามารถ ประเดน็ที ่๒ ที่เพิม่เติมเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผนดินมา กระบวนการ 
นิติบัญญัติมาก็เพื่อใหสอดคลองกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณวา ยทุธศาสตร
เหลานั้นไมส่ือถึงบทบาทภารกิจของฝายนติิบัญญัติ เราก็เลยไดนําประเด็นตัวนี้เขามารวมดวยเพือ่ให
บุคคลภายนอกเหน็วาเราสนบัสนุนเกี่ยวกบัประเด็นหลกั ๆ ของภารกิจขององคกรอยางไรบาง สวนประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๒ ไมมีการปรับปรุงแกไขประการใด  ยุทธศาสตรที่ ๓ เองก็เชนเดียวกันนะครับ ถอยคําอะไรก็ตาม 
ก็ยังคงสภาพเหมือนเดิม ประเด็นยทุธศาตรที่ ๔ มีการปรบัปรุงแกไขเปนไปตามวา บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไปสูความเปนมืออาชพีควบคูกับหลกัคณุธรรม ประเด็นที่ ๕ ก็ไมมกีารแกไข ทัง้หมด
ประเด็น ๕ ยทุธศาตรเราไดนาํกลับไปนาํเรยีนของทานรองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรที่กํากับดูแล 
ทุกกระบวนการทั้งหมดเราไดผานรองเลขากํากับดูแลแตละสวนงานไดรับความพิจารณาเหน็ชอบมา  
แลวทานกย็ืนยันตามทีก่ําหนดไวทัง้ ๕ ประเด็นนี้แลว  
  ประธาน  :  มปีระเด็นนิดเดยีวครับ ในยทุธศาสตรที่ ๔ บังเอิญวาเรามียุทธศาสตร 
การบริหารทรพัยากรบุคคลซึ่งกาํหนดโดย ก.ร. ดวย ทีนีผ้มไมขัดของทีจ่ะมีหรอก เพราะวาเรามีการพูดถึง
บุคลากรไวแลวในยทุธศาสตรเดิม เพียงแตวาความเปนมอือาชีพนั้นจะมีสวนหนึ่งของพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในยุทธศาสตรนั้น ๆ มันอาจจะไมใชเปาหมายสุดทาย แตถาเปนยทุธศาสตรสํานักงานควรจะเปน
เปาหมายสุดทาย อยากจะใหไปลองสอบทานดูกับยทุธศาสตรบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมนัสอดกันวา
ยุทธศาสตรของสํานักงานตองเปนยุทธศาสตรเปาหมายสุดทายของทัง้หมด ไมใชเพยีงจุดใดจุดหนึ่งของ 
การพัฒนาบุคคล เพราะเทาที่จําไดคือมืออาชีพนั้นเปนเพียงจุดเดียว แตมันอาจจะมีความหมายที่เปน 
ความรวมทีพ่ดูถึงเปาหมายสุดทาย มนันาจะใชยุทธศาสตร ๔ นี้ได ซึง่ควรจะควบคูไปกับหลกัคุณธรรมนี้
ถูกตองแลว สอบทานตรงนีดู้อีกนิดหนึ่งนะครับ ไมอยางนัน้ยงัเกาะเกีย่วอยูกับจุดเลก็ ๆ จุดเดียว กลายเปน
ยุทธศาสตรของสํานักงานไป ในขณะที่ยทุธศาสตรพฒันาบุคคลมนัมอีะไรที่ตอยอดไปอีกเยอะเลย แลวเรา
ไมไดพูดถึงตรงนัน้  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนาํเรียนตอไปเลยนะครับ คณะกรรมการบูรณาการ 
ก็ไดมองวายทุธศาสตรทั้ง ๕ ยุทธศาสตรทีก่ําหนดขึ้นนั้นก็สามารถที่จะผลักดันไปสูความเปนเลิศในดาน 
ทั้งที่เรากําหนดไวทั้ง ๔ กรอบ ตอไปนะครับ คือในการที่เรากําหนดยทุธศาสตรที่ ๑ มานีม้ันมปีจจยั  
มีเงื่อนไขอะไรบางที่จะนําไปสูประเด็นยทุธศาตร แลวก็ไดทํา Mind map ออกมาวาในการจะยกระดับ 
ขีดความสามารถนีจ้ะตองมีทัง้ดานกายภาพ ดานอาคารสถานที่ ภูมทิัศนเอง อะไรเอง ระบบรักษาความปลอดภัย 
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มีการปฏิรูประบบบุคลากร มกีารปฏิรูประบบงาน มกีารแกไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบเพื่อสนับสนนุ 
การปฏิบัติงาน มกีารปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่ อัตรากําลังใหสอดรับกับบทบาท
ภารกิจของฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนญู หรือวากฎหมายที่เกี่ยวของอะไรก็ตาม องคาพยพทั้งหมดนี ้
ถาเกิดเราดําเนินการแลวกป็รับปรุงใหมปีระสิทธิภาพก็จะนาํไปสูเปาประสงคหลัก ก็คือจะทําใหสมาชิก
ไดรับการสนับสนุนการดําเนนิงานดานนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธผิล คือกรอบแนวคิดยทุธศาสตรที่ ๑ นี้จะฉายภาพออกมาอยางนี้นะครับ  
สวนประเดน็ยทุธศาสตรที ่๒ การเปนรัฐสภาอิเลก็ทรอนิกสเอง การเปนศูนยขอมูลนิติบัญญัติเองก็มฐีานคิด
ก็คือวา มีความจําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของเราใหมีความทนัสมยั มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT ใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน แลวก็รวมมือกับภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกเอง ทั้งภายในไมวาจะเปนสํานักอะไรตาง ๆ อะไรก็ตาม จะตองมีการรวมมือ 
การปฏิบัติงานอยางเปนขั้นเปนตอน มีการกําหนดตัวชีว้ดั มีการกาํหนดระดับความสําเร็จไวอยางชัดเจน 
เชื่อวาถาเกิดบริหารจัดการทั้งหมดทัง้ปวงนีถ้าสามารถจะไปสูศูนยขอมูลนิติบัญญัติและรัฐสภา
อิเล็กทรอนกิสได และเปาหมายสุดทายกคื็อสรางความพึงพอใจใหกบัผูรับบริการทีจ่ะรับบริการจากเรา  
  ประธาน  :  ขางบนนี้คือเปาหมายสุดทาย 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ครับ 
  ประธาน  :  แลวสายใยแมงมุมนี้มนังง ๆ เหมือนกันนะครับ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กจ็ะเปนการเชือ่มตอการทาํงานอะไรตาง ๆ ครับ  
  ประธาน  :  อะไรเปนแกน อะไรเปนอะไรมีไหม เร่ิมจากอะไรอยางไร เปน ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 
อะไรอยางนี้ หรือวาตองไปควบคูกันไปอยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กค็วบคูกันไปครับ ก็จะมกีารโยงตอกนัวา อยางสมมุติวาพัฒนา
เทคโนโลยีกน็าํไปสูรัฐสภาอิเล็กทรอนกิส ขณะเดียวกนัก็จะไปสนับสนุนศนูยขอมูลนิติบัญญัติใหทันสมยัได 
อยางนี้เปนตนครับ ลูกศรนี้กคื็อวาจะใหเชือ่มปฏิสัมพันธกันวาในการทาํงานจะตองสนับสนนุซึง่กนัและกัน 
  ประธาน  :  ผมนึกวาหมึกเลอะนะครับ 
  รอยโทหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตเพิ่มเตมินะคะ ในบลอ็กตรงกลางทีบ่อกวา
สรางความรวมมือกับภาคี อยากจะใหมีลูกศรจากรัฐสภาอิเล็กทรอนิกสเขามาที่ชองตรงบล็อกกลาง แลวก็
จากบล็อกกลางสรางภาคีก็เขาสูศูนยขอมลูนิติบัญญัติ แลวก็จากบลอ็กภาคีเชนเดยีวกนัก็มีลูกศรขึ้นไปสู
ความพึงพอใจ ไมอยางนัน้บลอ็กกลางจะไมมีปฏิสัมพนัธใด ๆ เลย มนัไมมีเสนโยงเลยนะคะ 
  ประธาน  :  จริง ๆ พอทานทีป่รึกษาพูดอยางนี้ก็ไปนกึถงึวาจริง ๆ จะตองมีแกนมีแกน
อะไรบางพอสมควร คือสายอยางนี้มนัลากกันเองหรือเปลา มนันาจะไปอะไรซึ่งตองทาํทกุอยาง พอดี 
ทานที่ปรึกษาพูดมานี้ ความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของรวมทัง้ตวัสมาชิกเองที่จะมีความพึงพอใจ  
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หรือไมพึงพอใจ อันนี้นาจะตองอยูในทุกอนัที่จะตองมา แลวคิดถาเปนวงกลมที่ซอนกัน ๆ อะไรอยางนี้ 
อาจจะตอง Design ตรงนี้ใหมเพื่อความเขาใจหรือเปลา ลองดูนะครบั คือดูตรงนี้กเ็ขาใจนะครับ เพียงแตวา
เสนดูแลวไมใชอะไรที่เปน Chart ที่เคยเห็นมากอน อาจจะเปนนวัตกรรมก็ไดนะครับอันนี ้แตไมเคยเหน็
ลักษณะนี้มากอนที่มนัเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามอะไรอยางนี้ดูแลวแปลก ๆ หรือใครเคยเหน็มากอนผมก็ไมเคยครับ 
ผมเคยเหน็แตวงจรทีเ่ปน Cycle ของมัน หรือมีสวน Link ที่ตองมีอยูทกุจุด คือมันนาจะดูอะไรที่งายกวานี ้
ไมอยางนั้นจะเหมือนหมกึเลอะนะครับ  
  นายณัฐสิทธิ์ เวยีงทอง  :  ในสวนตรงนี้ก็โยงมาจากที่ประชุมสัมมนากันวา ในการดําเนินงาน 
ก็มีระดับ มีข้ันมีตอน คือพอโยงเสร็จแลวกจ็ะมีความเชื่อมโยงกันหมดครับ ยุทธศาสตรที่ ๓ คือเพิม่
ศักยภาพงานดานตางประเทศ ก็คือในการที่เราจะพัฒนาตรงนี้ไปสูการเพิ่มศักยภาพงานดานตางประเทศ  
ก็คือ ๑. จะตองมีการยกระดบัความรูความสามารถ และคานิยมของบคุลากร มีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมวา Hardware Software ใหสนับสนนุงาน เมื่อยกระดับความรูความสามารถแลวกจ็ะมี 
การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการเพิ่มความสามารถในการจดัทําบูรณาการขอมูลอะไรตาง ๆ 
พวกนี้ แลวก็มคีวามรวมมือกับภาคีตาง ๆ เพื่อใหผูใชบริการทัง้หมดมคีวามพึงพอใจ จากนัน้เองเมือ่เรา
ดําเนนิการเกีย่วกับเร่ืองภายในนีเ้สร็จแลวเราก็จะมีการสรางเครือขายภายนอกกับเวทีรัฐสภาระหวาง
ประเทศ แลวกม็ีการเสนอแนวคิดมาตรการใหม ๆ หรือวามมีาตรการแกไขปญหาผานคณะผูแทนรัฐสภาไทย 
เพื่อเปาหมายสุดทายก็คือวาใหเราเองมีบทบาทสําคัญในการประสานความรวมมือและผลักดัน 
มาตรการแกไขผานเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ   
  ประธาน  :  แลวความพงึพอใจกับบทบาทสําคัญในเปาหมายสุดทายไมเชื่อมโยงกัน 
หรืออยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับ อันนี้คือในสวนของตัวนี้นะครับ  
คือในสวนของมิติในแตละชั้นก็จะมีมิติที่แตกตางกนัไป คือชั้นแรกเปนมิติพัฒนาองคกร จะดูเกีย่วกบัเร่ือง
บุคลากร เกีย่วกับเร่ืองเทคโนโลย ีมิติที ่๒ เปนมติประสิทธิภาพ กจ็ะเปนเกีย่วกับเร่ืองการปรับปรุง 
ใหบริการ เร่ืองการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน มติิที่ ๓ เปนมิติที่สรางคุณภาพการใหบริการก็คือ
ความพึงพอใจ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๗/๑ 
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สวนมิติสุดทายมันก็จะเปนมิติเกี่ยวกับเร่ืองประสิทธิผลในการทํางานในแตละยุทธศาสตรนะครับ ในสวน 
ตัวนี้เองทัง้หมดทั้งปวงถาเกดิไดขอยุติแลว ทัง้แตละ ๕ ยทุธศาสตรก็จะไปหลอมรวมทั้งหมดเพื่อทีจ่ะไปทํา  
Roadmap ขององคกรในภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งวา ในแตละชั้น ๆ ในแตละการพฒันาองคกรไปจนถึง 
ปรับปรุงระบบงานไปจนถงึเพิ่มคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจไปจนถงึเปาประสงคหรือวาประสิทธิผล 
สุดทายแลวองคกรจะไดอะไรขึ้นมา อยางประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔ เองก็เชนเดยีวกนัก็คือวา คือมี 
การเริ่มตนจัดการองคความรู จากที่เราดําเนินการกนัอยูไมวาจะเปน Competency อะไรก็ตาม  
มีการกาํหนดแผน มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรขององคกร ควบคูกับการพฒันาระบบการบริหาร 
จัดการทรัพยากรบุคคลใหเอื้อตอการพัฒนาหลักสมรรถนะของบุคลากรนะครับ มกีารสรางขวัญกาํลังใจ 
มีการสรางวัฒนธรรมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและคานิยมตาง ๆ มีการพัฒนา 
ใหเปนไปตามแผน ตามความรูความสามารถเพื่อใหไดตาม Competency ตามหลักสมรรถนะ เพราะวา 
ตามหลกัสมรรถนะแตละประเด็น แตละสายงานเขาจะกําหนดวาความไปสูความเปนมืออาชพีนั้นบุคลากร 
จะตองประกอบไปดวยอะไรบาง จะตองใชองคความรูอะไร มีสาระสําคญัในการผลักดันหรือวาในการสราง 
คนในแตละสายงานเปนมืออาชีพ ทัง้นีท้ั้งนั้นตองควบคูกับหลักคุณธรรมดวยนะครับ  

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๕ ก็คือ เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตยและผลักดันให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองนะครับ ในที่ประชุมก็มีการเสนอวานาจะมีการพฒันารูปแบบและ 
กลไกการเผยแพรประชาธิปไตยและการมสีวนรวมทางการเมืองใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ใหมีรูปแบบ 
ที่นาสนใจ แลวก็เหมาะสมกบักลุมเปาหมายใหมากขึน้ มีการสรางความรวมมือภาคีกับหนวยงานภายใน 
และภายนอก ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการที่จะไปสรางเครือขายประชาธิปไตยในภูมิภาค 
ก็ตาม แลวก็มกีารเผยแพรองคความรูตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจตาง ๆ แลวก็สงเสริม 
สนับสนนุใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง พอสุดทายประชาชนก็จะมอีงคความรู มคีวามรู 
ดานประชาธิปไตย ประชาชนก็จะมีสวนรวมทางการเมอืงและกระบวนการนิติบัญญติั ซึ่งในที่ประชุม 
คณะกรรมการบูรณาการและแผนเองมองอยางนี้วา ในการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง 
เรามองได ๒ มิติ คือเขามามีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย การเมอืงในระบอบประชาธิปไตย  
อีกสวนหนึ่งกคื็อจะผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ไมวาจะเปน 
การเขาชื่อเสนอกฎหมายเอง มีการควบคุมตรวจสอบฝายบริหารเองทัง้ ๒ สวน ไมวาจะเปนการรับเร่ืองราว 
รองทุกข การพิจารณาอะไรก็ตามจะใหทัง้ ๒ สวนคูกนัไป และยทุธศาสตรนี้เองในระดับตอไปก็จะมี 
ผูรับผิดชอบเพิ่มข้ึนก็คืออาจจะมีสํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ สํานกังานประธานสภาผูแทนราษฎร  
อะไรก็ตาม เขามามีสวนรวมเพื่อที่จะใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
สุดทายแลวประชาชนก็จะมคีวามพึงพอใจในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง ซึง่เรามองดวูา 
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พอสุดทายแลวระดับความสาํเร็จตัวนีเ้องจากการที่เผยแพร การที่เขาไปมีสวนรวมแลว ก็จะวัดกับประชาชน
วาประชาชนเขามีความพงึพอใจในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองระดับไหน ทัง้หมดทั้งปวงทั้ง  
๕ ประเด็นยุทธศาสตร ในอนัดับตอไปก็จะมีการหลอมรวมวาทัง้หมดทั้ง ๕ เมื่อมาหลอมรวมแลว 
จะนาํไปสูมิติตาง ๆ ซึ่งเราจะตองเปนกาวบันไดหรือวาจะตองพัฒนาคูกันไปเขาเรียกวา Balance Score  
Card มันจะตองมีอะไรเขามาเกี่ยวของบางนะครับ  
  ประธาน  :  เร่ืองนี้ดูมนัยงัมรูีสึกขัด ๆ กันอยูนิด ๆ นะครับ สุดทายเราไมไดใช 
เครือขายในยานหนึง่ เครือขายมนันาจะเปนทัง้สรางองคความรู ทั้งสรางการมีสวนรวมดวยในเครอืขาย  
ตรงนี้ใชเครือขายเพียงอาจจะมีความเหมือนความตางกนั เครือขายดวูาไมคอยไดใชประโยชน ทีจ่ริง
เครือขายแลวแตมุมมอง ถาเราสรางเครือขายเสียกอน เปนเครือขายในการใหประชาชนมีองคความรูหรือ
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในเบื้องตนกอนใหความรูต้ังแตแรกเลย แลวทายทีสุ่ดเครือขายนีเ้องก็จะ
เปนตัวเผยแพรความรูโดยตวัมันเองดวยในหลายสถานะหลายมิติ อันนี้มันดูลอย ๆ ดูไมคอยไดทําอะไรกัน
เทาไรเครือขาย มีจุดเชื่อมเพียงจุดเดียวคอืพัฒนารูปแบบกลไกประชาธิปไตยและการมีสวนรวม ซึง่ถา
เครือขายไมมีความรูก็ตองมาจากคนประชาชนองคกรทีม่ีความรูเขามาจึงมาเปนเครือขาย วนกอนวนหลัง 
ไกกอนไขหรือไขกอนไก คือผมลองเทยีบเคียงยวุชนประชาธิปไตยทีเ่ราสรางเครือขาย ยวุชนที่เราทําอยู  
เราเอาเยาวชนเขามาถูกไหมใหความรูเขาแลวก็ปลอยเขาไปใหไปสรางเครือขาย นัน่หมายความวาเราสราง
เครือขายโดยใหความรูเขากอนในเบื้องตน แลวพอเปนเครือขายแลวยวุชนที่เขามาแลวมีเครือขายแลวเขา 
ก็ไปเรียนรู โตขึ้นไป ไปหาความรูเพิ่มเติมมา แลวก็เอาความรูมาเขาเครือขายอีกทหีนึง่เพื่อแลกเปลี่ยนกนั 
ในเครือขาย เครือขายมันก็เปนจุดตั้งตน จดุพัฒนา แลวก็จุดรวมของอะไรอยางนี้ มนัจึงจะมีคาของ 
ความเปนเครอืขาย อันนี้ใจผมดูอยางนัน้นะครับ คือลองเปรียบเทียบยุวชนเราใชในหลายสถานะของ 
ความเปนเครอืขาย ไมรูลองกอน เชิญครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ที่ทาํขึ้นมาใหมอีกแลวก็คือ เดิมก็คือ 
ยุทธศาสตรของสํานักประชาสัมพนัธที่ไดคะแนนถงึ ๑๐ คะแนน นี่คือปญหาวาที่เขาเขียนขางใตวา พฒันา 
รูปแบบและกลไกเผยแพรประชาธิปไตย ตนน้าํ เชน สํานักการประชุม สํานักวชิาการ สํานกักรรมาธิการ ๑  
สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานักกรรมาธิการ ๓ หรือแมแตผูบริหารทีถู่กเชญิไปเปนวทิยากรก็คือการพฒันา 
ประชาธิปไตย ไมถูกกลาวถงึ ไมถกูนาํไปเปนคะแนน เปนตัวชีว้ัด ก็มีสวนรวมอยูในนีใ้ชไหมครับ อยางเชน
ผมถูกสํานักประชาสัมพนัธ ถูกสถานวีิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศันรัฐสภาเชญิไปออกรายการวทิย ุ
เราก็คือตนน้ํา ตนน้าํที่ทาํตองเตรียมขอมูล ตองใหใครเตรียมให คือเจาหนาที่สํานกัการประชุมวามากทีเ่รา
ดูแลอยูนี้ นี่คือประเด็น ทีนีถ้าไปมองเฉพาะเรื่องการสงเสริมประชาธปิไตยอยางเดยีวที่รองเลขาธิการคัมภีร 
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ดูแลอยู เชน เร่ืองเครือขายประชาธิปไตย แขงขันตอบปญหาความรูรัฐสภาใชไหมครับ เมื่อกีท้างฝาย
เลขานุการชี้แจงวานาจะเปนยทุธศาสตรที่ขยายเพิม่มากขึ้นไปสูสํานกัตาง ๆ ทีเ่ปนตนน้าํดวยเพือ่ไดคะแนน
โบนัสเพิ่มข้ึน มีสวนรวมในคะแนนโบนัสเพิม่ข้ึน ตองเขาใจตรงนี้ตรงกนักอนนะครับ ถาในปงบประมาณ
ตอไปที่จะทาํนาจะเปนอยางนี้ดวย ขอบคณุทานประธานครับ  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ขออนุญาตครับ พอดีกรรมการไดดูในเรื่องของการที่ประชาชน 
เขามามีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญติัโดยตรงดวยของอันใหมนี ่ทางสํานักการประชุมเร่ืองการเขาชื่อ 
เสนอกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ หรือสํานักวชิาการ สํานักกฎหมาย เร่ืองการเผยแพรอะไรทั้งหลาย  
มันก็จะเขามาอยูในกลยทุธอันนี้ดวยครับ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  สํานักพัฒนาบุคลากรที่ไดรับเร่ืองเชิญบุคลากรสํานักงาน 
ไปเผยแพรประชาธิปไตยมนัก็เขาอยูในนี้ดวย ถาอยางนัน้ใชไหมครับ ความเขาใจผมนะครับ  
  ประธาน  :  เชิญครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ที่ทานรองเลขาธิการวิจักขณพูดมันคือป ๒๕๕๑ ที่สํานกั
ประชาสัมพันธเขาออกไปเผยแพร เพราะโครงการมีแคนัน้ แตถาป ๒๕๕๒ ปรับชื่อโครงการใหมมันก็จะมี
โครงการมากขึ้น สํานักอืน่กจ็ะสามารถเขามาได เพราะยุทธศาสตรเขาจะวัดเรา ๒๐ คะแนน สํานกั
ประชาสัมพันธไดไป ๑๒ และดานตางประเทศไดไป ๘ กเ็ลยไดเยอะกวา แตวาถาปหนายทุธศาสตร 
ก็อาจจะไดเฉลี่ยกันมากขึน้ ถาอยางนี้กรรมการนโยบายและแผนจะเลอืกยุทธศาสตรดวยไหมวาจะวัด
ยุทธศาสตรอะไรในป ๒๕๕๒ เพราะวาจะไดเลือกไป  
  ประธาน  :  ปกติใครเลือก  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  สวนใหญก็คือกรรมการกาํหนดตัวชี้วัด แตก็ประสาน คือดู 
อยางปที่แลวดูวามีของรองเลขาธิการคัมภีรทําอยูเดิม คือยุทธศาสตรตองทําใหสําเร็จไดจริง ก็เลยวัดของ
รองเลขาธิการคัมภีรกับของรองเลขาธกิารสมพล แตสวนดานอื่น ๆ อยางยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูปองคกร 
เรายังไมไดทาํอะไร เพราะฉะนัน้ถาจะวัดอะไรยุทธศาสตรตองเริ่มทําจริงวัดความสาํเร็จ วัดการตดิตาม
ประเมนิผลไดจริง ตองเริม่ทาํจริง ๆ คะ ทานรองเลขาธกิารจเร ทานรองเลขาธิการวัชรินทร ทานรองเลขาธิการ 
วิจักขณ จะมาวัดยุทธศาสตรก็ตองไปดูโครงการวาจะเริม่ทําแคไหนอยางไร  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ความหมายนีคื้อเปาหมายของยุทธศาสตรเสริมสรางองคความรู 
ประชาธิปไตยและผลักดันประชาชนใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางนีน้ะครับ มันไมเฉพาะสํานัก 
ประชาสัมพันธหรือสถานวีทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศนรัฐสภาอยางเดยีว บางเรื่องสํานัก
ประชาสัมพันธและสถานีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศนรัฐสภาเปนตนน้ําและปลายน้ํา แตบางเรื่อง 
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สํานักประชาสมัพันธและสถานวีิทยุฯ เปนปลายน้ํา โดยมีฐานมาจากสํานักตาง ๆ ทีไ่ปทําหนาที่ในเร่ืองของ
การเผยแพรประชาธิปไตย ผมมองอยางนี้นะครับ มองในเรื่องตรงนี้มากกวาวา เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ย
ตัวชี้วัดตรงนี้ไมกําหนดเฉพาะสํานักประชาสัมพนัธหรือสถานวีทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนรัฐสภา 
ไดตัวชี้วัดนี้ไป ถาสาํนกัไหนก็แลวแต จริง ๆ ใครก็ได  
  ประธาน  :  ใครก็ไดที่มีกิจกรรมตรงนี้ก็มาเขา อยากรูวาการเขาชื่อเสนอกฎหมาย สมมุติ 
อยางนีน้ะครับ มันก็เขา หวัขอมันก็เขา เพียงแตวามนัเขากระบวนการนีแ้ลวมีเครือขาย มีความรวมมือ 
คุณเกี่ยวของไหม มีการสงเสริมสนับสนนุอะไรอยางไรไหม มันก็เปนตวัชี้วัดในแตละกาวเดินของเนื้องาน  
ถามีมนักโ็อเคก็ได แตนั่นหมายความวา เมือ่กี้ทานรองเลขาธิการพูดคือหมายความวาวาเราจะเลือกเลยวา
เราจะเอา กิจกรรมโครงการไหนที่จะกาํหนดในกรอบตวัชี้วัด เปนยุทธศาสตร อันนีก้็แลวแตจะคุยกัน แตเดิม 
มันกาํหนดโดยกรรมการชีว้ดัใชไหมครับ ก็ดูวาอะไรทีม่นัจะมีเนื้องานที่ไปสูความสาํเรจ็และมันสามารถ 
เดินไดครบวงจร คือเก็บคะแนนไดหมดทกุหมัดคลาย ๆ อยางนัน้ ก็เอาตรงนัน้ ก็ตองดูวาอะไรที่มนัจะ 
เขาไปเอง 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  กรรมการกาํหนดตัวชี้วัด กรรมการนโยบายและแผนไมไดเขาไป 
มีสวนเกี่ยวของดวยใชไหมครับ เปนเรื่องของการกาํหนดตัวชี้วัด เอาเปนวาถากําหนดตัวชี้วัดใหเฉพาะ 
หนวยงานบางสวนไดทาํตัวชีว้ัดนัน้ใหประสบความสาํเร็จ มันก็เกิดความไมเปนธรรมกับหนวยงานอื่นที่เขา 
มีสวนรวมในยทุธศาสตรนี้ดวย แตวากก็ลายเปนตัวชีว้ัด 
  ประธาน  :  เขาใจวามีการเสนอกนัแลวก็เลอืกกัน ผมไมแนใจนะครับ ถกูผิดอยางไรกว็าไป 
อาจจะมหีนวยงานที่เกีย่วของก็พจิารณาเสนอไปอยางนัน้หรือเปลา แลวก็เลือกเอาวาอนัไหนที่จะกาวไปสู
ความสาํเร็จไดใชไหมครับ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  เมื่อตอนป ๒๕๕๑ เมื่อตอนตนปพอดีแผนกลยุทธทั้งหลาย 
ยุทธศาสตรเรามันกําหนดดานโดยเฉพาะ แลวงานทีม่ันจะคลุมทัว่ไปมันมนีอย พอดีมันก็มยีุทธศาสตรหนึง่ 
ที่เกีย่วกับเผยแพรประชาธิปไตย ซึ่งมนัมีกลยุทธที่รองรับอยูนี้ มันมปีระเด็นพวกนี้อยู โดยไมไดไปรวมถึง 
สํานัก คือตอนนั้นอาจจะเปนเพราะความเรง ระยะเวลามนัมีนอย ถาเกดิมันมีเวลาเราปรับแผนเสียกอน 
อะไรตออะไรมันก็โอเค ทนีีพ้อเวลาเราไมมี มนัเกนิมามนีาคม เมษายนแลวมนัปรับแผนไมทนั พอปรับแผน
ไมทันประเดน็ที่จะเปนตัวชีว้ดัตามประเด็นยุทธศาสตรมันก็มีตามที่แผนมันกําหนด แตปนี้กรรมการที่ดู
ทบทวนแผนเขาพยายามดวูาเรื่องนี้จะขยายไปถงึสํานกัตาง ๆ ใหมากที่สุดนะครับ เขาใจวาป ๒๕๕๒ ถามี
คงจะไมเหมือนป ๒๕๕๑ แลว 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๕ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ตามทีท่านรองเลขาธกิารจเรคิดมันตองอยูในยทุธศาสตร  
มันตองมชีื่อโครงการปรากฏ และมันตองมีวาหนวยงานไหนรับผิดชอบ ไมใชแบบทีท่านวิจกัขณวาจะเติม
ใครไมได ตองปรากฏเปนโครงการไวกอนอยูในยทุธศาสตร  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออนุญาตทานประธานครบั จริง ๆ แลวจะเปนโครงการหรือ 
กิจกรรมก็แลวแตมันใสไดหมด ขอใหใส คือคราวที่แลวผมก็เสนอใหปรับ แตวายงัไมทันไดปรับ ผมจําไดวา 
ผมเปนคนเสนอใหปรับยุทธศาสตรตัวนี้ใหมใหทกุ  ๆ สํานักเขาไปมีสวนรวมในยทุธศาสตรตัวนี้ เสนอวา 
ไดปรับกัน แตวาปนี้ในเมื่อเขียนมาดีแลวผมมองภาพใชได และวิธีในการเขียนลงไปคือตองเขียนกิจกรรม  
ใหทุกสาํนักเสนอวาคุณมีกิจกรรมอะไรบางที่เกี่ยวของกบัยุทธศาสตรนี้เอามาเขียนเสีย ไมวาจะเปนกิจกรรม 
หรือโครงการนะครับ มนัก็คืองานที่จะนาํเปนตัวชีว้ัดไดครับ  
  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้กพ็ดูงาย ๆ ตอนนี้เรามกีรอบแลว มกีลองแลวถูกไหม กลองมันจะ 
บอกเลย มันจะมี ๕ ปุม มี ๖ ปุมก็แลวแตตามจริงของมัน กิจกรรมอะไรก็แลวแต ในสาํนักไหนก็แลวแต ถาม ี
ลักษณะทีเ่ขาตามประเด็นยทุธศาสตร แลวก็มีกจิกรรมรายยอยแตละรายการที่มนัเขาลักษณะสงเสริม 
ประชาธิปไตยสราง เครือขายหรืออะไรก็สุดแทแตในลักษณะนี ้ก็เสนอเขามาเพื่อจะเขาวาเปนกิจกรรมเพื่อ 
สงเสริมยทุธศาสตรนี้ไดอยูแลว มีเร่ืองอื่นอกีไหมครับ อันนี้จบหรือยงั ยงัหรือ อันนี้อีกหรือ อีกเยอะไหม 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ขางหลังนี้คือรายละเอียดของโครงการที่เปน Guideline เฉย ๆ  
ก็ขอฝากแตละทานกลับไปดูนิดหนึง่วาจะมีอะไรเติม หรือวาอันไหนมนัเกนิไปจะตัดออกอะไรอยางนีน้ะครับ 
  ประธาน  :   ผมไมไดข้ีเกียจ เดี๋ยวตองประชุม เชิญครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  สมมุติประชุมเสร็จก็ใหแผนแยกไปรองเลขาธิการแตละทานดู
และทบทวน แลวก็เพิ่มเติมปรับปรุงเขามาอีกก็ไดคะ 
  ประธาน  :  คุยกันตอก็ไดนะ เดี๋ยวผมไปแปบหนึง่ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ดูนี่ของสํานักกรรมาธิการยงันอยนะคะ ของทานรองเลขาธิการ
วัชรินทร อยางของทานรองเลขาธิการจเรมีเติมเขามาแลวโครงการตาง ๆ ดูตามนี ้ดานกรรมาธิการก็นาจะมี
โครงการอะไรในตรงนี้มาดวย  
  ประธาน  :  เอาอยางนี้ดีไหมครับ คือตอนนีเ้รารูหลักการแลววามีกี่ยทุธศาสตร  
เหลือ ๕ ยทุธศาสตรจาก ๖ เดิม อันนีก้็ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของไป ทานรองเลขาธิการที่เกีย่วของไปดูแลวก็
ลองคุยกับสํานักดู ยุทธศาสตรตาง ๆ เหลานี้เรามีกิจกรรมที่จะเขาประเด็นสงเสริมยุทธศาสตรตาง ๆ เหลานี้
หรือไมอยางไรใชไหม แลวกป็ระมวลเสนอขึ้นมาถกูไหมอยางนัน้หรือเปลา ตอนนี้นอกเหนือจากเสนอกิจกรรม 
โครงการขึ้นมาแลวอาจจะดู อยางสมมุติสํานักรักษาความปลอดภัยอาจจะบอกวา แลว รปภ. ไปอยูตรงไหน 
มันจะความสาํคัญนอยไปหรือเปลา มนัจะตกตัวชี้วัดหรอืเปลาอยางไรก็ลองเสนอ ทัง้ประเด็นในแงพิจารณา 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๖ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
ภาพรวมของยทุธศาสตรทีเ่รายกขึน้มา ถาเห็นชอบดวยก็เสนอวากจิกรรมนี้สํานกัผมมีกิจกรรมนี้เขา
ยุทธศาสตรทีน่ั่น อยางจะเปนเสนอผลงานหรือแสดงกจิกรรมความสาํเร็จยุทธศาสตรตาง ๆ กเ็สนอ 
มาพรอมกันไป เพราะมนัจะตองเขามาพจิารณาอีกทีหนึ่ง อยางนั้นไดไหม เปนจุดตั้งตนอยางนัน้ เชิญครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คืออยากทราบตัวชี้วัดทีจ่ะมีอะไรบางในป ๒๕๕๒ ยังใชไหม 
  ประธาน  :  ยัง 

นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ถากาํหนดมาไดมันก็จะมองเห็นภาพวาเราจะเติมกิจกรรมอะไร 
ลงไปตรงนัน้ เขาใจครับ  
  ประธาน  :  แตตรงนี้เรามีกรอบแลวอยางไร ทีนี้สํานกักไ็ปคิด 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  มกีลยทุธกอนเรากําหนดตวัชี้วัดได เราจะกําหนดตัวชีว้ดั 
มากอนแลวไปทํากลยุทธ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือเรารูอยูแลวมันจะมีอะไรในปหนา อยางของปที่แลวทีผ่านมา  
มันรูอยูแลว ทนีี้ทางประธานกําหนดตัวชีว้ดัไดคิดไว ไดตกลง ไดคุยหรือยังครับ  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คือกรอบอันนี้ไปดูเรากจ็ะเห็นวาเราใสอะไรลงไปตรงไหน 
  ประธาน  :  เราจะลงตรงยุทธศาสตรไหนไดอยางไร  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ถาเกดิเราเหน็วาตรงนี้เรานาจะอยูในตัวชีว้ัดนีด้วยเราก็ใสลงไป 
  ประธาน  :  นั่นมาดูความสาํเร็จโอกาสนี้เราสําเร็จสูงและเราทาํไดดี เราก็ใสมา  
และเปนผูเชีย่วชาญตรงจุดไหนก็วาไป ก็เสนอตัวเขามาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  กรอบนี้พยายามจะใสหมดทกุอนั อยาง รปภ. ก็มีกรอบยทุธศาสตร 
ที่ ๑ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ เขาจะใสไปทั้งสรางสภาใหม ปรับภูมิทัศน ปรับปรุงอาคารสถานที่อะไร กพ็ยายาม 
คิดอะไรออกก็จะใสไปเปนแนว 
  ประธาน  :  โอเคถาอยางนั้นก็เปนการบานกลับไปนะครบั เสร็จแลวสกัเทาไรมาดูอีกท ี
แลวก็กรรมการตัวชี้วัดตองไปกําหนดอะไรอยางไรกอนหรืออยางไร หรือยุทธศาสตร กลยุทธอะไรมาดูกอน  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  จะวัดใหแนอยางนอย ๒๐ คะแนน ก็เลยเรียนทานประธานวา 
ทานรองเลขาธิการก็ไปดูวาจะเอายทุธศาสตรไหนมาวัดก็เตรียมไว 
  ประธาน  :  ทุกสํานกัตองมยีุทธศาสตร ๑ ใน ๕ ยทุธศาสตรอันนี้ เร่ืองตัวชี้วัดผลงานของ 
สํานัก 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คะใช จะไดเปนคะแนนที่เยอะหนอย 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานเลขาธกิารคะ อาจจะเปนเพราะวาตาราง 
ที่ทาํมามันผิดไปนิดหนึง่ ทําใหมีความเขาใจผิดวาตัวชีว้ดัจะมากอนกลยุทธ ที่จริงแลวบุคลากรมุงสู 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๗ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
ความเปนมืออาชีพควบคูหลักคุณธรรม กลยุทธตองมาชองแรกแลวถงึจะมีตัวชี้วัด มีคาเปาหมาย  
มีเปาประสงคอะไรอยางนี้ กลยุทธมากอนนะคะ คือเรียงตรงนี้ผิดก็เลยทําให 
  ประธาน  :  ก็ดูตามเรื่องไปใชไหมครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตชี้แจงอยางนีน้ะครบั คือจริง ๆ แลวกรอบที่เราทํา
ต้ังแตป ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๕๖ ก็คือกรอบตวันี้มนัก็จะเปนในลักษณะของกรอบภาพรวมขององคกรทั้งหมด 
จากที่เราวาเปนแผนยทุธศาสตรของสํานักงานเลขาธกิารนี้นะครับ ในระดับตอไปถาเผื่อวาคณะกรรมการ 
ไดเห็นชอบตามกรอบนี้ ทางคณะกรรมการบูรณาการเองก็ตองเอากรอบตัวนี้ไปประชาพจิารณหรือวาไป 
รับฟงความคดิเห็นจากหนวยงานที่เกีย่วของ ทั้งนี้ทัง้นัน้เกี่ยวกับการจดัทําตัวชีว้ัดในระดับองคกรนัน้ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนเองในปนีค้งจะไดมีสวนรวมในการคัดเลือกวา ประเด็นยุทธศาสตรที่เรา 
จะมาวัดนัน้มนันาจะเอามาวัดกี่ตัว กี่ยทุธศาสตรนะครับ 
  ประธาน  :  ลองพูดอยางนี้ไดไหม ตอนนี้เรามีรางยุทธศาสตรแลว ตอไปคืออะไรสงไปให 
สํานักตาง ๆ พิจารณา ทีฟ่งประชาพิจารณจะตองมีสัมมนาอกีทีไหมเพื่อจะแกยทุธศาสตรนี้อีกหรือเปลา  
เอารายละเอียดอยางนั้นเลยไดไหมจะไดชัดเจนวาอยางไร แลวตองการใหกรรมการหรือสํานักตาง ๆ ทํา
อะไร ขอเปนทลีะ Step ไปเลย อยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ในลําดับข้ันตอนตอไป คือถาเกิดจัดกรอบตัวนี้เสร็จแลว  
กรอบตัวนี้เสร็จแลวเราเองกจ็ะนาํกรอบตัวนี้ไปประชาพิจารณ แตเราไมไดจัดสัมมนานะครับ เราจะสงไป 
ตามหนวยงานที่เกี่ยวของเราวา อยางสมมุติ สลค. อะไรพวกนี้วายทุธศาสตรที่เรากาํหนดไวนีท้านเหน็วา 
เหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด พอไดมาเสร็จแลวเพื่อที่จะรับฟงความคิดเหน็ตามแบบ ตามขั้นตอน 
ของการจัดทาํแผนกลยทุธทกุองคกร  
  ประธาน  :  แลวเกิดมนัมีขอใหแกโนนแกนีอ่ยางไร เราตองแกตามเขาไหม หรืออยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ก็นําเสนอที่ประชุมมารับฟงคณะกรรมการนโยบายและแผนชดุนี้
วาจะมีเพิม่เตมิมีปรับปรุงแกไขตามที่เขามี Comment มาหรือเปลา 
  ประธาน  :  แตกรรมการชุดนี้ไปรับฟงผลจากการที่เขาไปสัมมนากนัมาแลว เราก็ตอง 
กลับไปที่สัมมนาอีกหรือเปลา  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  คงไมครับ เพราะวาที่สัมมนาระดับของกลุมผูปฏิบัติกับผูบริหาร  
ทั้งหมด ทั้งทานรองเลขาธิการที่เปนคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตรทานก็ไดกลั่นกรองมาแลว ตอนนี ้
กถ็ึงอยูที่คณะผูบริหารของเราคือคณะผูบริหารชุดนี ้คือเปนชุดที่ตัดสินใจวาตัดสินใจวาจะรับ จะดาํเนนิการ
ตามนีห้รือเปลา จะเหน็ชอบตามนี้ไหมวาเพราะ ณ ปจจบัุนนี้ส้ินสุดก็คือวา ผูปฏิบัติงานไดสงมาแลว  
แตในระดับตอไปเมื่อคณะกรรมการเหน็ชอบตรงนี้เสร็จแลวก็จะมีการจดัสัมมนาอกีครั้งคือสรางความเขาใจ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๘ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  แลวที่เราไปฟงความคิดเหน็เพื่ออะไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  รับฟงความคิดเห็นตวันีก้็คือวาเพื่อที่จะฟงวายุทธศาสตรที่เรา 
กําหนดขึ้นที่ผานมามีความเหมาะสมอยางไร    
  ประธาน  :  ก็ถาเขาบอกไมเหมาะสมละ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ตอนนีท้ี่เขาบอกมากคื็อวา ทีป่จจุบันนี้ก็คือไมเหมาะสม 
มีอยูแค ๒ ยทุธศาสตร แลวเขาก็ปรับแกมาแลว  
  ประธาน  :  ก็ถึงถามวา คือตองพูดใหจบประโยค คือไปถามเพื่อจะปรับปรุงตรงนัน้ใหดีข้ึน 
ถูกไหม ทนีี้ไปถามแลวก็ไมทาํอะไร บอกกรรมการไมชี้ขาด ถามวากรรมการนีช้ี้ขาดไดเลยหรือวาจะตอง 
ไปถามคนที่เสนอความคิดเหน็ หรือไปเอาเขาที่ประชุมใหม ผมถามกระบวนการ เพราะกระบวนการจริง ๆ 
ถาจะให Clearcut มันตองมาจากไหนก็ไปคืนเขา แลวโอเคหาเหตุหาผลกัน จบตรงนีน้ะ มันจงึมารับปฏิบัติ 
นี่คือกระบวนการที่มนั Clearcut  แลวทกุคนก็มีสวนรวมจริง ๆ เพราะเรามาจากตรงนัน้ มาจากจดุเริ่มตน 
อยางนัน้ ทีนีท้ายที่สุดบอกวาโอเคเอามาแลวกระจายไป พอกลับมาอยางไรอยูทีน่ี่ เอาอยางนี ้เอาอยางไร  
เอาตรงนี ้มนัก็ดูวามนัหวนไปหรือเปลา หรือมันตองมกีระบวนการอะไรตอไปหรือเปลา เพื่อใหคนที่เขาเคย 
แสดงความคดิเห็นไว พูดอยางแลวไปทําอีกอยาง มนักก็ลายเปนอยางนี ้มันก็ไมใชอะไรที่มันกลมกลืน 
ผมมีความรูสึกอยางนัน้ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  คือตามกระบวนการที่เรากําหนดไวเดิมก็คือวา เมื่อเราจะ
ทบทวนยุทธศาสตรเบื้องตนก็คือเราก็รับฟงความคิดเหน็จากผูที่รับผิดชอบแตละยุทธศาสตร ไมวาจะเปน 
ระดับทานรองเลขาธิการ ทานอะไรก็ตาม ทานผูปฏิบัติงาน  ก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแตละ 
ทานรองเลขาธิการก็เปนประธาน เมื่อแตละยุทธศาสตรไดรับการทบทวนจากรองเลขาธิการทั้งหมด  
ทานรองเลขาธิการทั้งหมดกน็ําเสนอมาทางคณะกรรมการบูรณาการ คณะกรรมการบูรณาการเองก็จัด
บูรณาการยทุธศาสตรทั้งหมดจนไดขอยุติไดตกผลึกระดับหนึง่ แลวกก็ลับเขาไปสูในที่ประชมุของผูบริหาร
อีกครั้งหนึ่งที่ชลบุรี พอผูปฏิบัติงานกับผูบริหารไดรวมกนัที่ชลบุรีแลวก็เสนอมาทางคณะกรรมการบูรณาการ 
คณะกรรมการบูรณาการกบู็รณาการอีกชั้นหนึง่แลวก็ไดสงเขามาในวันนี้นะครับ พอสงเขามาในวันนี้ก็คือวา
เพื่อพิจารณากรอบ กรอบวายุทธศาสตรตามที่ระดับปฏิบัติ ระดับผูบริหารเอง จนไปถึงระดับบูรณาการ 
ไดวิเคราะห ไดดําเนินการมาแลว ก็เสนอใหกับคณะกรรมการชุดนี้ซึง่มีอํานาจตัดสินใจรับหรือไมรับตาม
กรอบนี้ เพราะวาเราเองก็จะไมเอากรอบตัวนี้ไปแจงใหกบัหนวยงานอืน่กอน เพราะวาตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนีก้อนถงึจะไปแจงไดนะครับ ตรงนี้เหน็แลว  
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๙ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  ประธาน  :  เขาใจ คือผมรับความคิดเหน็ของที่ประชมุเราที่เราทาํมาผมรับอยูแลว เพียงแต 
ก็มาตอเติมใหมันเต็มเทานัน้เอง เพียงแตวามันไมเขาใจกระบวนการ ณ เวลานี้เราบอกเราไดแลว
ยุทธศาสตร ถาไมมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น มีแกเพิ่มเติม เติมมานดิหนอยแคนี้โอเคยุติแลว เรากจ็ะ
กระจายไปหนวยปฏิบัติคือพวกเราเอง ทนีีก้็เกิดคําถามในใจบอกจะไปสง สลค. สง สลน. สงโนนสงนี่  
ถามวาสงไปเพื่ออะไร สงไปเพื่อมี Comment กลับมา แลว Comment กลับมาเราก็ไมแก เพราะเราถือวา 
เราเหน็ชอบกบัพวกของเราแลว พวกของเราเหน็ชอบแลว ผมก็เลยไมเขาใจวาเอามาทําไม เอามาใหติดคาง 
อยูในใจ ทําไมผมก็เลยสงสัย ถารับเขามากต็องรับมาแก รับมาแลวเอามาเฉย ๆ ไมทาํอะไร แลวสมมุติ 
เกิดขอที่เขาเสนอแกไขมันผดิไปจากทีพ่วกเราพิจารณากันมาแลว เราตองยอนไปบอกใหเกยีรติเขาวา 
คุณพิจารณามาจะถูกแกโดย สลค. สลน. ตกลงเปนอยางนีน้ะ แลวอยูดี ๆ มาใหแก คุณก็กระจายไป  
ผมก็เลยไมเขาใจกระบวนการ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  อยางนี้ครับ คือการที่เราแจงเวียนไปใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
หรือภาคีเขาไปดูก็คือเพียงเพื่อวา เราดวูาสิ่งที่เราสงไปนั้นเขามี Comment เขามีความคิดเหน็อยางไร  
ในสวนที่เราจะปรับแกหรือไมปรับแกนั้นมันก็อยูที่อํานาจคณะกรรมการชุดเราวาถาเกิดเราเห็นดีพรอมแลวก็
ไมแกครับ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานเลขาธกิารขออนุญาตนดิหนึง่นะคะวา วนันี้เอา 
ความชัดเจนวาที่ประชมุคณะกรรมการนโยบายและแผนใหความเหน็ชอบกับประเดน็ยทุธศาสตรทั้งหมดนี ้
แลวก็ในเรื่องของการที่จะตองสง สลค. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของนาจะเปนเพื่อใหเขารับทราบแคนัน้นะคะ 
แผนปฏิบัติการ ไมใชจะใหเขาไป Comment แลวก็ในสวนของกลยทุธที่คุยกนัไววาใครจะมีการปรับปรุง 
เพิ่มเติมกลยทุธอะไรที่บางรองเลขาธกิารยังไมไดสงมาใชไหม ที่บอกวาอยางนัน้ กว็ากนัอีกครั้งหนึ่ง  
  ประธาน  :  คือยังไมรูเปาหมายวาตอนนีตุ้กตาอะไร 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คืออยางนี้ การทําแผนมันเปนการวิจัยแบบที่เขาเรียกวาสราง Model  
เปนการสรางรูปแบบ กอนที่รูปแบบจะเอาไปใชบังคับจริงเขาตองถามผูเชี่ยวชาญ เขาใจวาที่ปรึกษาคงไป
มองวา สลค. อะไรทั้งหลายเปนหนวยงานลักษณะเดียวกัน เปนผูเชี่ยวชาญ แตจริง ๆ ไมใช ทีนี้ไมใชแลว  
ผมมองวาถาเกิดคณะกรรมการเห็นชอบปุบสัมมนาผูปฏิบัติเปนการสัมมนาอภิปรายโหวตวาผลของ 
การจัดทําเปนอยางนี้ คุณตองปฏิบัติตามอยางนี้ ๆ เทานั้น 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  นั่นนะสิ คุณไมทบทวน  
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  คราวหนาจะตองเอาป ๒๕๕๒ มาเขาแลวมาเลือกยุทธศาสตร 
ทําตัวชี้วัดดีไหมคะ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ก็เขาใจ ๆ  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               วันทนา ๗/๑๐ 
วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  ตะกี้ลืมดู นึกวาใชไดเลย 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ถูกตอง  
  นายอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  ตองเอาป ๒๕๕๒ เขามาคราวหนาแลวเราก็มาเลือก 
ยุทธศาสตรเพื่อไปทําตัวชี้วัดคะแนนเราจะได 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ทานประธานครับ ทานรองเลขาธิการคัมภีรพูดชัดเจน  
  เลขานุการ  :  เดี๋ยวนี้การทํางานตอนนี้มันเปนไปตาม พ.ร.บ. การบริหารการจัดการ
บานเมืองที่ดี เพราะวาการทาํงานขององคกรเราเราไมสามารถอยูไดดวยหนวยงานเดียว เราจะตองเกี่ยวพัน 
กับหนวยงานอื่น หนวยงานอื่นเปนภาคีของเรา เราอาจจะตองไปถามกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาเขาอาจจะมี 
ประเด็นเสนออะไรเพิ่มเติมไหม  
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ต้ังไวทีหลังไดไหม เอาของเราใหตกผลึกกอน ป ๒๕๕๒ เราจะทํา 
อยางไร ประเด็นที่ผมยกขึ้นมาเมื่อกี้คุณตองทบทวนยุทธศาสตรไหม คุณไปคุยป ๒๕๕๓ แลว ป ๒๕๕๒  
ยังเหมือนเดิมนี่ตรงเลย ดูสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาคุณดูหรือยังภารกิจหลักใครได สํานักการประชุม ที่ ๑  
สํานักกรรมาธิการ ที่ ๒ เห็นไหมครับทานไปดู  
  เลขานุการ  :  มันไมใช อันนี้เปนการที่เรากําหนดคะแนนไหมวาเรารับผิดชอบเนื้องาน 
มากนอยแคไหน ตัวทีท่านเลขาธิการบอกคนละประเด็น 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  นั่นนะสิ เพราะอะไร ก็ตัวชี้วัดที่เราไปกําหนด เราไมไดดู 
ภารกิจหลักเปนที่ต้ัง  
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  ไมใช เร่ืองตัวชี้วัดมันเปนเพราะยุทธศาสตร เราจะไดดู
ยุทธศาสตร แลวเราปรับยุทธศาสตรนี้เสีย มันตองเปนเรื่องยุทธศาสตร  
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ก็นั่นนะสิ ผมมองวามันเหมือนกันละยทุธศาสตรตัวชี้วัด 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  สภาเขาเปนเรื่องมืออาชีพดานประชุมอยางนี้สํานักเขาก็จะได 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  นั่นสิครับ ดูสิครับ ภารกิจหลักก็ไดที่ ๑ ทานรองเลขาธิการจเร 
ไดที่สุดทาย 
 
                 - ๘/๑ 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน          วนัพุธที ่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑                         กุลนษิฐ ๘/๑ 
 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เปนมติอยางนีไ้ดไหมวา ป ๒๕๕๓ คราวหนาเราเอา ป ๒๕๕๒ 
มาดูเพื่อที่จะเลือกวาเราจะเอายุทธศาสตรไหนไปทาํตัวชีว้ัดดีไหม มอบฝายแผนไปเอาป ๒๕๕๓ มาเปน 
ป ๒๕๕๒ กอนใชไหม  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  สรุปวาเราจะตองแจงถามผูมีสวนไดเสียไหม  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือป ๒๕๕๒ นี้ตองปรับกอน ที่รองคัมภีรดูแลอยูนั้นใชได  
แตตองปรับกอน 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตคะ ไมอยางนัน้ฝายแผนจะทํางานตอไมไดนะคะ 
เพราะวาโดยกระบวนการเราขอไวคือ ๔ ข้ันตอน แลวกระบวนการนี้ไปตาม พ.ร.บ. กจิการบานเมืองที่ดี  
การที่เราไปถามหนวยงานอืน่นี้เราถามภาคีที่เกี่ยวของกบัเรา อยางเชนวา สมมุติกฤษฎีกาเขาทํา สมมุติวา
เขามีแผนนิติบัญญัติ เขาอาจจะบอกวาแผนของเรามนัไมครอบคลุมถึงตัวนั้น สมมติุเขามีแผนอยูก็อาจจะ
บอกวาเราควรจะตองทาํแผนตัวนี้คูมาดวยกันอยางนีห้รือเปลา ไมอยางนั้นเราก็จะไมสอดรับกัน เพราะวา 
กลุมตาง ๆ นี้คือผูมีสวนเกี่ยวของกับเรา 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ตอนที่แผนนัดที่ชลบุรีผมก็ไมไดไป ผมไปเรียนหนังสือ 
แลวจะไปไดอยางไร ผมมีภารกิจแตคุณนดัดวนทกุครั้ง แลวรองไปกี่คนที่คุมสายงานอยู ปญหาของเราคือ
นัดประชุมดวนตลอด แผนนัดทนัททีนัใดที่จะไปพทัยา หนงัสือเวยีนมากอนไป ๒ วนัหรืออยางไรนี่ ผมก็มนีัด
เหมือนกนัครับ รองไปกี่คนขอดูชื่อหนอยสิ 
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  :  กน็ัดประชมุใหมอีกครั้งดกีวา พอทานเลขามาแลวเราคอยสรุปกัน 
ดีไหมคะ ประชุมอีกรอบหนึง่  
  รอยโทหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตนะคะ ขอเสนอ Pattern แบบนี้ไดไหม 
ที่ใหเปนบล็อก ๆ เรียบงายหนอย ที่เปนแบบสายเลือดอยางนี้คงไมไหว ขออนุญาตนะคะ อันนีเ้ดี๋ยวขอให
ยุทธศาสตร ๒ เลยนะคะ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คราวหนาก็เอายุทธศาสตร ป ๒๕๕๒ มาดู เพราะจะไดเปน
ตัวชี้วัดดวย หลังจากทีร่องเขาไปดูปรับแลวคราวหนาคอยแจงหนวยงานภายนอกดีไหมคะ รองอาจจะไปปรับ 
เพิ่มเติมคราวหนาเขามาแลวก็คอยแจง คือแจงรองทกุคนใหทบทวนปรับแลวสงมาทีแ่ผน เพราะวาตองรอ
ใหรองเขาแจงมากอนแลวเขาอาจจะปรับ แลวก็นดัคราวหนาใหกรรมการแผนดูอีกครั้ง แลวก็พรอมกับ
ยุทธศาสตรป ๒๕๕๒ เพื่อทาํเรื่องตัวชี้วัดดีไหมคะ มติอยางนีก้็แลวกนั คงไมมีอะไรแลวนะคะ ขอบคุณคะ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา 
กลุมงานชวเลข ๔ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


